






ที่ปรึกษา

	 นายสุวิจักขณ์	 นาควัชระชัย

	 											นางบุษกร			วรรธนะภูติ	 	

บรรณาธิการ

	 นางสาวกัลยรัชต์			ขาวสำาอางค์

ผู้จัดการ

	 นางบุษราคำา	 เชาวน์ศิริ

กองบรรณาธิการ

	 นางพรรณพร	 สินสวัสดิ์

	 นางสาวอรทัย	 แสนบุตร

	 นางฐิติรัตน์	 สมศิริวัฒนา

	 นางฟ้าดาว	 คงนคร

	 นางสาวสหวรรณ	 เพ็ชรไทย

	 นางสาวนิธิมา			ประเสริฐภักดี	

	 นายพิษณุ	 จารีย์พันธุ์

	 นางสาวอาภรณ์	 เนื่องเศรษฐ์

	นางสาวเสาวลักษณ์	 ธนชัยอภิภัทร

	 นางสาวดลธี	 จุลนานนท์

ฝ่ายศิลปกรรม

	 นายมานะ	 เรืองสอน

	 นายนิธิทัศน์	 องค์อศิวชัย

	 นางสาวทิพย์วิมล	 อ่อนกลั่น

--------------------

พิมพ์ที่

สำานักการพิมพ์

สำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

ผู้พิมพ์ผู้โฆษณา

	 นางฉัตราภรณ์			วิวัฒนวานิช

วัตถุประสงค์

	 เพื่อเป็นเอกสารรายงานข่าวและสารคดีที่ เกี่ยวข้องกับ											

วงงานรัฐสภา	 และเผยแพร่นโยบายการปฏิบัติงานของสำานักงาน

เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	 ให้สมาชิกฯ	 ข้าราชการ	 และผู้ที่

เกี่ยวข้องได้ทราบ

ระเบียบการ

	 ๑.	 ออกเป็นรายเดือน	(ปีละ	๑๒	เล่ม)

	 ๒.	 ส่วนราชการบอกรับเป็นสมาชิกโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ	ที่	

	 	 	 ผู้จัดการเอกสารข่าวรัฐสภา	

	 	 	 กลุ่มงานผลิตเอกสาร	สำานักประชาสัมพันธ์	

	 	 	 สำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	

	 	 	 ถนนประดิพัทธิ์	แขวงสามเสนใน	เขตพญาไท

	 	 	 กรุงเทพฯ	๑๐๔๐๐

	 	 	 โทร.	๐	๒๒๔๔	๒๒๙๑-๕

	 	 	 โทรสาร	๐	๒๒๔๔	๒๒๙๒

	 ๓.	 การย้ายที่อยู่ของสมาชิกโปรดแจ้งให้ผู้จัดการทราบทันที	

พร้อมทั้งแจ้งสถานที่อยู่ใหม่ให้ชัดแจ้ง	เพื่อความสะดวกในการจัดส่ง

เอกสาร

กองบรรณาธิการหนังสือเอกสารข่าวรัฐสภา

โทร.	๐	๒๒๔๔	๒๒๙๑-๕

โทรสาร	๐	๒๒๔๔	๒๒๙๒



                     

สารบัญ

ภาพกิจกรรม					 		 	 		 	 			 							 		 	 	 ๗

รอบรั้วสภา
ข่าวในประเทศ																																													 ๒๘

	 	เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	เป็นประธานมอบประกาศนียบัตร

	 		 ผู้ที่ผ่านการอบรมเครือข่ายอาสารัฐสภา			รุ่นที่	๑

	 	สำานักงานรัฐสภาชลบุรี		จัดเวทีเสียงประชาสู่สภาของปวงชน

	 	คณะผู้แทนรัฐสภาไทยเข้าร่วมประชุมประจำาปี	APPF	คร้ังท่ี	๒๒	ณ	สหรัฐเม็กซิโก

	 	สำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

	 		 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน	และพัฒนาประชาธิปไตย	

	 		 อย่างเป็นธรรมและเสมอภาค	

	 	สำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	เตรียมจัดโครงการสมัชชารัฐสภา	 	

	 		 อาเซียนสัญจร

	 	รองประธานวุฒิสภา	คนที่หนึ่ง	เป็นประธานในพิธีและมอบรางวัลให้กับ	

	 		 บุคคล	หน่วยงานภาครัฐและองค์กรภาคเอกชนดีเด่นสำาหรับผู้สูงอายุ		

	 		 ประจำาปี	๒๕๕๗

	 	เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	เป็นประธานในพิธีเปิด	กิจกรรมค่ายยุวชน	

	 		 ประชาธิปไตย	ประจำาปี	๒๕๕๗	รุ่นที่	๒

ปีที่ ๓๙ เล่มที่ ๘๑๑ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗



	 	วุฒิสภา	ประกาศผลผู้ชนะเลิศการประกวดภาพยนตร์สั้นเพื่อส่งเสริม	 	 		

	 		 ประเพณีไทย

	 	คณะผู้แทนรัฐสภาไทย	เข้าร่วมประชุมเลขาธิการรัฐสภาประจำาฤดูใบไม้ผลิ				

	 		 ๒๕๕๗		ณ	นครเจนีวา	สมาพันธรัฐสวิส	

	 	สำานักงานรัฐสภาเชียงราย	สำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	

	 		 จัดโครงการสัมมนาวิทยากรอาสาพัฒนาประชาธิปไตยของรัฐสภา

	 	วุฒิสภา	เปิดเว็บไซต์	“Click	Senate	ทุกสัปดาห์กับภารกิจวุฒิสภา”

	 	รองประธานวุฒิสภา	คนท่ีหน่ึง	ให้การรับรองสมาชิกวุฒิสภาสาธารณรัฐ	 	 		

	 		 เคนยา	และคณะ

	 	สำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	จัด	“โครงการเสริมสร้างศักยภาพ		

	 		 ข้าราชการสำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเพื่อการเข้าสู่	 	 		

	 		 ประชาคมอาเซียน”

	 	สำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	จัดพิธีมอบรถยนต์และเงินยืมบัญชี

	 		 กองทุนสวัสดิการ	ให้กับสำานักงานรัฐสภาประจำาจังหวัดทั้ง	๖	แห่ง

ข่าวต่างประเทศ																																															 ๔๔	 		

	 	ประธานาธิบดีเมียนมาร์เผยอาจมีการลงนามข้อตกลงหยุดยิงทั่วประเทศ

	 	ผู้นำาสหรัฐอเมริกา	กร้าวประณามรัสเซียเป็นชาติอ่อนแอมุ่งผนวกยูเครน

	 		 ขยายดินแดนตัวเอง

	 	รัฐสภายูเครนปลดรัฐมนตรีกลาโหมหลังคว้านำ้าเหลวรับมือวิกฤตไครเมีย

	 	“ยูเลีย	ทีโมเชงโก”	ประกาศชิงตำาแหน่งประธานาธิบดียูเครน	ในการเลือกต้ัง	 	 		

	 		 เดือนพฤษภาคม

	 	รัฐบาลฟิลิปปินส์เซ็นสัญญาสันติภาพกับกบฏกลุ่มมุสลิมกลุ่มใหญ่สุด	

	 		 ต้ังเขตปกครองตนเอง	

	 	ตุรกีเลือกตั้งท้องถิ่น	บททดสอบอนาคตพรรครัฐบาล

	 	รัฐสภาคิวบาผ่านร่างกฎหมายลงทุนฉบับใหม่แล้ว



	 	สหรัฐอเมริกา	พิจารณาร่างกฎหมายช่วยเหลือยูเครน	

	 	ชิลีร่างกฎหมายปฏิรูปโครงสร้างภาษีเข้ารัฐสภา

	 	ประธานรัฐสภาไต้หวัน	ประกาศจะทำาตามข้อเรียกร้องของกลุ่มผู้ชุมนุม	

	 		 เพื่อยุติการยึดครองรัฐสภา

	 	นายกรัฐมนตรีฟินแลนด์ประกาศลาออกจากตำาแหน่ง

	 	รัฐบาลกัมพูชากับพรรคฝ่ายค้านใกล้บรรลุข้อตกลงต่อกัน

	 	รัฐสภายูเครนรับรองกฎหมายต่อต้านการแบ่งแยกดินแดน

	 การเลือกตั้งรัฐควิเบก	พรรคฝ่ายค้านโค่น	พรรครัฐบาล	“แบ่งแยกดินแดน”

	 	รัฐสภาเกาหลีเหนือเลือก	“คิม	จอง	อึน”	เป็นผู้นำาอีกสมัย

	 	ผลการเลือกตั้งทั่วไปของอินโดนีเซียพรรคฝ่ายค้านมีคะแนนนำา

	 	ชาวอินเดียใช้สิทธิหย่อนบัตรเลือกตั้ง	พรรครัฐบาลคองเกรสชนบีเจพี	

	 		 รู้ผลกลางเดือนพฤษภาคมนี้

	 	สหรัฐอเมริกาลงโทษแกนนำาไครเมียควำ่าบาตรที่แยกตัวจากยูเครน

	 	ยูเครนส่งสัญญาณหนุน	“ประชามติ”	เปลี่ยนเป็น	“สหพันธรัฐ”

	 	รัฐบาล	-	ฝ่ายค้านเวเนซุเอลายุติขัดแย้งการเมือง

	 	ยูเครนเริ่มปฏิบัติการปราบปรามกลุ่มผู้สนับสนุนรัสเซีย

	 	รัสเซียประกาศยกหนี้ให้โสมแดง	พร้อมปูทางสร้างท่อส่งก๊าซธรรมชาติผ่าน		

	 		 เกาหลีเหนือไปเกาหลีใต้

	 	ประธานาธิบดีเซอร์เบีย	แต่งตั้งนายอเลกซานดาร์	วูซิค	เป็นนายกรัฐมนตรี		

	 		 คนใหม่

	 	รุมจวกซีเรียจัดเลือกตั้งอุ้ม	“อัสซาด”
	 	

คณะกรรมาธิการ
ผลการประชุมคณะกรรมาธิการ		 			 							 		 	 	 ๗๐

	 	คณะกรรมาธิการการกีฬา	วุฒิสภา	



การดำาเนินงานของคณะกรรมาธิการ													 	 ๗๒	

	 	คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมและกิจการเด็ก	เยาวชน	สตรี	ผู้สูงอายุ				

	 		 คนพิการ	และผู้ด้อยโอกาส	วุฒิสภา	

	 	คณะกรรมาธกิารการศาสนา	คณุธรรม	จรยิธรรม	ศลิปะและวฒันธรรม		

	 	วุฒิสภา	

	 	คณะกรรมาธิการศึกษา	ตรวจสอบเร่ืองการทุจริต	และเสริมสร้างธรรมาภิบาล

				 วุฒิสภา	

เปิดโลกรัฐสภา																																																								 ๗๖	 		

	 	สาธารณรัฐเบนิน	(Republic	of	Benin)

ก้าวทันกฎหมาย																																																						 ๘๕

	 กฎกระทรวง

	 กำาหนดความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยที่ผู้โดยสารต้องปฏิบัติ

	 	ในระหว่างการโดยสาร	พ.ศ.	๒๕๕๗

ภาพเก่าเล่าเรื่อง			 	 		 	 			 							 		 	 	 ๙๐	 		

	 	สะพานข้ามแม่นำ้าแคว

เรื่องน่ารู	้																																														 												๙๔

	 	การก้าวเข้าสู่โทรทัศน์ระบบดิจิทัล	
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สำ�นักง�นเลข�ธิก�รสภ�ผู้แทนร�ษฎร จัดพิธีมอบประก�ศนียบัตรแก่ผู้เข้�รับ

ก�รอบรมผู้นำ�ท้องถ่ินและชุมชนเพ่ือส่งเสริมและพัฒน�เป็นเครือข่�ยอ�ส�รัฐสภ� รุ่นท่ี ๑

      วันพุธที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องโถง ชั้น ๑ อาคาร

รัฐสภา ๑ นายสุวิจักขณ์ นาควัชระชัย เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานในพิธีมอบ

ประกาศนียบัตร ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมผู้นำาท้องถิ่นและชุมชนเพื่อส่งเสริมและพัฒนาเป็น

เครือข่ายอาสารัฐสภา รุ่นท่ี ๑ โดยการอบรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรม

เป็นผู้ให้คำาปรึกษาเก่ียวกับความรู้ทางด้านกฎหมายและรับเร่ืองราวร้องทุกข์เบ้ืองต้นในท้องถ่ิน 

จำานวน ๑๕๐ คน จากจังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด
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ก�รประชุมคณะกรรมก�รบริห�รสถ�นีวิทยุกระจ�ยเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภ�

      วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๕.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุม                

กรรมาธิการ ๓๖๐๑ ช้ัน ๖ อาคารรัฐสภา ๓ นายสุวิจักขณ์ นาควัชระชัย เลขาธิการสภา                  

ผู้แทนราษฎร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานีวิทยุกระจายเสียง 

และวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา โดยมีวาระในการประชุมเพื่อพิจารณาผังรายการของสถานี

วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา
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ก�รประชุมคณะกรรมก�รร�งวัลพ�นแว่นฟ้� ประจำ�ปี ๒๕๕๗

 วันศุกร์ที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุม                                                                                                                                           

กรรมาธิการ ๒๑๙ ช้ัน ๒ อาคารรัฐสภา ๒ นายสุวิจักขณ์ นาควัชระชัย เลขาธิการ                         

สภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำาปี 

๒๕๕๗ โดยมีวาระในการประชุมเพื่อพิจารณากำาหนดคุณสมบัติ เงื่อนไขและข้อปฏิบัติ                                     

ในการส่งวรรณกรรมเข้าประกวด รวมทั้งหลักเกณฑ์ต่าง ๆ อาทิ การพิจารณาคัดเลือก                                                                                                                    

การตัดสิน และข้ันตอนการพิจารณาวรรณกรรมการเมืองรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำาปี ๒๕๕๗ 



10

ก�รประชุมคณะกรรมก�รปรับปรุงโครงสร้�ง อำ�น�จหน้�ที่ ระบบง�น 

และกรอบอัตร�กำ�ลังของสำ�นักงบประม�ณรัฐสภ�

      วันอังคารที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ ๒ ชั้น ๓                                                                                                                        

อาคารรัฐสภา ๑ นายสุวิจักขณ์ นาควัชระชัย เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เข้าร่วม                

การประชุมคณะกรรมการปรับปรุงโครงสร้างอำานาจหน้าท่ี ระบบงาน และกรอบอัตรากำาลังของ

สำานักงบประมาณรัฐสภา โดยมี นายเดชา ดีผดุง ที่ปรึกษาสำานักงบประมาณ เป็นประธาน

ในการประชุมฯ  โดยมีวาระในการประชุมเพื่อพิจารณาความก้าวหน้าของการศึกษาและวิจัย 

Parliament Budget Office (PBO) ของประเทศไทยและพิจารณาปรับปรุงโครงสร้าง อำานาจ

หน้าที่ ระบบงาน และกรอบอัตรากำาลังของสำานักงบประมาณรัฐสภา
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สำ�นักง�นเลข�ธิก�รสภ�ผู้แทนร�ษฎร จัดพิธีเปิดกิจกรรมค่�ยยุวชนประช�ธิปไตย 

ประจำ�ปี ๒๕๕๗ รุ่นที่ ๒

 วันพุธท่ี ๒ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมรัฐสภา ช้ัน ๒ 

อาคารรัฐสภา ๑ นายสุวิจักขณ์ นาควัชระชัย เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธาน                                                                                                                                           

ในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในทางการเมืองการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข กิจกรรมค่ายยุวชน

ประชาธิปไตย ประจำาปี ๒๕๕๗ รุ่นที่ ๒ โดยมีนางบุษกร วรรธนะภูติ รองเลขาธิการ

สภาผู้แทนราษฎร เป็นผู้กล่าวรายงาน จากน้ันนายสุรชัย เล้ียงบุญเลิศชัย รองประธานวุฒิสภา 

คนที่หนึ่ง ได้ให้โอวาทแก่ยุวชนประชาธิปไตย ทั้งนี้ยุวชนประชาธิปไตย ได้ร่วมกันถวายบังคม

พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และปฏิญาณตน พร้อม

ทั้งถ่ายภาพที่ระลึกร่วมกับเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว  
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เลข�ธิก�รสภ�ผู้แทนร�ษฎร ว�งพ�นประดับพุ่มดอกไม้ 

เนื่องในวันพระบ�ทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้�จุฬ�โลกมห�ร�ช 

และวันที่ระลึกมห�จักรีบรมร�ชวงศ์

 วันอาทิตย์ที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๗  เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ ปฐมบรมราชานุสรณ์

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช นายสุวิจักขณ์ นาควัชระชัย เลขาธิการ     

สภาผู้แทนราษฎร พร้อมด้วยข้าราชการของสำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 

นำาพานประดับพุ่มดอกไม้ในนาม “สำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร” ถวายบังคม

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก เน่ืองในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก

มหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
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ก�รประชุมคณะกรรมก�รพัฒน�ว�รส�ร “รัฐสภ�ส�ร”

      วันพฤหัสบดีที่ ๑๐  เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐  นาฬิกา ณ ห้องประชุม                                                                                                                             

กรรมาธิการ ๓๕๐๒ ช้ัน ๕ อาคารรัฐสภา ๓ นายสุวิจักขณ์ นาควัชระชัย เลขาธิการ                    

สภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาวารสาร “รัฐสภาสาร”               

โดยมีวาระในการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องโครงสร้างของคณะผู้จัดทำาวารสารรัฐสภาสาร                                    

รูปแบบวารสาร กระบวนการจัดทำาวารสารรัฐสภาสาร และระเบียบสภาผู้แทนราษฎรว่าด้วย

การจัดทำาวารสารรัฐสภาสาร 



14

สำ�นักง�นเลข�ธิก�รสภ�ผู้แทนร�ษฎร 

จัดพิธีทำ�บุญและพิธีบวงสรวงของสำ�นักง�นฯ ประจำ�ปี ๒๕๕๗

      วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ สำานักงานเลขาธิการ                  

สภาผู้แทนราษฎร ถนนประดิพัทธ์ นายสุวิจักขณ์ นาควัชระชัย เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร                                                                                                                                            

พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างของสำานักงานฯ และแขกผู้มีเกียรติ                     

ร่วมพิธีทำาบุญประจำาปี ๒๕๕๗ ซึ่งประกอบด้วยพิธีบวงสรวงเสด็จพ่อประสิทธิโชค 

พ่อปู่สุธีระมงคล เจ้าที่ รุกขเทพ สรรพเทพ สรรพวิญญาณ ถวายเครื่องสักการะ เครื่องสังเวย 

พร้อมทั้งประกอบพิธีทางศาสนา และถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์
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สำ�นักง�นเลข�ธิก�รสภ�ผู้แทนร�ษฎร 

จัดโครงก�รสืบส�นประเพณีไทย เฉลิมฉลอง ๑๒๐ ปี กษัตริย์นักประช�ธิปไตย

 วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๑๐ นาฬิกา ณ บริเวณห้องโถง อาคาร

รัฐสภา ๑ นายสุวิจักขณ์ นาควัชระชัย เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานพิธีเปิด

โครงการสืบสานประเพณีไทย เฉลิมฉลอง ๑๒๐ ปี กษัตริย์นักประชาธิปไตย พร้อมทั้ง       

ลั่นฆ้องชัย เพื่อเป็นปฐมฤกษ์ในการเถลิงศกใหม่ โดยมีนางบุษกร วรรธนะภูติ รองเลขาธิการ

สภาผู้แทนราษฎร เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งในช่วงเช้าได้มีพิธีทำาบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๘๗ รูป 

ณ บริเวณด้านหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๗ และพิธีอัญเชิญพระพุทธรูปประจำา

รัฐสภา โดยเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้เดินนำาขบวนแห่กลองยาวอัญเชิญพระพุทธรูป            

ทองคำาประจำารัฐสภา จากน้ันได้อัญเชิญมาประดิษฐาน บริเวณห้องโถง อาคารรัฐสภา ๑ 

เพื่อให้ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ได้สรงน้ำาเพื่อเป็นสิริมงคล
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 พร้อมทั้งมีการเสวนาเรื่อง “สืบสานประเพณีไทย...จากรัชสมัยพระปกเกล้าฯ 

สู่ปัจจุบัน” โดยมีอาจารย์มาลินี สาคริก ประธานมูลนิธิหลวงประดิษฐ์ไพเราะ และอาจารย์

สามารถ จันทร์สูรย์ อดีตผู้เช่ียวชาญกระทรวงวัฒนธรรม เป็นผู้ร่วมเสวนา จากน้ันได้มีพิธี

รดน้ำาดำาหัวขอพรเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและผู้บริหารของสำานักงานฯ ทั้งนี้ข้าราชการ 

พนักงาน ลูกจ้าง ได้พร้อมใจแต่งกายชุดไทยย้อนยุค สมัยรัชกาลที่ ๗ ชุดผ้าไทย 

เสื้อลายดอก เพื่อสร้างสีสันให้กับกิจกรรมดังกล่าวด้วย
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สำ�นักง�นเลข�ธิก�รสภ�ผู้แทนร�ษฎร จัด “โครงก�รเสริมสร้�งศักยภ�พข้�ร�ชก�ร

สำ�นักง�นเลข�ธิก�รสภ�ผู้แทนร�ษฎรเพื่อก�รเข้�สู่ประช�คมอ�เซียน”

      วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมรัฐสภา อาคาร

รัฐสภา ๑ นายสุวิจักขณ์ นาควัชระชัย เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานพิธีเปิด 

“โครงการเสริมสร้างศักยภาพข้าราชการสำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

เพ่ือการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน” ให้แก่ข้าราชการ และลูกจ้างของสำานักงานฯ โดยโครงการดังกล่าว              

มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เรื่องประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและ

นำาไปปรับใช้กับการปฏิบัติงานของข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างของสำานักงานเลขาธิการ

สภาผู้แทนราษฎร จากนั้นนายสมพล วณิคพันธุ์ ผู้ชำานาญการด้านต่างประเทศ เป็นผู้บรรยาย

หัวข้อความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน และนางสายทิพย์ เชาวลิตถวิล รองเลขาธิการ

สภาผู้แทนราษฎร เป็นผู้บรรยายหัวข้อการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ด้วย    
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สำ�นักง�นเลข�ธิก�รสภ�ผู้แทนร�ษฎร 

จัดโครงก�ร ปล่อยเต่�ทะเลเฉลิมพระเกียรติพระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัว 

 วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๗ ณ เกาะทะลุ อำาเภอบางสะพานน้อย จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ นายสุวิจักขณ์ นาควัชระชัย เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธาน

เปิดโครงการ ปล่อยเต่าทะเลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และกิจกรรม

ปลูกปะการังเทียม โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างของสำานักงานฯ                                                     

รวมทั้ งประชาชนในพื้นที่ เข้ าร่วมกิจกรรม ทั้ งนี้กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์

เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มีส่วนร่วมในการสนองพระราชดำาริและสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล และคืนความสมดุลให้

ระบบนิเวศต่อไป
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สำ�นักง�นเลข�ธิก�รสภ�ผู้แทนร�ษฎร จัดพิธีมอบรถยนต์และเงินยืมบัญชี

กองทุนสวัสดิก�ร ให้กับสำ�นักง�นรัฐสภ�ประจำ�จังหวัดทั้ง ๖ แห่ง

 วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา นายสุวิจักขณ์ นาควัชระชัย 

เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานในพิธีมอบรถยนต์จำานวน ๖ คัน และมอบเงิน

ยืมบัญชีกองทุนสวัสดิการ สำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ให้แก่สำานักงานรัฐสภาประจำา

จังหวัดทั้ง ๖ แห่ง ประกอบด้วย สำานักงานรัฐสภาขอนแก่น สำานักงานรัฐสภาเชียงราย 

สำานักงานรัฐสภาชลบุรี สำานักงานรัฐสภาพระนครศรีอยุธยา สำานักงานรัฐสภาสุราษฎร์ธานี 

สำานักงานรัฐสภาอุบลราชธานี เพื่อนำาไปใช้ปฏิบัติงานตามภารกิจ และเพิ่มความคล่องตัว

ในการประสานงานการทำางานด้านต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ ทำาให้ประชาชนในพื้นที่เข้าถึง

การดำาเนินงานของรัฐสภาได้ง่าย อันเป็นการสนับสนุนการทำางานของฝ่ายนิติบัญญัติให้ดีย่ิงข้ึน
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สำ�นักง�นเลข�ธิก�รสภ�ผู้แทนร�ษฎร จัดพิธีปิดกิจกรรมค่�ยยุวชนประช�ธิปไตย 

ประจำ�ปี ๒๕๕๗ รุ่นที่ ๑

 วันพุธที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา ณ สถาบันวิชาการทีโอที                                                                                                                                          

ถนนงามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี นางพรรณิภา เสริมศรี ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย                          

เป็นประธานพิธีปิดโครงการส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจในทางการเมือง   

การปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

กิจกรรมค่ายยุวชนประชาธิปไตย ประจำาปี ๒๕๕๗ รุ่นที่ ๑ พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรและ

เข็มยุวชนประชาธิปไตยให้กับยุวชนประชาธิปไตยท่ีผ่านการฝึกอบรมค่ายยุวชนประชาธิปไตย 

โดยมีนางสาวกัลยรัชต์  ขาวสำาอางค์  ผู้อำานวยการสำานักประชาสัมพันธ์ เป็นผู้กล่าวรายงาน
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ก�รประชุมคณะอนุกรรมก�รด้�นก�รจัดทำ�เนื้อห�ของหนังสือก�ร์ตูน 

เรื่อง “วิถีธรรมต�มรอยพ่อ”

 วันพุธที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุม                                                                                                                 

กรรมาธิการ ๑ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๑ นายอนุวัต ตันติวงศ์ รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 

ในฐานะที่ปรึกษาและคณะอนุกรรมการด้านการจัดทำาเนื้อหาของหนังสือการ์ตูน เรื่อง 

“วิถีธรรม ตามรอยพ่อ” เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมาธิการฯ เพื่อพิจารณากำาหนดเนื้อหา

ของหนังสือการ์ตูนฯ โดยที่ประชุมมีมติจัดทำาหนังสือการ์ตูน ๔ สี จำานวน ๑๖๐ หน้า 

เพื่อปลูกฝังจิตสำานึกให้เด็กและเยาวชน มีคุณธรรม จริยธรรม
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ก�รประชุมคณะกรรมก�รส่งเสริมก�รมีส่วนร่วมท�งก�รเมืองของประช�ชน

 วันศุกร์ที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุม                               

คณะกรรมาธิการหมายเลข ๓๕๐๒ ชั้น ๕ อาคารรัฐสภา ๓ นางบุษกร วรรธนะภูติ                                                                                                                              

รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริม               

การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน โดยมีวาระในการประชุมเพื่อพิจารณารายงาน 

ผลการดำาเนินการตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนและพัฒนา

ประชาธิปไตยอย่างเป็นธรรมและเสมอภาค และพิจารณาเรื่องความคืบหน้าโครงการพัฒนา

ประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน
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สำ�นักง�นเลข�ธิก�รสภ�ผู้แทนร�ษฎร จัดพิธีปิดกิจกรรมค่�ยยุวชนประช�ธิปไตย 

ประจำ�ปี ๒๕๕๗ รุ่นที่ ๒

      วันพุธที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา ณ สถาบันวิชาการทีโอที                   

งามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี นางบุษกร วรรธนะภูติ รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 

เป็นประธานพิธีปิดโครงการส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจในทางการเมือง

การปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข กิจกรรม

ค่ายยุวชนประชาธิปไตย ประจำาปี ๒๕๕๗ รุ่นที่ ๒ พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรและเข็มยุวชน           

ประชาธิปไตยให้กับยุวชนประชาธิปไตยที่ผ่านการฝึกอบรมค่ายยุวชนประชาธิปไตย 

โดยมีนางสาวกัลยรัชต์  ขาวสำาอางค์  ผู้อำานวยการสำานักประชาสัมพันธ์ เป็นผู้กล่าวรายงาน
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รองเลข�ธิก�รสภ�ผู้แทนร�ษฎร ร่วมแสดงคว�มยินดีกับหนังสือพิมพ์ข่�วสด 

เนื่องในโอก�สครบรอบวันก่อตั้ง ๒๔ ปี

 วันพุธที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ สำานักพิมพ์หนังสือพิมพ์

ข่าวสด นางบุษกร วรรธนะภูติ รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ร่วมแสดงความยินดีกับ

หนังสือพิมพ์ข่าวสด เนื่องในโอกาสครบรอบวันก่อตั้ง ๒๔ ปี
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ก�รประชุมคณะกรรมก�รศึกษ�และพิจ�รณ�ระบบก�รรักษ�คว�มปลอดภัย

ต�มแบบก่อสร้�งอ�ค�รรัฐสภ�แห่งใหม่

      วันศุกร์ท่ี ๑๑  เมษายน ๒๕๕๗  เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ           

๓๗๐๑ ชั้น ๗ อาคารรัฐสภา ๓ พลเรือเอก ประเสริฐ บุญทรง ประธาน

คณะอนุกรรมการฯ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาและพิจารณาระบบ

การรักษาความปลอดภัยตามแบบก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ โดยมีผู้บริหารของสำานักงาน

เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเข้าร่วมในการประชุมดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ที่ประชุมได้มีวาระ

เพื่อพิจารณาเรื่องระบบการรักษาความปลอดภัยแบบก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ 
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รองเลข�ธิก�รสภ�ผู้แทนร�ษฎร ว�งพวงม�ล� เนื่องในวันที่ระลึกคล้�ยวันสวรรคต

สมเด็จพระนเรศวรมห�ร�ช

      วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๓๙ นาฬิกา ณ พระบรมราชานุสรณ์ 

อำาเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี นางสายทิพย์ เชาวลิตถวิล รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร                  

พร้อมด้วยข้าราชการของสำ านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร นำาพวงมาลา 

ในนาม “สำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร” ถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวร

มหาราช เนื่องในวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
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คณะผู้บริห�รและข้�ร�ชก�รของสำ�นักง�นเลข�ธิก�รสภ�ผู้แทนร�ษฎร 

เข้�ร่วมพิธีรดน้ำ�ดำ�หัว อดีตรองประธ�นสภ�ผู้แทนร�ษฎร คนที่สอง

      วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องทำางานอดีตรองประธาน

สภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง คณะผู้บริหารและข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างของสำานักงาน

เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เข้าร่วมพิธีรดน้ำาดำาหัวและขอพรจากนายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ 

อดีตรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนท่ีสอง เน่ืองในโอกาสวันสงกรานต์หรือวันข้ึนปีใหม่ไทย
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     เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานมอบประกาศนียบัตร

ผู้ที่ผ่านการอบรมเครือข่ายอาสารัฐสภา   รุ่นที่ ๑

 เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรผู้ที่ผ่านการอบรม                          

เครือข่ายอาสารัฐสภา รุ่นที่  ๑ ซึ่ ง เป็นกิจกรรมที่จัดโดยสำานักงานรัฐสภาชลบุรี  

โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมกับสำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
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 วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ บริเวณห้องโถง อาคารรัฐสภา ๑ นายสุวิจักขณ์           

นาควัชระชัย เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร

แก่ผู้เข้ารับการอบรมผู้นำาท้องถ่ินและชุมชน เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาเป็นเครือข่ายอาสารัฐสภา 

รุ่นที่ ๑ โดยนายสุวิจักขณ์  ได้กล่าวกับผู้เข้ารับการอบรมว่า การอบรมเครือข่ายอาสารัฐสภา

ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมกับทางสำานักงาน

เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งถือได้ว่าผู้ที่ผ่านการอบรมทุกคนเป็นบุคลากรของสำานักงาน

เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรที่มีบทบาทสำาคัญในการมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง

และเป็นกลไกที่จะเข้าถึงความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น โดยผ่านทางสำานักงาน

รัฐสภาชลบุรี ในการร่วมกันพัฒนาการดำาเนินงานของสำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทน

ราษฎร ตลอดจนการพัฒนาประเทศชาติต่อไป ดังนั้นจึงขอให้ผู้ที่ผ่านการอบรมตระหนัก

ถึงความสำาคัญในเรื่องดังกล่าว พร้อมนำาความรู้ความเข้าใจที่ได้จากการอบรมไปใช้ให้เกิด

ประโยชน์ต่อไป สำาหรับกิจกรรมอบรมผู้นำาท้องถิ่นและชุมชนเพื่อส่งเสริมและพัฒนาเป็น

เครือข่ายอาสารัฐสภา รุ่นที่ ๑ นั้น จัดโดยสำานักงานรัฐสภาชลบุรี ระหว่างวันท่ี ๒๓ - ๒๖ 

มีนาคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรมสตาร์ อำาเภอเมือง จังหวัดระยอง โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจำานวน 

๑๕๐ คน

สำานักงานรัฐสภาชลบุรี  จัดเวทีเสียงประชาสู่สภาของปวงชน

 สำานักงานรัฐสภาชลบุรี จัดเวทีเสียงประชาสู่สภาของปวงชน เพื่อระดม        

ความคิดเห็น จัดทำาแผนแม่บทพัฒนาเกษตรกรรมจังหวัดจันทบุรี ภายใต้พระราชบัญญัติ

สภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓  
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 วันท่ี ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ อาคารศาลาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสิน

มหาราช เทศบาลเมืองจันทบุรี อำาเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี สำานักงานรัฐสภาชลบุรี  จัดเวที

เสียงประชาสู่สภาของปวงชน เพื่อระดมความคิดเห็น จัดทำาแผนแม่บทพัฒนาเกษตรกรรม 

จังหวัดจันทบุรี ภายใต้พระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยภายใน

กิจกรรมดังกล่าวประกอบด้วย โต๊ะรับเรื่องราวร้องทุกข์และให้คำาปรึกษาด้านกฎหมาย 

เวทีเสวนาระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชน ในหัวข้อ ความสำาคัญ ปัญหาและ

อุปสรรค ของสภาเกษตรกรจังหวัด และร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนแม่บทพัฒนา 

เกษตรกรรมจังหวัดจันทบุรี ซึ่งการเปิดเวทีเสวนาครั้งนี้ ได้จัดขึ้นภายใต้ยุทธศาสตร์ส่งเสริม

การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน เพื่อที่สำานักงานรัฐสภาชลบุรีจะได้เข้าใจถึง

ปัญหาที่แท้จริงของประชาชน จากนั้นจะดำาเนินการประสานกับคณะกรรมาธิการฯ และ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันศึกษาหาทางแก้ไขปัญหาต่อไป

คณะผู้แทนรัฐสภาไทยเข้าร่วมประชุมประจำาปี APPF ครั้งที่ ๒๒ ณ สหรัฐเม็กซิโก

 คณะผู้แทนรัฐสภาไทยเข้าร่วมประชุมประจำาปี APPF คร้ังท่ี ๒๒ ณ สหรัฐเม็กซิโก 

โดยร่วมแก้ปัญหาสันติภาพ สถานการณ์เศรษฐกิจการเงิน การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ

และความไม่มั่นคงของมนุษย์กับประเทศในภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก

  วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๗ รองศาสตราจารย์ 

หม่อมราชวงศ์วุฒิเลิศ เทวกุล สมาชิกวุฒิสภา และคณะผู้แทน

รัฐสภาไทย ได้เข้าร่วมประชุมประจำาปีรัฐสภาภาคพื้นเอเชีย

และแปซิฟิก (The Annual Meeting of the Asia - Pacific 

Parliamentary Forum - APPF) กับประเทศสมาชิก ๒๑ 

ประเทศ เพื่อร่วมพิจารณาผลการประชุมประจำาปีครั้งที่ ๒๒   

ระหว่างวันท่ี ๙-๑๙ มกราคม ๒๕๕๗ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ                                                                                       

ปวยระโต บายารต้า สหรัฐเม็กซิโก ซ่ึงประเด็นการประชุม         

ในครั้งนี้  คือ ภาพรวมของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ 
รองศาสตราจารย์ หม่อมราชวงศ์วุฒิเลิศ เทวกุล
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ความร่วมมือท่ีแข็งแกร่งเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนท่ีต่างพ่ึงพากันเพ่ือพัฒนาสู่ความรุ่งเรือง                                                                                                                                 

ของประเทศ ในการประชุมผู้แทนรัฐสภาไทยได้กล่าวถ้อยแถลงและเน้นย้ำาประเด็น  

ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในภูมิภาคท้ังด้านสันติภาพและเสถียรภาพ สถานการณ์ทางเศรษฐกิจและการเงิน       

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และความไม่มั่นคงของมนุษย์ รวมถึงการใช้การทูต

เชิงป้องกันผ่านช่องทางการเมืองและรัฐสภา ความมั่นคงทางอาหารให้ประชาชนทุกคน

ได้เข้าถึงอย่างเพียงพอและปลอดภัย ในขณะท่ีไทยยังต้องการความช่วยเหลือในการแลกเปล่ียน         

ข้อมูลและถ่ายทอดเทคโนโลยีเกี่ยวกับภัยพิบัติธรรมชาติ รวมถึงเรื่องการสนับสนุน

งบประมาณให้แก่ประเทศกำาลังพัฒนาท่ีมีความเส่ียงสูง พร้อมกันน้ีประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพ

จัดประชุมรัฐมนตรีอาเซียนว่าด้วยการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ครั้งที่ ๖ ในเดือน มิถุนายน 

พ.ศ. ๒๕๕๘ ด้วย

     สำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 

จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน 

และพัฒนาประชาธิปไตยอย่างเป็นธรรมและเสมอภาค 

 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ

ประชาชน และพัฒนาประชาธิปไตยอย่างเป็นธรรมและเสมอภาค จัดโดยคณะกรรมการ

พัฒนาองค์ความรู้ด้านประชาธิปไตยและความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 

สำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร



32

 วันที่ ๓๑ มีนาคม - ๒ เมษายน ๒๕๕๗ คณะกรรมการพัฒนาองค์ความรู้                                                                                 

ด้านประชาธิปไตยและความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย สำานักงานเลขาธิการ

สภาผู้แทนราษฎร จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ

ประชาชน และพัฒนาประชาธิปไตยอย่างเป็นธรรมและเสมอภาค ณ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีนางบุษกร วรรธนะภูติ รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 

เป็นประธานคณะกรรมการฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังความคิดเห็นในเรื่องกระบวนการ

เผยแพร่องค์ความรู้จากนักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ และข้าราชการ นำาไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้

ด้านประชาธิปไตยและความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย ตามวิถีรัฐธรรมนูญ และ

จัดทำา ๓ องค์ความรู้ ประกอบด้วย สิทธิ เสรีภาพ หน้าที่ และความรับผิดชอบของพลเมือง

ในระบอบประชาธิปไตย สังคมพหุนิยมในระบอบประชาธิปไตยและความเป็นธรรมและ

ความเสมอภาค

สำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เตรียมจัดโครงการสมัชชารัฐสภาอาเซียนสัญจร

      สำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โดยสำานักองค์การรัฐสภาระหว่าง

ประเทศ เตรียมจัดโครงการ AIPA สัญจร เพ่ือเป็นกิจกรรมของฝ่ายนิติบัญญัติในการสนับสนุน

ให้เกิดการสร้างความรู้ ความเข้าใจและเชื่อมโยงการทำางานของภาครัฐไปสู่ประชาชน

 วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๗ สำานักงานเลขาธิการ

สภาผู้แทนราษฎร โดยสำานักองค์การรัฐสภาระหว่าง

ประเทศ เตรียมจัดโครงการสมัชชารัฐสภาอาเซียน 

(ASEAN Inter - Parliamentary Assembly : AIPA) สัญจร 

ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม

โรงเรียนชลราษฎรอำารุง อำาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 

เพื่อเป็นกิจกรรมของฝ่ายนิติบัญญัติในการสนับสนุนให้

เกิดการสร้างความรู้ ความเข้าใจและเช่ือมโยงการทำางานของ

ภาครัฐไปสู่ประชาชน เพื่อบรรลุเป้าหมายของสมัชชา
นายวิทยา อินาลา                                                                                                 
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รัฐสภาอาเซียนในการสนับสนุนการไปสู่ประชาคมอาเซียน โดยมีนายสุวิจักขณ์ นาควัชระชัย 

เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ทั้งนี้กิจกรรมในช่วงเช้าของ

โครงการ AIPA สัญจร จะมีการบรรยาย เร่ือง สมัชชารัฐสภาอาเซียน โดย นายวิทยา อินาลา                                                                                                 

สมาชิกวุฒิสภา การอภิปรายในหัวข้อเรื่อง “ความร่วมมือของรัฐสภาในการทำางานกับ

สมัชชารัฐสภาอาเซียน” และในช่วงบ่ายจะมีกิจกรรมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการกลุ่มย่อย   

ในหัวข้อ “บทบาทของเยาวชนไทยในสมัชชารัฐสภาอาเซียน”

     รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง เป็นประธานในพิธีและมอบรางวัลให้กับบุคคล 

หน่วยงานภาครัฐและองค์กรภาคเอกชนดีเด่นสำาหรับผู้สูงอายุประจำาปี ๒๕๕๗

      รองประธานวุฒิสภา คนท่ีหน่ึง เป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและ           

เกียรติบัตรให้แก่บุคคล หน่วยงานภาครัฐและองค์กรภาคเอกชนดีเด่น สำาหรับผู้สูงอายุ

ประจำาปี ๒๕๕๗ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความสำาคัญกับวันผู้สูงอายุแห่งชาติ วันที่ ๑๓ 

เมษายน และเพ่ือติดตามการบังคับใช้พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ และแก้ไขเพ่ิมเติม 

พ.ศ. ๒๕๕๓

 วันที่  ๒ เมษายน ๒๕๕๗ นายสุรชัย                                                                                                      

เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ ง                                                                                          

เป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและ

เกียรติบัตรให้แก่บุคคล หน่วยงานภาครัฐและองค์กร

ภาคเอกชนดีเด่นในโครงการคัดเลือกบุคคล หน่วย

งานภาครัฐและองค์กรภาคเอกชนดี เด่น สำาหรับ                                                        

ผู้สูงอายุประจำาปี ๒๕๕๗ จัดโดยคณะกรรมาธิการ                                                                                   

การพัฒนาสั งคมและกิ จการ เด็ ก  เยาวชน สตรี  ผู้ สู งอายุ  คนพิการ  และ                                                                                 

ผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความสำาคัญกับวันผู้สูงอายุแห่งชาติ 

วันที่ ๑๓ เมษายน และเพื่อติดตามการบังคับใช้พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ 

และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยเฉพาะ มาตรา ๑๑ ให้เกิดผลต่อการปฏิบัติงาน

ด้านผู้สูงอายุอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล นายสุรชัย กล่าวว่า ผู้สูงอายุถือเป็นบุคลากร

ผู้ทรงคุณค่าของสังคม และได้สร้างประโยชน์ให้กับสังคมไว้อย่างมาก ท้ังกิจกรรมดังกล่าว

นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย
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ถือได้ว่าเป็นการพัฒนาสังคม สำาหรับผู้ได้รับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณคร้ังน้ี ประกอบด้วย 

ประเภทบุคคลระดับผู้บริหาร ได้แก่ นายลือกฤต เพชรบดี ประเภทบุคคลระดับปฏิบัติงาน 

ได้แก่ นางสาวฉวี เขือนอก ประเภทหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ เทศบาลเมืองบ้านสวน ประเภท

องค์กรภาคเอกชน ได้แก่ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 

นอกจากนี้ ยังมีผู้ได้รับรางวัลเกียรติบัตรทั้งประเภทบุคคลระดับบริหาร ระดับปฏิบัติการ 

ประเภทหน่วยงานภาครัฐ และประเภทองค์กรภาคเอกชน รวมทั้งสิ้น ๖๗ รางวัล

เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานในพิธีเปิด

กิจกรรมค่ายยุวชนประชาธิปไตย ประจำาปี ๒๕๕๗ รุ่นที่ ๒

 เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมและ      

เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในทางการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข กิจกรรมค่ายยุวชนประชาธิปไตย ประจำาปี ๒๕๕๗   

รุ่นที่ ๒ 

   วั น ที่  ๒  เ ม ษ า ย น  ๒ ๕ ๕ ๗        

ณ ห้องประชุมรัฐสภา อาคารรัฐสภา ๑ นายสุวิจักขณ์ 

นาควัชระชัย เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 

เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมและ

เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในทางการเมือง

การปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบ
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รัฐสภา อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข กิจกรรมค่ายยุวชนประชาธิปไตย ประจำาปี 

๒๕๕๗ รุ่นที่ ๒ โดยมีนางบุษกร วรรธนะภูติ รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เป็นผู้กล่าว

รายงาน ซึ่งกิจกรรมค่ายยุวชนประชาธิปไตย รุ่นที่ ๒ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๓๑ มีนาคม - 

๙ เมษายน ๒๕๕๗ ณ สถาบันวิชาการ ทีโอที จังหวัดนนทบุรี ในการน้ี นายสุวิจักขณ์ 

ได้กล่าวให้โอวาทแก่ยุวชนประชาธิปไตยท่ีเข้าร่วมกิจกรรมค่ายยุวชนประชาธิปไตย ว่า การจัด                                                                                                              

กิจกรรมค่ายยุวชนประชาธิปไตยนั้น มีวัตถุประสงค์ที่สำาคัญ เพื่อส่งเสริมเพิ่มพูน

ประสบการณ์ให้แก่เยาวชนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมได้อยู่ร่วมกันในสังคมท่ีหลากหลาย และเข้ามามี

ส่วนร่วมทางการเมือง รับทราบถึงสิทธิ เสรีภาพ และหน้าท่ีของความเป็นพลเมืองท่ีดี รวมท้ัง

เพื่อร่วมกันสร้างเครือข่ายความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์

ทรงเป็นประมุขต่อไป จากนั้นนายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง 

ได้ให้โอวาทแก่ยุวชนประชาธิปไตย ว่า รัฐสภาได้จัดกิจกรรมค่ายยุวชนประชาธิปไตยขึ้น 

เพื่อหวังสร้างคนรุ่นใหม่ที่มีความเข้าใจในการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และเติบโตเป็นผู้ใหญ่ท่ีจะช่วยกันพัฒนาการเมืองไทยให้

เข้มแข็ง ไม่แตกแยก นำามาซึ่งความเป็นเอกภาพ เสถียรภาพทางเศรษฐกิจและความสงบ

สุขของสังคม จึงขอฝากให้ยุวชนประชาธิปไตยใช้ช่วงเวลาในการอบรมนี้ให้เกิดประโยชน์

มากที่สุด เพื่อสร้างประสบการณ์ชีวิตต่อไป พร้อมกันนี้ ยุวชนประชาธิปไตยได้ร่วมกัน

ถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และปฏิญาณตน 

พร้อมท้ังถ่ายภาพท่ีระลึกร่วมกับเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
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วุฒิสภา ประกาศผลผู้ชนะเลิศการประกวดภาพยนตร์สั้นเพื่อส่งเสริมประเพณีไทย 

 วุฒิสภา ประกาศผลผู้ชนะเลิศการประกวดภาพยนตร์ส้ันเพ่ือส่งเสริมประเพณีไทย 

โดยภาพยนตร์ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศของแต่ละระดับการศึกษา ได้แก่ “วิถีตรุษไท” “ประเพณี

สู่ขวัญมอญ” “สืบต่อลมหายใจหนังใหญ่วัดขนอน” และ เรื่อง “๑๕๑๒ ฉันร้อง สวัสดี”

 วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๗ รองศาสตราจารย์ หม่อมราชวงศ์วุฒิเลิศ เทวกุล 

ประธานคณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา 

เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลโครงการประกวดภาพยนตร์สั้นเพื่อส่งเสริมประเพณีไทย 

โดยคณะกรรมาธิการฯ ได้ร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ  จัดข้ึน ท้ังน้ีผู้ท่ีได้รับรางวัลชนะเลิศในระดับ

มัธยมศึกษาตอนต้น ได้แก่ เรื่อง “วิถีตรุษไท” จากทีมอีเกียฟิล์ม โรงเรียนภูผาม่าน จังหวัด       

ขอนแก่น รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่เรื่อง “ขันเงิน” จากโรงเรียนประชาราษฎร์บำาเพ็ญ 

และรางวัลชมเชย ๓ รางวัล

 รางวัลชนะเลิศในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้แก่ เร่ือง “ประเพณีสู่ขวัญมอญ 

(สู่ขวัญลังไหม)” จากทีม Dinosaur production โรงเรียนภูเวียงวิทยา รางวัลรองชนะเลิศ

อันดับ ๑ ได้แก่ เรื่อง “ไทญ้อหมอลำา” จากทีมไทญ้อ โรงเรียนอุเทนพัฒนา จังหวัดนครพนม 

และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่เรื่อง “กลองสะบัดชัยถวายพ่อ” จากทีมรักคนเมือง 

โรงเรียนงำาเมืองวิทยา จังหวัดพะเยา และรางวัลชมเชย ๒ รางวัล



37

 รางวัลชนะเลิศในระดับอาชีวศึกษา ได้แก่ เรื่อง “สืบต่อลมหายใจหนังใหญ่              

วัดขนอน” จากทีมคนสวยโพธาราม วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ 

ได้แก่ เรื่อง “ไอ้หนุ่มชักพระ” จากทีมเด็กช่างประจัญบาน วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ และ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ เรื่อง “วิถีไทย สายไยธรรม” จากทีมวิทยาลัยอาชีวศึกษา

อุบลราชธานี และรางวัลชมเชย ๒ รางวัล

 และ รางวัลชนะเลิศในระดับอุดมศึกษา ได้แก่ เรื่อง “๑๕๑๒ ฉันร้อง สวัสดีิ”          

ทีมชีวิต ๔ ปีมีแต่ “จุล” มหาวิทยาลัยศิลปากร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ เรื่อง 

“บ้านผมเป็นช่างซอ (สู่เพื่อสืบสานซอ)”  จากทีมบ่าวบ้าน Production มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงราย รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ เรื่อง “ขวัญข้าวขวัญชาวนา” จากทีมสตรีล้วน 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น และรางวัลชมเชย ๒ รางวัล

 โดยผู้ท่ีได้รับรางวัลชนะเลิศ จะได้รับเงินรางวัล ๓๐,๐๐๐ บาท รางวัลรองชนะเลิศ

อันดับ ๑ ได้รับเงินรางวัล ๒๐,๐๐๐ บาท รางวันรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้รับเงินรางวัล 

๑๐,๐๐๐ บาท และรางวัลชมเชยได้รับเงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท พร้อมโล่เกียรติยศและประกาศ

เกียรติบัตร

คณะผู้แทนรัฐสภาไทย เข้าร่วมประชุมเลขาธิการรัฐสภาประจำาฤดูใบไม้ผลิ ๒๕๕๗ 

ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส 

 คณะผู้แทนรัฐสภาไทยเดินทางเข้าร่วมการประชุมสมาคมเลขาธิการรัฐสภาประจำา             

ฤดูใบไม้ผลิ ๒๕๕๗ ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส โดยมีประเด็นแลกเปลี่ยนสำาคัญ คือ 

เร่ืองงานรัฐสภา การออกกฎหมายในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ และการให้ภาคประชาชนเข้ามา     

มีส่วนร่วมในกระบวนการนิติบัญญัติและการตรวจสอบ

 วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๗  นายสมพงษ์ ปรีชาธนพจน์ ที่ปรึกษาด้านระบบงาน

นิติบัญญัติ สำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร นำาคณะผู้แทนไทยเดินทางเข้าร่วมการประชุม

สมาคมเลขาธิการรัฐสภา (The  Meeting  of  Association of Secretaries  General  of  Parliaments - ASGP)            

ประจำาฤดูใบไม้ผลิ ปี ๒๕๕๗ ระหว่างวันท่ี ๑๗ - ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ นครเจนีวา                                                                                                                                            

สมาพันธรัฐสวิส โดยเป็นการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์

ในงานรัฐสภากับประเทศสมาชิก ๗๕ ประเทศ และสมาชิกสมทบ ๖ องค์กร ในประเด็นสำาคัญ                                                                                                                        
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ได้แก่ การประชาสัมพันธ์และการส่ือสารของรัฐสภา การออกกฎหมายในช่วงท่ีเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ 

และการให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการนิติบัญญัติและการตรวจสอบ 

พร้อมกันนี้ นางสายทิพย์ เชาวลิตถวิล รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้เสนอประเด็น

อภิปรายเรื่อง ประชาชนกับรัฐสภาแห่งใหม่ของไทย โดยนำาเสนอเกี่ยวกับความเป็นมาของ

การก่อสร้างรัฐสภาแห่งใหม่ และเน้นถึงความสำาคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชน รับฟัง                     

ความคิดเห็นจากประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม

ในการออกแบบโครงการรัฐสภาแห่งใหม่ภายใต้กรอบของการออกแบบแบบผังบริเวณภูมิทัศน์ 

และอัตลักษณ์ความเป็นไทย รวมทั้งคำานึงถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่ประชาชนสามารถเข้าถึง

รัฐสภาได้

สำานักงานรัฐสภาเชียงราย สำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 

จัดโครงการสัมมนาวิทยากรอาสาพัฒนาประชาธิปไตยของรัฐสภา 

 สำานักงานรัฐสภาเชียงราย สำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ร่วมกับมูลนิธิ

คอนราด อาเดนาวร์ จัดโครงการสัมมนาวิทยากรอาสาพัฒนาประชาธิปไตยของรัฐสภา             

มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือภาคประชาชน ในรูปแบบของอาสา

พัฒนาประชาธิปไตยของรัฐสภา
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 วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๗ ณ โรงแรมเวียงอินทร์ อำาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

สำานักงานรัฐสภาเชียงราย สำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ร่วมกับมูลนิธิคอนราด 

อาเดนาวร์ จัดสัมมนา วิทยากรอาสาพัฒนาประชาธิปไตยของรัฐสภา ท้ังน้ี การสัมมนาดังกล่าว 

จัดขึ้นมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือภาคประชาชนในรูปแบบของ

อาสาพัฒนาประชาธิปไตยของรัฐสภา โดยเน้นการพัฒนาวิทยากรอาสาที่มีคุณภาพ สามารถ

ทำาหน้าที่เป็นเครือข่ายเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในระบบงานของรัฐสภา และเป็นกลไก

ขับเคลื่อนระบบงานของรัฐสภาจังหวัดอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนส่งเสริมความรู้

ด้านการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

และการมีส่วนร่วมของประชาชนตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ  

วุฒิสภา เปิดเว็บไซต์ “Click Senate ทุกสัปดาห์กับภารกิจวุฒิสภา”

      รองประธานวุฒิสภา คนท่ีสอง เปิดตัวเว็บไซต์ “Click Senate ทุกสัปดาห์กับภารกิจ

วุฒิสภา” มีวัตถุประสงค์เพื่อนำาเสนอภารกิจของวุฒิสภาที่เกิดขึ้นในรอบสัปดาห์ ด้วย

ข้อมูลที่ถูกต้อง รวดเร็ว เที่ยงตรงและเป็นกลางเข้าถึงได้ง่าย

 วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ ๓๑๐ อาคาร                     

รัฐสภา ๒ นายอนันต์ อริยะชัยพาณิชย์ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง ในฐานะประธาน

คณะกรรมการจัดทำาฐานข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์วุฒิสภา แถลงข่าวเปิดตัวเว็บไซต์

เพ่ือการประชาสัมพันธ์วุฒิสภา “Click Senate ทุกสัปดาห์กับภารกิจวุฒิสภา” โดยนายอนันต์ 



40

ได้กล่าวว่า ตลอดระยะเวลา ๑ ปี

ที่ผ่านมา คณะกรรมการฯและหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้องได้พัฒนาช่องทางการนำาเสนอ

ข้อมูลภารกิจของวุฒิสภาในด้านต่าง ๆ 

ให้ครอบคลุมและเข้าถึงประชาชนได้ง่าย

มาอย่างต่อเนื่อง จึงได้จัดทำาเว็บไซต์

ดังกล่าวข้ึนเพ่ือนำาเสนอภารกิจของวุฒิสภา                                                                                         

ในรอบสัปดาห์ ด้วยข้อมูลท่ีถูกต้อง รวดเร็ว                                                                          

เที่ยงตรงและเป็นกลาง เข้าถึงได้ง่าย                                                                            

โดยแยกข้อมูลและบทบาทอำานาจหน้าที่

ของวุฒิสภา เช่น การนำาเสนอการ

พิจารณากฎหมายสำาคัญที่อยู่ระหว่าง

การพิจารณา หรือกฎหมายน่ารู้สำาหรับ

ประชาชน ด้านการควบคุมการบริหาร

ราชการแผ่นดินเกี่ยวกับข้อมูลญัตติและ

กระทู้ถามของสมาชิกวุฒิสภา งานด้าน

คณะกรรมาธิการ และภารกิจงานด้าน

ต่างประเทศ รวมถึงกิจกรรมต่าง ๆ ของวุฒิสภา

รองประธานวุฒิสภา คนท่ีหน่ึง ให้การรับรองสมาชิกวุฒิสภาสาธารณรัฐเคนยา และคณะ

 นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง ให้การรับรองสมาชิก                                                                                                                    

วุฒิสภาสาธารณรัฐเคนยา และคณะ เข้าเย่ียมคารวะเน่ืองในโอกาสเพ่ือกระชับความสัมพันธ์

ระหว่างทั้งสองประเทศ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการบูรณาการเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร หวังเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของวุฒิสภา
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 วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๗ ณ ห้องรับรองพิเศษชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๒ นายสุรชัย                          

เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง ให้การรับรองนายมูทาฮี กักเว                                                                                                    

(Mr. Mutahi Kagwe) สมาชิกวุฒิสภาสาธารณรัฐเคนยาและประธานคณะกรรมาธิการ                        

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารวุฒิสภาแห่งสาธารณรัฐเคนยา เข้าเยี่ยมคารวะ

เน่ืองในโอกาสเพ่ือกระชับความสัมพันธ์ระหว่างท้ังสองประเทศ และแลกเปล่ียนความคิดเห็น              

เกี่ยวกับการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการปฏิบัติงานของวุฒิสภา

 ในโอกาสน้ีท้ังสองฝ่ายได้แลกเปล่ียนข้อมูลด้านนิติบัญญัติ และการดำาเนินงาน

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในระบบรัฐสภา ทั้งนี้ นายสุรชัย ได้กล่าวว่า 

วุฒิสภาไทยได้มีนโยบายพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร โดยให้มีการเผยแพร่       

ข้อมูลภารกิจของวงงานวุฒิสภาให้ง่ายต่อการดำาเนินงานของสมาชิกวุฒิสภา สอดคล้อง

กับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในปัจจุบัน เช่น หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) และเปิดตัว

เว็บไซต์ “Click Senate ทุกสัปดาห์กับภารกิจวุฒิสภา” เพื่อเป็นแนวทางหนึ่งที่ช่วยสนับสนุน

แนวนโยบายการลดใช้กระดาษได้อย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม

ประเทศเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี ๒๕๕๘ ซึ่งได้จัดทำาศูนย์ข้อมูลรวมกฎหมาย
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ของกลุ่มประเทศอาเซียนเพื่อเป็นประโยชน์ต่อนักลงทุนในกลุ่มประเทศอาเซียนด้วยกัน 

จากน้ัน นายมูทาฮี กล่าวว่า การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของวุฒิสภา                 

สาธารณรัฐเคนยา ได้มี เป้าหมายเพื่อลดใช้กระดาษ คำานึงถึงการประหยัดเวลา 

และให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลการดำาเนินงานของวุฒิสภาได้ง่ายเช่นเดียวกับประเทศไทย 

ท้ังน้ีตนจะนำาข้อมูลท่ีได้จากการแลกเปล่ียนคร้ังน้ีไปบูรณาการให้เข้ากับสาธารณรัฐเคนยาต่อไป 

สำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จัด “โครงการเสริมสร้างศักยภาพข้าราชการ

สำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน”

      เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการเสริมสร้าง

ศักยภาพข้าราชการสำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน” 

มีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเร่ืองประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและนำาไปปรับใช้

กับการปฏิบัติงานของข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างของสำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

 วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมรัฐสภา อาคารรัฐสภา ๑                                  

นายสุวิจักขณ์ นาควัชระชัย เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานในพิธีเปิด                                                                                                                           

“โครงการเสริมสร้างศักยภาพข้าราชการสำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเพื่อการเข้าสู่

ประชาคมอาเซียน” ทั้งนี้การจัดโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์

ระหว่างประชาคมอาเซียนในระดับสำานักงานและศึกษาขั้นตอนด้านกระบวนการนิติบัญญัติ

และหน่วยสนับสนุนของรัฐสภา ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานร่วมกันของรัฐสภาไทย

กับรัฐสภาประชาคมอาเซียนในอนาคต จากนั้นมีการบรรยายหัวข้อความรู้เกี่ยวกับประชาคม

อาเซียน โดยมีนายสมพล วณิคพันธุ์ ผู้ชำานาญการด้านต่างประเทศ เป็นผู้บรรยาย และ
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หัวข้อการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยมีนางสายทิพย์ เชาวลิตถวิล      

รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เป็นผู้บรรยายให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการครั้งนี้ด้วย

สำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จัดพิธีมอบรถยนต์และเงินยืมบัญชี

กองทุนสวัสดิการ ให้กับสำานักงานรัฐสภาประจำาจังหวัดทั้ง ๖ แห่ง

 เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานในพิธีมอบรถยนต์และเงินยืมบัญชี                

กองทุนสวัสดิการ ให้กับรัฐสภาจังหวัดทั้ง ๖ แห่ง เพื่อนำาไปใช้ปฏิบัติงานตามภารกิจ 

และเตรียมจัดตั้งรัฐสภาจังหวัดเพิ่มอีก ๖ แห่งในปีนี้

 วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๗  นายสุวิจักขณ์ นาควัชระชัย เลขาธิการสภาผู้แทน

ราษฎร เป็นประธานในพิธีมอบรถยนต์จำานวน ๖ คัน และมอบเงินยืมบัญชีกองทุนสวัสดิการ 

สำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ให้กับสำานักงานรัฐสภาประจำาจังหวัดท้ัง ๖ แห่ง ประกอบ

ด้วย สำานักงานรัฐสภาขอนแก่น สำานักงานรัฐสภาเชียงราย สำานักงานรัฐสภาชลบุรี สำานักงาน

รัฐสภาพระนครศรีอยุธยา สำานักงานรัฐสภาสุราษฎร์ธานี สำานักงานรัฐสภาอุบลราชธานี 

เพื่อนำาไปใช้ปฏิบัติงานตามภารกิจ และเพิ่มความคล่องตัวในการประสานงานการทำางาน

ด้านต่าง ๆ  ให้มีประสิทธิภาพ ทำาให้ประชาชนในพื้นที่เข้าถึงการดำาเนินงานของรัฐสภาได้ง่าย 

อันเป็นการสนับสนุนการทำางานของฝ่ายนิติบัญญัติให้ดียิ่งขึ้น

 นายสุวิจักขณ์ กล่าวว่า การมอบรถยนต์ให้กับสำานักงานรัฐสภาประจำาจังหวัด

นำาไปใช้ปฏิบัติงานตามภารกิจถือเป็นเรื่องที่ดี เนื่องจากจะช่วยทำาให้การประสานงาน

ในส่วนราชการในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องและจังหวัดใกล้เคียงมีความสะดวกมากขึ้น ตลอดจน

เจ้าหน้าที่สามารถออกเยี่ยมเยียนประชาชนและรับเรื่องราวร้องทุกข์ เพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่

ได้ง่ายยิ่งขึ้น ซึ่งการดำาเนินงานของรัฐสภาจังหวัดทั้ง ๖ แห่ง ที่ผ่านมาได้รับการตอบรับและ

ประสบความสำาเร็จเป็นอย่างดี โดยในปีงบประมาณนี้สำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

ได้เตรียมจัดตั้งรัฐสภาจังหวัดเพิ่มอีก ๖ จังหวัด คือ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดสกลนคร 

จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดภูเก็ต เพื่อให้ประชาชน       

ในพื้นที่สามารถปรึกษาหรือร้องเรียนปัญหาต่อรัฐสภาจังหวัดได้โดยตรง ทั้งนี้คาดหวังว่า

ภายในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ จะมีรัฐสภาจังหวัดครอบคลุมทุกภูมิภาคต่อไป
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ประธานาธิบดีเมียนมาร์เผยอาจมีการลงนามข้อตกลงหยุดยิงทั่วประเทศ

	 วันท่ี	 ๒๖	 มีนาคม	 ๒๕๕๗	 ประธานาธิบดีอู	 เต็งเส่ง																																																																																							

ของเมียนมาร์ เปิดเผยว่า	 การลงนามในข้อตกลงหยุดยิง												

ท่ัวประเทศระหว่างรัฐบาลและกลุ่มกบฏชนกลุ่มน้อย	 โดยนายเต็งเส่ง																																			

ได้แสดงความเชื่อมั่นระหว่างการกล่าวชี้ แจงต่อรัฐสภา			

ในวาระครบรอบสามปีของรัฐบาลชุดนี้ว่า	 สงครามกลางเมืองที่

ยืดเย้ือมาเป็นเวลานานถึง	 ๖	 ทศวรรษกำาลังจะส้ินสุดลง	 ซ่ึงก่อน

หน้านี้	 รัฐบาลเมียนมาร์คาดว่าจะมีการลงนามข้อตกลงหยุดยิง

ทั่วประเทศในการเจรจาสันติภาพ	 ณ	 เมืองพะอาน	 รัฐกะเหรี่ยง	

เมื่อเดือนเมษายน	 โดยคณะกรรมการสร้างสันติภาพของรัฐบาล
นายอู	เต็งเส่ง
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เมียนมาร์	 (UPWC)	 และคณะผู้ประสานงานหยุดยิงแห่งเมียนมาร์	 (NCCT)	 ซึ่งประกอบไปด้วย

เหล่าชนกลุ่มน้อยติดอาวุธ	 ได้มีข้อตกลงร่วมกันเมื่อวันที่	 ๑๐	 มีนาคม	 ๒๕๕๗	 เพื่อร่าง							

เอกสารเกี่ยวกับการหยุดยิงทั่วประเทศ	 ก่อนหน้าที่จะมีการจัดการเจรจาที่เมืองพะอาน	

ซึ่งในช่วงสิ้นเดือนมกราคมที่ผ่านมา	ผู้นำาชนกลุ่มน้อย	๑๗	กลุ่มในเมียนมาร์ได้จัดการประชุม

เป็นเวลา	๖	วันใน	Law	Khee	Lar	ภายใต้การปกครองของสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยง	(KNU)	

ซ่ึงต่างให้ความเห็นชอบต่อข้อเสนอของรัฐบาลเพ่ือ	 “หยุดยิงก่อน	 แล้วค่อยหารือทางการเมือง

ทีหลัง”	เพื่อสันติภาพในประเทศ	โดยความต้องการเพื่อร่วมหารือทางการเมืองนั้น	อยู่ในร่าง

ข้อตกลงหยุดยิงแห่งชาติของกลุ่มติดอาวุธ	(NCA)	

ผู้นำาสหรัฐอเมริกา กร้าวประณามรัสเซียเป็นชาติอ่อนแอมุ่งผนวกยูเครนขยายดินแดนตัวเอง

						 วันที่	 ๒๖	 มีนาคม	 ๒๕๕๗	 ประธานาธิบดีบารัค	

โอบามา	 ผู้นำาสหรัฐอเมริกา	 กล่าวระหว่างการประชุม

ของกลุ่มจี	 ๗	 ออกโรงประณามโจมตีรัสเซียว่า	 เป็นชาติที่

อ่อนแอ	 จากกรณีขยายดินแดนมุ่งผนวกไครเมียเข้าเป็น

ส่วนหนึ่งของรัสเซีย	 โดยนายโอบามา	 กล่าวว่า	 รัสเซีย

เป็นชาติมหาอำานาจท่ีกำาลังคุกคามเพ่ือนบ้านอย่างฉับพลัน	

พฤติกรรมไม่ใช่การกระทำาของชาติที่แข็งแกร่ง	 แต่เป็น

ลักษณะของชาติที่อ่อนแอ	ซึ่งผิดกับสหรัฐฯ	ที่มีอิทธิพลต่อ

ชาติเพื่อนบ้าน	แต่ไม่เคยรุกราน	เพราะสหรัฐฯ	ต้องการจะ

คงความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งระหว่างสหรัฐฯ	 กับเพื่อนบ้านของตัวเอง	 และว่าเป็นเรื่องสำาคัญ

ที่ทุกฝ่ายจะต้องมีจุดยืนที่แข็งแรง	 และปฎิเสธไม่ยอมการแก้ตัวต่อการกระทำาของรัสเซียใน

อนาคตข้างหน้า	 กรณีที่รัสเซียคิดว่าจะต้องใช้กำาลังทหาร	 และละเมิดต่อกฎหมายนานาชาติ	

ชี้ให้เห็นถึงอิทธิพลของรัสเซียที่น้อยลง	ไม่ใช่มีอิทธิพลมากขึ้น

นายบารัค	โอบามา
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รัฐสภายูเครนปลดรัฐมนตรีกลาโหมหลังคว้าน้ำาเหลวรับมือวิกฤตไครเมีย

	 วันที่	 ๒๖	 มีนาคม	 ๒๕๕๗	 รัฐสภายูเครน													

มีมติปลด	 นายไอฮอร์	 เทนยุค	 รักษาการรัฐมนตรีกลาโหม	

ออกจากปัญหาการรับมือกับวิกฤตไครเมีย	 ภายหลังจากที่

รัสเซียได้ผนวกคาบสมุทรทะเลดำาเข้ามาอยู่ในความครอบครอง													

โดยรัฐบาลยูเครนได้แต่งตั้ง	 พลเอก	 ไมไคโล	 โควาล	

ให้ดำารงตำาแหน่งดังกล่าวแทน	 และได้มีการส่งชื่อของ

นายโควาลให้กับรักษาการประธานาธิบดียูเครน	 ซ่ึงพิจารณา

อนุมัติแล้ว	 ทั้งนี้	 รักษาการรัฐมนตรีกลาโหมยูเครนได้ยื่น									

เรื่องลาออกก่อนหน้านี้	 และในระหว่างที่ทำาหน้าที่นั้น	

ได้มีกองกำาลังที่เชื่อว่าเป็นกองกำาลังของรัสเซียเข้ามาล้อมฐานที่ทำาการต่าง	ๆ 	ในยูเครน	และ

เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว	 รัสเซียก็ได้ผนวกรวมไครเมียเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของดินแดนภายหลังจาก

ที่ได้มีการลงประชามติ	 โดยยูเครนและชาติตะวันตกต่างไม่เห็นด้วยกับการทำาประชามติ								

ดังกล่าว

“ยูเลีย ทีโมเชงโก” ประกาศชิงตำาแหน่งประธานาธิบดียูเครน ในการเลือกต้ังเดือนพฤษภาคม

	 วันท่ี	๒๗	มีนาคม	๒๕๕๗	 นางยูเลีย	ทีโมเชงโก																																																																														

อดีตนายกรัฐมนตรียูเครน	 ประกาศว่า	 จะลงแข่งขัน

ชิงตำาแหน่งประธานาธิบดียูเครน	 ในการเลือกตั้งวันที่	 ๒๕	

พฤษภาคม	 ๒๕๕๗	 พร้อมกับกล่าวว่า	 จะขออนุญาต

สมาชิกพรรคฟาเธอร์แลนด์ให้เปิดทางให้เธอลงสมัคร

รับเลือกตั้งในครั้งนี้	 ทั้งนี้	 นางยูเลียได้ก้าวขึ้นสู่ตำาแหน่ง

นายกรัฐมนตรียูเครนในปี	 ๒๕๔๗	 แต่หลังจากนั้นไม่นาน

นางยูเลีย	ทีโมเชงโก
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เธอได้ถูกจับกุมตัวในข้อหาฉ้อโกงเร่ืองการนำาเข้าก๊าซเล่ียงภาษี	และติดสินบน	ท้ังน้ี	เธอเคยคว้าชัย

เหนือพรรคของนายวิคเตอร์	 ยานูโควิชได้	 แต่ต่อมานายยานูโควิชก็ได้ขึ้นมาเป็นผู้นำายูเครน

ในปี	๒๕๕๓

	 อย่างไรก็ตาม	 เมื่อช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้	 รัฐสภายูเครนมีมติเป็น

เอกฉันท์ให้ถอดถอนประธานาธิบดีวิคตอร์	 ยานูโควิชออกจากตำาแหน่ง	 โดยประกาศว่า

นายยานูโควิชไม่สามารถดำาเนินหน้าท่ีได้ตามรัฐธรรมนูญ	 พร้อมระบุว่า	 การท่ีนายยานูโควิช

ไม่สามารถทำาหน้าท่ีประธานาธิบดีได้น้ัน	 ถือเป็นการ	 “คุกคามบูรณภาพแห่งดินแดนของยูเครน	

และอาจส่งผลให้เกิดการละเมิดสิทธิและเสรีภาพของพลเมืองครั้งใหญ่หลวง”	 นอกจากนี้	

รัฐสภายูเครนยังเรียกร้องให้มีการจัดการเลือกตั้งเร็วขึ้นเป็นวันที่	 ๒๕	 พฤษภาคม	 ๒๕๕๗	

และยังมีมติให้ปล่อยตัวนางยูเลีย	 ซึ่งนอกจากจะเป็นอดีตนายกรัฐมนตรียูเครนแล้ว	 เธอยัง

เป็นคู่แข่งคนสำาคัญของนายยานูโควิชอีกด้วย

รัฐบาลฟิลิปปินส์เซ็นสัญญาสันติภาพกับกบฏกลุ่มมุสลิมกลุ่มใหญ่สุด ต้ังเขตปกครองตนเอง	

										

	 วันท่ี	 ๒๗	 มีนาคม	 ๒๕๕๗	 รัฐบาลฟิลิปปินส์ลงนามในข้อตกลงสันติภาพกับกลุ่มกบฏ

มุสลิมใหญ่ที่สุดในประเทศ	 ภายหลังการเจรจานานหลายปี	 ถือเป็นการยุติหนึ่งในกรณี

ความขัดแย้งที่ยาวนานและรุนแรงที่สุดของเอเชีย	 และยังนับเป็นความสำาเร็จทางการเมือง

ครั้งสำาคัญสำาหรับประธานาธิบดีเบนีโญ	 อากีโน	 โดยข้อตกลงฉบับนี้รัฐบาลมอบอำานาจ

ปกครองตนเองให้แก่พื้นที่บนเกาะมินดาเนา	 อันเป็นเกาะใหญ่ทางภาคใต้ของฟิลิปปินส์								
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ซ่ึงประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิม	 เพ่ือแลกเปล่ียนกับการยุติการก่อความรุนแรง	 อย่างไรก็ดี											

เป็นที่คาดหมายกันโดยทั่วไปว่า	 ความรุนแรงจะยังไม่หมดสิ้นไปจากพื้นที่นี้	 ซึ่งมีสาเหตุ

มาจากสภาวะไร้กฎหมาย	 ความยากจน	 และการลุกฮือก่อความรุนแรงของขบวนการมุสลิม	

โดยเฉพาะอย่างยิ่งยังมีกลุ่มหัวรุนแรงอื่นๆ	ประกาศสู้ต่อ	เพื่อการแบ่งแยกดินแดนออกเป็น

ชาติเอกราชอย่างสมบูรณ์	 ทั้งนี้	 เกาะมินดาเนายังเป็นฐานที่ตั้งของกลุ่มอาบูไซยาฟ	 ซึ่งเป็น

เครือข่ายมุสลิมหัวรุนแรงที่มีความเชื่อมโยงกับกลุ่มก่อการร้ายระหว่างประเทศที่กองทัพ

ฟิลิปปินส์พยายามปราบปรามภายใต้การสนับสนุนจากสหรัฐอเมริกา	ในพิธีลงนามข้อตกลง													

สันติภาพครั้งนี้	 กระทำากันระหว่างหัวหน้าคณะผู้เจรจาของรัฐบาลกับของแนวร่วม

ปลดปล่อยอิสลามโมโร	 (Moro	 Islamic	 Liberation	 Front	 :	 MILF)	 ที่ทำาเนียบมาลากันยัง	

ในกรุงมะนิลา	ท่ามกลางสักขีพยานกว่า	๑,๐๐๐	คน	รวมถึงตัวประธานาธิบดีอากีโน	เหล่าผู้นำาของ	

MILF	ตลอดจนนายกรัฐมนตรีนาจิบ	ราซัค	ของมาเลเซีย	ซึ่งเป็นประเทศที่ทำาหน้าที่ตัวกลาง

การเจรจา	 “การลงนามข้อตกลงนี้หมายความว่า	 ทั้งสองฝ่ายจะเลิกมองปัญหาในอดีต	

และหันมาทุ่มเทกับแนวโน้มที่สวยงามในอนาคต	 หลังจากความขัดแย้งยืดยาวมานานปีและ

ชีวิตจำานวนมากที่ต้องสูญเสียไป	นี่ถือเป็นการกระทำาอันกล้าหาญและน่าจดจำาอย่างยิ่ง”

	 ด้านนายราซัค	 กล่าวว่า	 ข้อตกลงสันติภาพฉบับนี้เป็นบทสรุปของการเจรจา		

ที่เริ่มต้นอย่างเป็นทางการเมื่อปี	 ๒๕๔๔	 โดยที่ก่อนหน้านั้นได้มีการทำาข้อตกลงหยุดยิง

เมื่อปี	 ๒๕๔๐	 ซึ่งทั้งสองฝ่ายปฏิบัติตามด้วยดีเป็นส่วนใหญ่	 ทั้งนี้	 นับจากเหตุรุนแรงจาก

ความพยายามแบ่งแยกดินแดนอุบัติข้ึนในทศวรรษ	 ๑๙๗๐	 ได้มีผู้เสียชีวิตถึงกว่า	 ๑๒๐,๐๐๐	 ราย	

ในมินดาเนา	 ซึ่งเป็นถิ่นที่อยู่ของประชากรมุสลิมส่วนใหญ่ที่มีจำานวนทั้งสิ้น	 ๑๐	 ล้านคน					

ในฟิลิปปินส์	 ทว่าโดยรวมแล้วชาวคริสเตียนยังคงเป็นประชากรส่วนใหญ่ของประเทศ		

ประธานาธิบดีก่อนหน้านี้	ซึ่งรวมถึง	นางคอราซอน	อากีโน	มารดาของ	นางเบนีโญ	อากีโน															

พยายามแก้ไขข้อขัดแย้งกับกลุ่มกบฏมุสลิมแต่ไม่สำาเร็จ	 และความขัดแย้งนี้ได้ขัดขวาง

การพัฒนาในมินดาเนา	ตลอดจนช่วยส่งเสริมลัทธิหัวรุนแรงในฟิลิปปินส์	รวมไปถึงประเทศอ่ืนๆ	

ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทางอ้อม
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	 ภายใต้ข้อตกลงสันติภาพซึ่งมีชื่อว่า	 ข้อตกลงว่าด้วยบังซาโมโรฉบับครอบคลุม	

กลุ่ม	MILF	ตกลงยุติความรุนแรงและการเรียกร้องแบ่งแยกดินแดน	แลกเปลี่ยนกับการก่อตั้ง

ภูมิภาคทางใต้ที่มีอำานาจปกครองตนเอง	 ซึ่งจะมีการเลือกตั้งผู้นำาท้องถิ่นให้เสร็จสิ้นภายใน

กลางปี	 ๒๕๕๙	 เขตปกครองตนเองของชาวมุสลิมทางภาคใต้ฟิลิปปินส์ปัจจุบันประกอบด้วย												

๕	 จังหวัด	 จะถูกแทนที่ด้วยภูมิภาคที่มีขนาดใหญ่ขึ้นและได้รับการอุดหนุนมากขึ้น	

ซึ่งใช้ชื่อว่า	 “บังซาโมโร”	 ครอบคลุมพื้นที่ราว	 ๑๐	 เปอร์เซ็นต์	 ของฟิลิปปินส์	 โดยเขตนี้จะมี

กองกำาลังตำารวจของตัวเอง	มีรัฐสภาและอำานาจในการจัดเก็บภาษี	แม้ยังต้องแบ่งปันรายได้

จากทรัพยากรธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ให้แก่รัฐบาลกลาง	ซึ่งจะยังคงเป็นผู้ควบคุมนโยบาย

ทางด้านกลาโหม	ต่างประเทศ	อัตราแลกเปลี่ยน	และสิทธิความเป็นพลเมือง	อย่างไรก็ตาม	

ภายหลังการลงนามข้อตกลงยังมีภารกิจมากมายท่ีต้องดำาเนินการต่อ	 เพ่ือให้แน่ใจว่าเง่ือนไข

ตามข้อตกลงและกรอบโครงทางการเมืองแล้วเสร็จสมบูรณ์ก่อนท่ีวาระการเป็นประธานาธิบดี

ของอากีโนจะสิ้นสุดลงในปี	 ๒๕๕๙	 ภารกิจของนางอากีโนนับจากนี้คือ	 โน้มน้าวให้รัฐสภา

ฟิลิปปินส์อนุมัติ	 ”กฎหมายพื้นฐาน”	 เพื่อก่อตั้งภูมิภาคปกครองตนเองบังซาโมโร	 ซึ่งควร

สำาเร็จภายในปีน้ีเพ่ือให้มีเวลาในการดำาเนินการข้ันตอนอ่ืนๆ	 เช่น	 การลงประชามติในท้องถ่ิน				

ถึงแม้เวลานี้พวกพรรคร่วมรัฐบาลมีเสียงข้างมากในสภา	 และคะแนนนิยมของ	 นางอากีโน																																																																																																															

ยังทำาสถิติสูงอยู่	 แต่ยังมีความเป็นไปได้ที่นักการเมืองบางกลุ่ม	 โดยเฉพาะนักการเมือง

คริสเตียนทรงอิทธิพลในมินดาเนา	อาจคัดค้านหรือขัดขวางกฎหมายนี้

	 นอกจากนั้น	 ยังมีแนวโน้มที่จะมีการส่งข้อตกลงสันติภาพเข้าสู่การพิจารณา

ของศาลสูงสุด	 ซึ่งเคยระงับข้อตกลงสันติภาพที่	 MILF	 เจรจากับ	 นางกลอเรีย	 อากิโน	

ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์คนก่อนหน้านี้ในปี	๒๕๕๑	ในอีกด้านหนึ่ง	กลุ่มติดอาวุธอิสลามิสต์											

กลุ่มอื่นๆ	 ก็เป็นอีกหนึ่งอุปสรรคของข้อตกลงสันติภาพ	 และกลุ่มเหล่านี้ประกาศแล้วว่า											

จะยังคงก่อความรุนแรงในมินดาเนา	 และแม้ผู้นำา	 MILF	 ให้สัญญาร่วมกับรัฐบาลกลาง

เพ่ือปราบปรามการคุกคามของกลุ่มนักรบเสรีภาพอิสลามบังซาโมโร	 (BIFF)	และกลุ่มหัวรุนแรง	

อื่นๆ	 แต่	 MILF	 เองก็จะไม่วางอาวุธหรือเปิดเผยตัวนักรบที่มีอยู่ถึง	 ๑๐,๐๐๐	 คน	 จนกว่า

รัฐสภาฟิลิปปินส์จะออกกฎหมายพื้นฐาน	 และย่อมเท่ากับเป็นการตอกย้ำาความเปราะบาง

ของข้อตกลงสันติภาพฉบับนี้
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ตุรกีเลือกตั้งท้องถิ่น บททดสอบชี้อนาคตพรรครัฐบาล

	

	 วันที่	 ๓๐	 มีนาคม	 ๒๕๕๗	 การเลือกตั้งท้องถิ่นในประเทศตุรกีได้เริ่มต้นขึ้น																																																																																																																		

ชาวตุรกีออกมาใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกต้ังนายกเทศมนตรีในวันน้ี	 โดยนักวิเคราะห์มองว่า																														

ผลการเลือกตั้ งครั้ งนี้ เป็นบททดสอบสำาคัญที่จะตัดสินอนาคตทางการเมืองของ

นายกรัฐมนตรี	 เรเจป	ไตยิป	 เอร์โดอัน	 ซ่ึงกำาลังตกเป็นท่ีวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก	จากเร่ืองอ้ือฉาว																

เกี่ยวกับการคอร์รัปชัน	 และการปิดเว็บไซต์ทวิตเตอร์และยูทูบ	 ซึ่งถูกใช้เป็นช่องทาง

เพ่ือกล่าวหารัฐบาล	ท่ีผ่านมา	นายกรัฐมนตรีเอร์โดอัน	และพรรคการพัฒนาและความยุติธรรม	

(เอเคพี)	 ของเขาได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งทุกครั้งตั้งแต่ปี	 ๒๕๔๕	 และได้รับคะแนนโหวต

เกือบ	๕๐	เปอร์เซ็นต์	ในการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อปี	๒๕๕๔	แต่การเลือกตั้งท้องถิ่นครั้งล่าสุดนี้	

เป็นความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดของเขาและพรรคเอเคพี	และอาจกระทบต่อการเลือกตั้งรัฐสภา

และประธานาธิบดีท่ีกำาลังตามมาด้วย	 ความนิยมของนายเอร์โดอันและพรรคเอเคพีลดต่ำาลง							

ตั้งแต่ประชาชนหลายพันคนออกมาประท้วงใหญ่ในนครอิสตันบูล	 เมื่อเดือนมิถุนายน	

๒๕๕๖	 เพื่อต่อต้านแผนตัดต้นไม้ในสวนสาธารณะเกซี	 และตอนนี้รัฐบาลกำาลังเผชิญเรื่อง

อื้อฉาวครั้งใหม่	 ซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่	 ๑๗	 ธันวาคม	 ปีก่อน	 เมื่อลูกชายของรัฐมนตรีจากพรรค

เอเคพี	๓	คน	ถูกจับในข้อหาคอร์รัปชัน	และสมาชิกรัฐบาลหลายคนถูกสอบสวน	ในปฏิบัติ

การกวาดล้างการคอร์รัปชันครั้งใหญ่ในนครอิสตันบูลและกรุงอังการา	เหตุดังกล่าวทำาให้เกิด

การโยกย้ายตำาแหน่งเจ้าหน้าท่ีตำารวจคร้ังใหญ่	 รวมถึงการปลดเจ้าหน้าท่ีตุลาการหลายร้อยคน																																	

โดยนายเอร์โดอันกล่าวหาผู้ที่ถูกปลดว่า	 อยู่เบื้องหลังการดักฟังและการปล่อยข่าวเรื่อง
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การคอร์รัปชันลงบนเครือข่ายสังคมออนไลน์	 และกล่าวโทษนายเฟธุลเลาะห์	 กูเลน	 อดีต

พันธมิตรซึ่งตอนนี้กำาลังลี้ภัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา	 เป็นผู้วางแผน	 โดยนายกูเลนมีผู้สนับสนุน

มากมายในกรมตำารวจและสำานักงานตุลาการ	อย่างไรก็ตาม	ผลการสำารวจความคิดเห็นของ

ชาวตุรกีพบว่า	ประชาชนกำาลังสับสนเร่ืองความไม่ลงรอยกันระหว่างพรรคเอเคพีและนายกูเลน										

ขณะที่ชาวตุรกีกว่า	 ๖๐	 เปอร์เซ็นต์	 เชื่อว่าข้อกล่าวหาเรื่องการคอร์รัปชันดังกล่าวเป็น

เรื่องจริง	และ	๕๗	เปอร์เซ็นต์	คิดว่าปฏิบัติการกวาดล้างการคอร์รัปชัน	เป็นความพยายาม

โค่นล้มอำานาจของนายเอร์โดอัน

รัฐสภาคิวบาผ่านร่างกฎหมายลงทุนฉบับใหม่แล้ว

							

	 วันที่	 ๓๐	 มีนาคม	 ๒๕๕๗	 รัฐสภาคิวบาผ่านร่างกฎหมายเกี่ยวกับการลงทุน

ฉบับใหม่แล้ว	 โดยมีจุดประสงค์เพื่อใช้ดึงดูดนักลงทุนชาวต่างชาติ	 ให้มากระตุ้นเศรษฐกิจ

ในคิวบา	 ซึ่งกฎหมายดังกล่าวมีเนื้อหาน่าสนใจคือ	 รัฐบาลคิวบาจะลดภาษีกำาไรของบริษัท

ที่มีผู้ประกอบการเป็นชาวต่างชาติลงจากเดิม	 ๓๐	 เปอร์เซ็นต์เหลือเพียง	 ๑๕	 เปอร์เซ็นต์									

นอกจากนี้	 ยังมีการยกเว้นภาษีดังกล่าวเป็นระยะเวลา	 ๘	 ปี	 ให้แก่ชาวต่างชาติที่เพิ่ง

จะมาลงทุนในคิวบาเป็นครั้งแรกอีกด้วย	 ขณะที่ตัวแทนรัฐบาลออกมายืนยันแล้วว่า	

ภายใต้กฎหมายใหม่	 รัฐบาลจะเปิดให้ชาวต่างชาติสามารถเข้ามาลงทุนในคิวบาได้ทุกภาคส่วน	

ยกเว้น	 ด้านสาธารณสุข	 การศึกษา	 และด้านความมั่นคง	 ขณะที่สื่อคิวบารายงานว่า	

กฎหมายการลงทุนใหม่จะมีผลบังคับใช้ภายใน	๙๐	วัน
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สหรัฐอเมริกา พิจารณาร่างกฎหมายช่วยเหลือยูเครน 

	 วันที่	 ๑	 เมษายน	 ๒๕๕๗	 สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐอเมริกา	 จะพิจารณา																								

ร่างกฎหมายช่วยเหลือยูเครนท่ีกำาหนดมาตรการลงโทษรัสเซียไว้ด้วย	 คาดว่าจะผ่านความเห็นชอบ

ในวันนี้ตามเวลาท้องถิ่น	 เพื่อส่งต่อไปให้ประธานาธิบดีบารัค	 โอบามา	 ลงนามยุติภาวะ

ชะงักงันที่ยืดเยื้อมาหลายสัปดาห์	 ร่างกฎหมายนี้ให้การค้ำาประกันเงินกู้แก่ยูเครน	 ๑,๐๐๐	

ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ	 (ราว	 ๓๒,๕๐๐	 ล้านบาท)	 และเงินอีก	 ๑๕๐	 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ	

(ราว	 ๔,๘๗๕	 ล้านบาท)	 สำาหรับปรับปรุงการบริหารราชการและความร่วมมือด้านความม่ันคง	

ถือเป็นมาตรการความช่วยเหลือเชิงปฏิบัติมาตรการแรกท่ีสมาชิกรัฐสภาสหรัฐฯ	 ให้ความเห็นชอบ	

นอกจากน้ียังกำาหนดบทลงโทษบุคคลท่ีเก่ียวข้องกับการท่ีรัสเซียผนวกไครเมียเข้าเป็นส่วนหน่ึง

และการปราบปรามผู้ประท้วงต่อต้านรัฐบาลวิคเตอร์	 ยานูโควิช	 ของยูเครน	 โดยก่อนหน้าน้ี															

วุฒิสภาสหรัฐฯ	 ได้ให้ความเห็นชอบ	 ร่างกฎหมายฉบับนี้ไปแล้ว	 ทำาให้หลายฝ่ายคิดว่า

จะผ่านสภาผู้แทนราษฎรอย่างง่ายดาย	 แต่ปัญหาเกิดขึ้นเมื่อทำาเนียบขาวและแกนนำา

พรรคเดโมแครตในวุฒิสภาต้องการให้ร่างกฎหมายนี้มีมาตราแก้ไขเงื่อนไขที่กองทุนการเงิน

ระหว่างประเทศ	 (ไอเอ็มเอฟ)	 จะจัดสรรเงินฉุกเฉินให้แก่ประเทศประสบวิกฤติ	 แต่แกนนำา

พรรครีพับลิกันรวมทั้งประธานสภาผู้แทนราษฎรคัดค้าน	ทำาให้ยืดเยื้ออยู่หลายสัปดาห์
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									ชิลีร่างกฎหมายปฏิรูปโครงสร้างภาษีเข้ารัฐสภา

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 วันที่	 ๒	 เมษายน	๒๕๕๗	ประธานาธิบดีมิเชล	

บาเชเลต	 แห่งชิลี	 ได้ยื่นร่างกฎหมายปฏิรูปโครงสร้างภาษี

เข้าสู่รัฐสภาเพื่อขอความเห็นชอบ	 โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่ม

รายได้	 ๘,๒๐๐	 ล้านดอลลาร์	 (ราว	 ๒.๖	 แสนล้านบาท)																																																																																															

มาใช้อุดหนุนการศึกษาฟรีระดับอุดมศึกษาซ่ึงเป็นข้อเรียกร้อง

ของการชุมนุมประท้วงครั้งใหญ่ของนักศึกษาในสมัยรัฐบาล

ที่แล้ว	 นางบาเชเลต	 ซึ่งกลับมารับตำาแหน่งประธานาธิบดี

เป็นครั้งที่สองเมื่อ	 ๑๑	 มีนาคม	 กล่าวว่า	 กฎหมายฉบับนี้	

ถือเป็นการเร่ิมต้นการปฏิรูปหน่ึงในเร่ืองท่ีสำาคัญท่ีสุด	ควบคู่กับ								

การปฏิรูปการศึกษาและรัฐธรรมนูญใหม่	 โดยเธอได้ให้สัญญาไว้ตอนหาเสียงเลือกตั้งว่า	

จะผลักดันนโยบายเรียนฟรีในระดับมหาวิทยาลัยภายใน	๖	ปี	ปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของรัฐ					

ยุติการครอบงำาของการศึกษาเอกชนท่ีแสวงหาผลกำาไร	 หากกฎหมายฉบับน้ีผ่านความเห็นชอบ																																																																																																																		

อัตราภาษีนิติบุคคลจะปรับขึ้นจาก	 ๒๐	 เปอร์เซ็นต์	 ในปัจจุบันเป็น	 ๒๕	 เปอร์เซ็นต์	

ภายในปี	 ๒๕๖๐	 และยกเลิกกฎเกณฑ์ที่บริษัทสามารถนำาไปใช้ลดหย่อนภาษีได้บางส่วน	

ขณะเดียวกันก็จะลดเพดานภาษีเงินได้ส่วนบุคคลจาก	๔๐	เปอร์เซ็นต์	เหลือ	๓๕	เปอร์เซ็นต์	

อย่างไรก็ดี	 การปรับภาษีใหม่มีขึ้นในขณะเศรษฐกิจของชิลีชะลอการเติบโต	 อันเป็นผลจาก

ราคาทองแดงสินค้าออกที่สำาคัญ	และการลงทุนที่ตกต่ำาลง						

							

นางมิเชล	บาเชเลต
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ประธานรัฐสภาไต้หวัน ประกาศจะทำาตามข้อเรียกร้องของกลุ่มผู้ชุมนุม 

เพื่อยุติการยึดครองรัฐสภา

					

	 วันท่ี	 ๖	 เมษายน	 ๒๕๕๗	 กลุ่มนักศึกษาไต้หวัน	 ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นคนหนุ่มสาวได้นำา

กำาลังและเครื่องกีดขวางบุกเข้าไปยึดภายในห้องประชุมของอาคารรัฐสภาในกรุงไทเป	 ตั้งแต่

วันที่	 ๑๘	มีนาคม	๒๕๕๗	ที่ผ่านมา	 ซึ่งถือว่าเป็นการประท้วงแบบยึดพื้นที่รัฐสภาที่เกิดขึ้น

เป็นครั้งแรกของไต้หวัน	 ทั้งนี้ก็เพื่อที่จะต้องการแสดงการต่อต้านการทำาข้อตกลงทางการค้า

ระหว่างไต้หวันกับจีน		โดย	นายเฉินเหว่ย	-	ติง	แกนนำานักศึกษา	แถลงว่า	พวกเขาจะถอนกำาลัง

ออกจากอาคารรัฐสภาต้ังแต่เวลา	 ๑๘.๐๐	นาฬิกา	 ในวันพฤหัสบดีท่ี	 ๑๐	 เมษายน	๒๕๕๗	 และ

ขอเชิญชวนเพื่อนทุกคนให้มาพบกับพวกเขาได้ด้านนอกอาคารรัฐสภา	 อย่างไรก็ตามแกนนำา

นักศึกษา	 ระบุด้วยว่าพวกเขาจะยังคงต่อสู้ต่อไปเพื่อหาทางกดดันรัฐบาลจนกว่าจะบรรลุถึง

เป้าหมาย	 ซ่ึงการตัดสินใจถอนตัวจากการยึดครองห้องประชุมอาคารรัฐสภาจะมีข้ึนภายหลังจากท่ี														

นายหวัง	 จิน	 -	ผิง	 ประธานรัฐสภาไต้หวัน	 ประกาศจะทำาตามหนึ่งในข้อเรียกร้องของกลุ่ม

ผู้ชุมนุม	 ท่ีส่วนใหญ่เป็นนักศึกษา	 ซ่ึงทำาการยึดครองอาคารรัฐสภาไต้หวันอยู่ขณะน้ี	 โดยนายหวัง			

ยืนยันว่า	 จะไม่มีการโต้อภิปราย	 หรือนำาประเด็นข้อตกลงด้านการค้าที่จะทำาร่วมกับจีน	

มาหารือกันในการประชุมรัฐสภา	 ก่อนท่ีจะมีการร่างกฎหมายท่ีใช้สังเกตการณ์ข้อตกลงดังกล่าว

ตามข้อเรียกร้องของกลุ่มผู้ชุมนุมอย่างแน่นอน	 ขณะที่ผู้เชี่ยวชาญก็เชื่อว่าการยอมทำาตาม

ข้อเรียกร้องดังกล่าวมีขึ้นเพื่อหวังจะยุติการยึดครองอาคารรัฐสภาไต้หวันของกลุ่มผู้ชุมนุม			

ที่ยืดเยื้อมานานเกือบ	๓	สัปดาห์แล้ว	
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นายกรัฐมนตรีฟินแลนด์ประกาศลาออกจากตำาแหน่ง

													วันที่	๖	เมษายน	๒๕๕๗	นายกรัฐมนตรี

เจอร์กี	 คาไทเนน	 ของฟินแลนด์แถลงว่า																																																									

เขาจะลาออกจากตำาแหน่งหัวหน้ารัฐบาล

และหัวหน้าพรรคอนุรักษ์นิยมในระหว่าง

การประชุมพรรคเพ่ือเลือกหัวหน้าพรรคคนใหม่

ในเดือนมิถุนายนน้ี	 โดยนายคาไทเนน	 ผู้นำาวัย	

๔๒	 ปีของรัฐบาลผสม	 ระบุว่า	 มีความสนใจ									

ที่จะรับตำาแหน่งสมาชิกคณะกรรมาธิการยุโรป

หรือตำาแหน่งอื่น	ๆ	ในยุโรป	แต่จะไม่ลงสมัครชิงตำาแหน่งสมาชิกรัฐสภายุโรปในการเลือกตั้ง

เดือนพฤษภาคมนี้	ทั้งนี้		ได้เป็นผู้นำาพรรคแนวร่วมแห่งชาติ	ตั้งแต่ปี	๒๕๔๗	และได้เวลาแล้ว

ที่ต้องลาออกจากตำาแหน่ง	โดยไม่ได้ให้เหตุผลอื่น	ๆ	ในการลาออกครั้งนี้

   รัฐบาลกัมพูชากับพรรคฝ่ายค้านใกล้บรรลุข้อตกลงต่อกัน

	 วันที่	 ๗	 เมษายน	 ๒๕๕๗	 สมเด็จฮุน	 เซน	 นายกรัฐมนตรี

ของกัมพูชา	 กล่าวว่า	 การเจรจาลับ	 ๆ	 ของรัฐบาลกับฝ่ายค้าน										

สามารถแก้ไขความเห็นส่วนใหญ่ที่ไม่ตรงกันได้แล้ว	 และ

อาจบรรลุข้อตกลงกันได้ในเร็วๆ	 นี้	 โดยสมเด็จฮุน	 เซน	

กล่าวว่า	ยังคงเหลือประเด็นเดียวท่ีไม่สามารถแก้ไขได้ในการเจรจา

ระหว่างพรรคประชาชนกัมพูชาหรือซีพีพีของเขากับพรรคกู้ชาติ

กัมพูชาหรือซีเอ็นอาร์พีของ	 นายสม	 รังสี	 แต่ไม่เปิดเผยว่า											

เป็นประเด็นใด	 พรรคซีเอ็นอาร์พีร้องเรียนว่า	 พรรคซีพีพี

โกงการเลือกต้ังท่ัวไปเม่ือเดือนกรกฎาคมปีท่ีแล้ว	 และได้จัดการชุมนุมประท้วงตลอดหลายเดือน

มาน้ี	รวมท้ังคว่ำาบาตรการประชุมรัฐสภา	เรียกร้องให้สมเด็จฮุน	เซน	ลาออกแล้วจัดการเลือกต้ังใหม่	

แต่สมเด็จฮุน	เซน	ยืนกรานไม่ปฏิบัติตามข้อเรียกร้องดังกล่าว

นายเจอร์กี	 คาไทเนน

สมเด็จฮุน	เซน
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รัฐสภายูเครนรับรองกฎหมายต่อต้านการแบ่งแยกดินแดน

						

	 วันที่	๘	เมษายน	๒๕๕๗	รัฐสภายูเครนรับรองกฎหมายต่อต้านการแยกดินแดน	

โดยมีเป้าหมายเพื่อยุติการประท้วงของกลุ่มผู้สนับสนุนรัสเซียบริเวณตะวันออกของยูเครน	

โดยกฎหมายฉบับใหม่กำาหนดให้ผู้ใดที่ถูกจับกุมในข้อหาละเมิดอำานาจการปกครองสูงสุด

ในอาณาเขตของยูเครนอาจได้รับโทษจำาคุกนานถึง	๕	ปี	สำาหรับการละเมิดหน่ึงคร้ัง	และจำาคุกถึง	

๑๐	 ปีสำาหรับผู้ละเมิดซ้ำา	 ขณะที่ก่อนหน้านี้กำาหนดบทลงโทษสูงสุดคือ	 จำาคุกนาน	 ๓	 ปี	

นอกจากนี้	 รัฐสภายูเครนเพิ่มบทลงโทษสำาหรับผู้ถูกจับกุมในข้อหาก่อกบฏเป็นจำาคุกนาน																			

๑๒	 -	 ๑๕	 ปี	 จากเดิม	 ๑๐	 ปี	 ทั้งนี้	 ยูเครนได้เพิ่มบทลงโทษของการแบ่งแยกดินแดน	

ภายหลังกลุ่มผู้สนับสนุนรัสเซียซึ่งอยู่ในพื้นที่ตะวันออกของยูเครนออกมาชุมนุมประท้วง

เป็นระยะๆ	รวมไปถึงการยึดสถานท่ีราชการในเมืองโดเนตสก์	 ลูกันสก์	และคาร์คอฟ	 ขณะท่ีกลุ่ม

เคลื่อนไหวติดอาวุธจำานวนมากเรียกร้องให้จัดการลงประชามติในเมืองของตนเพื่อแยกตัว

ออกจากยูเครนและผนวกรวมกับรัสเซีย	หลังจากที่ไครเมียผนวกรวมเข้ากับรัสเซีย	 เนื่องจาก

ประชาชนไครเมียสนับสนุนการเข้าร่วมกับรัสเซียอย่างท่วมท้น	 ในการลงประชามติเมื่อเดือน

ที่แล้ว
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การเลือกตั้งรัฐควิเบก พรรคฝ่ายค้านโค่น พรรครัฐบาล “แบ่งแยกดินแดน”

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 วันที่	๘	 เมษายน	๒๕๕๗	พรรคลิเบอรัล	นำาโดย																																																																																							

นายฟิลลิป	 กูยาด์	 อดีตศัลยแพทย์ระบบประสาทและสมอง	 กำาลัง

จะชนะการเลือกตั้งท้องถิ่นของรัฐควิเบก	 ประเทศแคนาดา	

เป็นที่แน่นอน	 เมื่อปรากฏว่ามีคะแนนนำาพรรครัฐบาล	

“แบ่งแยกดินแดนควิเบก”	เกินคร่ึง	โดยการเลือกต้ังแห่งรัฐควิเบก

จัดขึ้นเมื่อวันที่	 ๗	 เมษายน	 ๒๕๕๗	 จากผลการนับคะแนน

อย่างไม่เป็นทางการ	 พรรคลิเบอรัลได้คะแนนร้อยละ	 ๔๔	 ในขณะท่ี						

พรรคแบ่งแยกดินแดนควิเบก	 ซึ่งเป็นพรรครัฐบาลปัจจุบัน	

ได้คะแนนไปเพียงร้อยละ	 ๒๕.๔	 สำาหรับว่าที่รัฐมนตรีควิเบกคนใหม่	 นายฟิลลิป	 กูยาด์	

ซ่ึงไม่เคยมีประสบการณ์บริหารประเทศมาก่อน	 ต้องพบความท้าทายในการกระตุ้นเศรษฐกิจ

ของรัฐที่อยู่ในภาวะชะลอตัว	 เช่นเดียวกับรัฐอื่นๆ	 ของแคนาดา	 ก่อนการเลือกตั้งจะมาถึง	

นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่า	 พรรคแบ่งแยกดินแดนควิเบก	 ซึ่งนำาโดย	 นางพอลลีน	 มาคัวซ์	

จะเป็นฝ่ายชนะการเลือกตั้ง	 แต่ผลตรงกันข้ามในโค้งสุดท้ายคาดว่าน่าจะมาจาก

นโยบายการห้ามเจ้าหน้าที่รัฐแต่งกายตามหลักศาสนา	 เช่น	 การใช้ผ้าคลุมศีรษะในสตรี	

หรือการใช้	“เทอบัน”	(Turban)	หรือผ้าโพกศีรษะสำาหรับผู้ชายชาวมุสลิมฮินดู	 และซิกข์	รวมท้ัง	

“ยามุลเคอะ”	 (Yamulke)	 หรือหมวกใบเล็กสำาหรับผู้ชายชาวยิว	 โดยนโยบายดังกล่าวยังส่งผล									

อย่างรวดเร็ว	 ต่อแผนการของพรรคแบ่งแยกดินแดนควิเบก	 ที่จะจัดให้มีการทำาประชามติ

เพื่อการแบ่งแยกดินแดน	 เป็นครั้งที่	 ๓	 หลังจากที่	 รัฐควิเบกเคยมีการจัดทำาประชามติ

ดังกล่าวมาแล้ว	เมื่อปี	๒๕๒๓	และ	ปี	๒๕๓๘	ซึ่งผลคือ	ประชาชนยังต้องการเป็นส่วนหนึ่ง

ของประเทศแคนาดาต่อไป	 จากผลการเลือกตั้งปี	 ๒๕๕๗	 ยิ่งเป็นการย้ำาว่าประชาชนราว	

๒	ใน	๓	ของรัฐ	ไม่ต้องการแบ่งแยกออกจากประเทศแคนาดารัฐสภาของรัฐควิเบกมีจำานวน	

๑๒๕	ที่นั่ง	พรรคที่ต้องการเป็นรัฐบาลเสียงข้างมาก	จะต้องได้มากกว่า	๖๓	ที่นั่งขึ้นไป
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	 ทั้งนี้	 รัฐควิเบกตั้งอยู่ทางตะวันออกของประเทศแคนาดา	 เป็นรัฐแห่งเดียวที่ใช้																																																																					

ภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาทางการ	 เนื่องจากได้รับอิทธิพลจากประเทศฝรั่งเศส	 และเคย

เป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสมาก่อน	 เมืองหลวงของรัฐชื่อ	 ควิเบกซิตี้	 ส่วนเมืองที่ใหญ่ที่สุด

ของรัฐคือ	มอนทรีออล

รัฐสภาเกาหลีเหนือเลือก “คิม จอง อึน” เป็นผู้นำาอีกสมัย

	 วันที่	๙	 เมษายน	๒๕๕๗	 	นายคิม	จอง	อึน	 ได้

รับเลือกให้เป็นผู้นำาสูงสุดของเกาหลีเหนืออีกในการประชุม

รัฐสภาเกาหลีเหนือที่มีขึ้น	 โดยนายคิม	 จอง	 อึน	 ได้รับการ

ยืนยันให้ดำารงตำาแหน่งประธานคนที่	 ๑	 ของคณะกรรมาธิการ

กลาโหมแห่งชาติ	 (เอ็นดีซี)	 ต่อไป	 และยังได้รับเลือกให้ดำารง						

ตำาแหน่งสำาคัญอีก	 ๒	 ตำาแหน่ง	 ได้แก่	 เลขาธิการคนที่	 ๑	

ของพรรคกรรมกรเกาหลี	 และผู้บัญชาการทหารสูงสุดของกองทัพ			

ประชาชนเกาหลี	 ซ่ึงกระบอกเสียงของทางการเกาหลีเหนือช้ีว่า	

การได้รับเลือกดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความสนับสนุนและความไว้วางใจที่ประชาชนมีต่อ										

นายคิม	 จอง	 อึน	 ทั้งนี้	 การประชุมรัฐสภาเกาหลีเหนือครั้งนี้	 ถูกมองว่าเป็นสภาตรายาง	

นักสังเกตการณ์หลายคนมองว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตัวบุคคลในโครงสร้างทางอำานาจ

ของเกาหลีเหนือภายใต้การกุมบังเหียนของนายคิม	จอง	อึน	ด้วย	โดยอาจมีการปรับเปลี่ยน

ตัวบุคคลที่เคยมีสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับนายจาง	ซอง	แท็ก	อาเขยของนายคิม	จอง	อึน	ซึ่งเป็น

ที่รับรู้ว่าเป็นผู้นำาหมายเลข	 ๒	 ของเกาหลีเหนือแต่ถูกสั่งประหารชีวิตไปเมื่อเดือนธันวาคม						

ที่ผ่านมาในข้อหาก่อกบฏ

นายคิม	จอง	อึน
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ผลการเลือกตั้งทั่วไปของอินโดนีเซียพรรคฝ่ายค้านมีคะแนนนำา

	

	 วันที่	 ๙	 เมษายน	 ๒๕๕๗	 อินโดนีเซีย	 เปิดหน่วยเลือกตั้งรับการเลือกตั้งทั่วไป		

แต่มีหลายสิบเขตที่เปิดหน่วยล่าช้า	 เนื่องจากปัญหาด้านการคมนาคม	 โดยผู้สมัครสมาชิก

รัฐสภาหลายคน	พยายามซื้อเสียงจนวินาทีสุดท้ายทั่วประเทศด้วยน้ำามันปรุงอาหาร	น้ำาตาล	

และสิ่งของอื่น	 ๆ	 ทั้ง	 ๆ	 ที่ผิดกฎหมาย	 ซึ่งการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาครั้งนี้เป็นครั้งที่	 ๔							

นับจากผู้นำาเผด็จการซูฮาร์โต	 พ้นอำานาจไปเมื่อปี	 ๒๕๔๑	 หลังปกครองประเทศมา	 ๓๐	 ปี																																																																																																																																	

ถือเป็นการเลือกตั้งครั้งสำาคัญ	 เพราะจะตัดสินว่าพรรคใดจะได้ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง												

ชิงตำาแหน่งประธานาธิบดีในวันที่	 ๙	 กรกฎาคม	 ๒๕๕๗	 ทั้งนี้	 พรรคการเมือง	 หรือพรรค

พันธมิตรที่จะส่งรายชื่อผู้สมัครประธานาธิบดีได้	 ต้องได้ที่นั่งในสภาล่าง	 ๒๐	 เปอร์เซ็นต์				

จาก	๕๖๐	ที่นั่ง	หรือได้คะแนนเสียงทั่วประเทศ	๒๕	เปอร์เซ็นต์		คาดว่า	พรรคประชาธิปไตย

อินโดนีเซียแห่งการต่อสู้	 หรือพีดีไอ	 -	 พี	 ซึ่งเป็นพรรคฝ่ายค้านใหญ่	 จะได้เสียงข้างมาก

ในการเลือกต้ัง	 เพราะแรงหนุนจากคำาประกาศของพรรคเม่ือเดือนท่ีแล้วว่า	 พรรคจะส่งผู้ว่าการ

กรุงจาการ์ตาคนดัง	“นายโจโก	วิโดโด”		ชิงตำาแหน่งประธานาธิบดี

	 และในวันที่	 ๑๐	 เมษายน	 ๒๕๕๗	 พรรคประชาธิปไตยอินโดนีเซียเพื่อการต่อสู้

หรือพีดีไอ	 -	 พี	 ซ่ึงเป็นพรรคฝ่ายค้านใหญ่สุดของอินโดนีเซียมีคะแนนนำาในผลนับคะแนนเบ้ืองต้น									

เมื่อวันพฤหัสบดีแต่ก็พบว่าได้ต่ำากว่าที่คาดการณ์ไว้ซึ่งจะมีผลต่อคะแนนนิยมในการส่ง																																																																																																																				

ผู้สมัครชิงตำาแหน่งประธานาธิบดีโดยพรรคพีดีไอ	-	พี	 ซึ่งตามผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็น								
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ทางการได้คะแนนเกือบร้อยละ	 ๒๐	 ทั้ง	 ๆ	 ที่นายโจโก	 วิโดโด	 ซึ่งผู้คนชอบเรียกว่า	 โจโกวี								

ผู้ว่าการกรุงจาการ์ตา	 ตัวเก็งท่ีจะได้รับการเสนอช่ือให้เข้าชิงตำาแหน่งประธานาธิบดีของพรรค

ได้รับคะแนนนิยมอย่างสูงก่อนการเลือกต้ังท่ัวไปเม่ือวันพุธท่ีผ่านมา	 โดยนักวิเคราะห์กล่าวว่า	

การเลือกต้ังประธานาธิบดีในวันท่ี	๙	กรกฎาคม	๒๕๕๗	น้ีดูเหมือนจะเป็นงานหนักและยากข้ึน

ในการที่จะเอาชนะคู่แข่งเพราะพรรคของเขาได้คะแนนไม่ถึงร้อยละ	๒๗	อย่างที่หวังไว้

	 อย่างไรก็ตาม	 พรรคโกลคาร์ซึ่งเป็นพรรครัฐบาลเข้ามาเป็นอันดับ	 ๒	 โดยได้

คะแนนร้อยละ	๑๕	ตามมาด้วยพรรคเกรทอินโดนีเซีย	มูฟเมนต์หรือเกรินทรา	ได้ร้อยละ	๑๒	

ส่วนตัวเก็งที่จะเป็นตัวแทนของ	๒	พรรคนี้ในการชิงตำาแหน่งประธานาธิบดีคือ	นายอาบูริซัล	

บากรี	นักธุรกิจผู้มั่งคั่ง	และอดีตพลเอก	ปราโบโว	ซูเบียนโต	ตามลำาดับ

	 จากชัยชนะในการเลือกตั้งรัฐสภาของพรรคพีดีไอ	 -	 พีผลการนับคะแนน

อย่างไม่เป็นทางการทำาให้นายวิโดโดอยู่บนเส้นทางที่จะมีลุ้นได้นั่งเก้าอี้ผู้นำาคนต่อไป

ของอินโดนีเซีย	 แต่ด้วยคะแนนเสียงที่ได้ต่ำากว่าเป้าที่กำาหนดไว้	 การชิงชัยในตำาแหน่ง

ประธานาธิบดีอาจต้องเผชิญกับการต่อสู้ที่เข้มข้นกว่าที่คาดการณ์ไว้	 สำาหรับผู้ที่จะก้าว							

ไปสู่เก้าอี้ประธานาธิบดีแม้ว่าเสียงสนับสนุนพรรคโกลคาร์ของประธานาธิบดีซูซิโลบัมบัง	

ยูโดโยโน	 ลดลงเกือบครึ่งหลังจากรัฐบาลของเขาเจอคดีทุจริตคอร์รัปชันอื้อฉาว	 แต่เสียง

สนับสนุนพรรคอิสลามิกในประเทศมุสลิมใหญ่ที่สุดในโลกแห่งนี้กลับเพิ่มขึ้น	 ซึ่งถือเป็นเรื่อง

น่าประหลาดใจอย่างยิ่ง	หลังจากผลสำารวจพบว่าคะแนนนิยมตกต่ำาอย่างหนัก
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ชาวอินเดียใช้สิทธิหย่อนบัตรเลือกตั้ง พรรครัฐบาลคองเกรสชนบีเจพี 

รู้ผลกลางเดือนพฤษภาคมนี้

	 วันท่ี	๑๑	 เมษายน	๒๕๕๗	ชาวอินเดียหลายล้านคนได้ออกไปใช้สิทธิในการเลือกต้ัง																																																																																																																					

คร้ังใหญ่ของประเทศ	ซ่ึงเป็นการต่อสู้กันระหว่างพรรครัฐบาลคองเกรส	และพรรคภารติยะ	ชนตะ	

(บีเจพี)	 ของอินเดีย	 โดยหลายฝ่ายคาดว่าจะมีผู้ออกมาใช้สิทธิทั่วประเทศสูงกว่าครั้งที่แล้ว

เมื่อปี	๒๕๕๒		โดยมีชาวอินเดียกว่า	๘๑๔	ล้านคนมีสิทธิเลือกตั้ง	ในการเลือกตั้งที่จะเป็นการ

ช่วงชิงตำาแหน่งในสภา	 ๕๔๓	 ที่นั่ง	 โดยการเลือกตั้งคาดว่าจะใช้เวลานาน	 ซึ่งจะรู้ผลในวันที่	

๑๖	พฤษภาคม	๒๕๕๗	 การเลือกตั้งครั้งนี้จะเป็นการต่อสู้กันระหว่างพรรคคองเกรส	นำาโดย	

นายราหุล	 คานธี	 ทายาทแห่งตระกูลคานธี	 และพรรคภารติยะ	 ชนตะ	 พรรคชาตินิยมฮินดู											

ที่นำาโดยนายนาเรณทรา	 โมดี	 ผู้นำาทรงอิทธิพลของฮินดู	 ซึ่งมีคะแนนนิยมนำาในผลสำารวจ

การเลือกตั้งก่อนหน้า	 โดยพรรคบีเจพีได้เสนอจะพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ	 และระบบ

สาธารณูปโภค	 รวมท้ังขจัดปัญหาคอร์รัปชัน	 ส่วนพรรครัฐบาลคองเกรสได้สัญญาท่ีผลักดัน

การเติบโตทางเศรษฐกิจให้ต่อเนื่อง	 รวมทั้งเสนอประเด็นสนับสนุนโครงการสวัสดิการรัฐ

หลายประเภทให้แก่ประชาชน	 รวมท้ังสิทธิในการรักษาพยาบาล	 และการจ่ายเงินบำานาญให้แก่										

ผู้สูงอายุและคนพิการด้วย	 ทั้งนี้	 พรรคที่จะชนะเลือกตั้งครั้งนี้จะต้องกวาดคะแนนเสียง

ในรัฐสภาอินเดียมากกว่า	 ๒๗๒	 ท่ีน่ังเพ่ือเป็นรัฐบาลเด่ียว	 และหากการเลือกต้ังน้ีไม่มีพรรคใด

ได้เสียงข้างมาก	คาดว่าพรรคการเมืองเล็ก	ๆ	หลายพรรคอาจเป็นตัวแปร	ตัดสินชัยชนะของ

พรรครัฐบาลและพรรคฝ่ายค้านใหญ่อินเดียได้
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สหรัฐอเมริกาลงโทษแกนนำาไครเมียคว่ำาบาตรที่แยกตัวจากยูเครน

	 วันท่ี	 ๑๓	 เมษายน	 ๒๕๕๗	 สหรัฐอเมริกาประกาศมาตรการลงโทษแกนนำาไครเมีย	

๖	 คนที่แยกตัวจากยูเครน	 หนึ่งในนั้นมีเจ้าหน้าที่ที่ลงนามข้อตกลงกับรัสเซียเรื่องแยกตัว

จากยูเครนไปรวมกับรัสเซียด้วย	 โดยสหรัฐฯ	 เตือนว่า	 จะเพิ่มมาตรการลงโทษบุคคลและ

บริษัทต่าง	 ๆ	 ระหว่างเรียกร้องให้รัสเซียคลี่คลายความตึงเครียดและถอนกำาลังออกจาก

ชายแดนฝ่ังตะวันออกของยูเครน	 มาตรการลงโทษชุดแรกท่ีประกาศเม่ือเดือนก่อน	 มุ่งไปท่ี

เจ้าหน้าที่และภาคธุรกิจที่ใกล้ชิดประธานาธิบดีวลาดีมีร์	 ปูติน	 ของรัสเซีย	 ส่วนมาตรการ

ลงโทษชุดใหม่	 ประกอบด้วยแกนนำาในไครเมีย	 ๖	 คน	 มีท้ังคนในรัฐบาลและรัฐสภา	 ประกอบด้วย													

นายเซอร์เก	 ทเซคอฟ	 อดีตรองประธานรัฐสภายูเครน	 ที่ช่วยอำานวยความสะดวก

การลงประชามติแยกตัวจากยูเครนเม่ือเดือนก่อน	 ปัจจุบันเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไครเมีย

ในรัฐสภารัสเซีย	นายอเล็กไซ	ชาลี	นายกเทศมนตรีเมืองเซวาสโตโพล	ที่ลงนามข้อตกลงรวม

ไครเมียกับรัสเซีย	เมื่อวันที่	๑๖	มีนาคม	๒๕๕๗

	 ด้านนายรุสตัม	 เทมีร์กาลีฟ	 รองนายกรัฐมนตรีไครเมีย	 นายมิคาอิล	 มาลีเชฟ	

ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งไครเมีย	 นายวาเลอรี	 เมดเวเดฟ	 ประธานคณะกรรมการ

การเลือกตั้ง	เมืองเซวาสโตโพล	และนายไพออต	ไซมา	อดีตหัวหน้าหน่วยความมั่นคงยูเครน	

ปัจจุบันเป็นหัวหน้าหน่วยความมั่นคงไครเมีย	 ขณะที่กลุ่มแบ่งแยกดินแดนยูเครน	 ที่นิยม

รัสเซียยังคงควบคุมอาคารหลัก	 ๆ	 ของรัฐบาลยูเครนทางตะวันออกของประเทศต่อไป	 โดย

เฉพาะในเมืองโดเนตสค์	 และเมืองลูฮันส์ค	 แม้ว่านายอาร์เซนี	 ยัตเซนยุก	 นายกรัฐมนตรี

ยูเครนให้คำามั่นว่า	 จะคืนอำานาจให้ภูมิภาคนี้มากขึ้น	 อย่างไรก็ตาม	 ล่าสุดมีรายงานว่า

ผู้ประท้วงนิยมรัสเซียได้ใช้กำาลังบุกเข้ายึดอาคารสถานีตำารวจในเมืองสโลวานส์ค	ทางตะวันออก

ของยูเครนติดพรมแดนรัสเซีย	 ทำาให้รัฐมนตรีมหาดไทยยูเครนออกมาระบุว่าเป็นการก่อการร้าย	

และเจ้าหน้าที่หน่วยพิเศษจะปฏิบัติการตอบโต้
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ยูเครนส่งสัญญาณหนุน “ประชามติ” เปลี่ยนเป็น “สหพันธรัฐ”

	 วันท่ี	 ๑๔	 เมษายน	 ๒๕๕๗	 นายโอเล็กซานดร์	 ตูร์ชินอฟ																																																																		

รักษาการประธานาธิบดียูเครนส่งสัญญาณเห็นด้วยกับ

การทำาประชามติระดับชาติ	 เพื่อเปลี่ยนแปลงประเทศไป

สู่ระบบการปกครองแบบสหพันธรัฐ	 (federation)	 ซึ่ง	

จ ะ ช่ ว ย ใ ห้ พ ล เ มื อ ง เชื้ อ ส า ย รั ส เซี ย ทา งภาคตะ วัน

ออกได้รับสิทธิกว้างขวางย่ิง ข้ึน	 โดยกลุ่มติดอาวุธ	 ซึ่ ง

สนับสนุนรัสเซียได้บุกยึดที่ทำ าการรัฐบาลหลายแห่ง

ในเมืองทางตะวันออกของยูเครน	 เช่น	 โดเนตสก์	 และ

เรียกร้องให้มีการทำาประชามติระดับท้องถิ่นเพื่อขอสิทธิ							

ในการปกครองตนเองเพิ่มขึ้น	 หรือไม่ก็ขอแยกดินแดนไปผนวกรวมกับมอสโก	 ทั้งนี้																																																

นายโอเล็กซานดร์	 ตูร์ชินอฟ	 ยังไม่ยอมปฏิบัติตามข้อเรียกร้องดังกล่าว	 แต่แสดงท่าทีเห็นด้วย																																																																																																																														

หากจะมีการทำาประชามติระดับชาติเพ่ือตัดสินสถานะของยูเครนในอนาคต	 ซ่ึงผลท่ีออกมา																																																																																																																									

ก็ยากที่จะคาดเดา	 เพราะประชากรส่วนใหญ่ในกรุงเคียฟและพลเมืองภาคตะวันตกที่ใช้

ภาษายูเครน	 ไม่เห็นด้วยกับการใช้ระบบสหพันธรัฐ	 นายตูร์ชินอฟ	 ยังกล่าวเป็นนัยๆ	 ว่า	

การทำาประชามติอาจจัดขึ้นพร้อมกับศึกเลือกตั้งประธานาธิบดีที่จะมีขึ้นในวันที่	 ๒๕	

พฤษภาคม	 ๒๕๕๗	 หลังอดีตประธานาธิบดี	 วิกเตอร์	 ยานูโควิช	 ผู้มีจุดยืนเอียงข้างรัสเซีย	

ถูกรัฐสภาถอดถอนไปเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา

นายโอเล็กซานดร์	ตูร์ชินอฟ
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รัฐบาล - ฝ่ายค้านเวเนซุเอลายุติขัดแย้งการเมือง

									วันที่	๑๖	เมษายน	๒๕๕๗	นายรามอน	กุยเลอร์โม	

อาเวเลโด้	 ผู้นำาพันธมิตรประชาธิปไตย	 หรือเอ็มยูดี	 ซึ่งเป็น								

กลุ่มพรรคฝ่ายค้านใหญ่	 และคณะร่วมการเจรจาแบบปิดห้อง

ประชุมลับนาน	๓	ชั่วโมงครึ่ง	กับผู้แทนฝ่ายรัฐบาล	นำาโดย

รองประธานาธิบดีฮอร์เก้	 อาร์เรียซ่า	 ที่กรุงคารากัส	 โดยมี

รัฐมนตรีต่างประเทศจากบราซิล	 โคลัมเบีย	 และเอกวาดอร์	

และผู้แทนจากสำานักวาติกันร่วมไกล่เกล่ีย	 โดยนายอาเวเลโด้		

แถลงสรุปผลการเจรจาว่า	 สองฝ่ายตกลงร่วมกันว่าจะจัด

ตั้งคณะกรรมการสืบหาความจริง	 เพื่อสอบสวนเหตุการณ์	

การใช้กำาลังสลายกลุ่มผู้ประท้วงในช่วงการชุมนุมนานสองเดือน	ที่ทำาให้มีผู้เสียชีวิต	๔๑	คน

และบาดเจ็บ	๖๕๐	คน	พร้อมกับกำาหนดวาระและกรอบเวลาสำาหรับการเจรจาครั้งต่อไป	โดย

คณะกรรมการจะประกอบด้วยตัวแทนจากรัฐสภา	 และตัวแทนจากทุกกลุ่มในสังคมที่ได้รับ

การยอมรับนับถือ	 การเจรจาครั้งนี้มีขึ้นหลังการเจรจารอบแรกจัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่แล้ว								

โดยมีการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์	 และประธานาธิบดีนิโคลัส	 มาดูโร่	 เข้าร่วมเจรจาด้วย	

ซ่ึงพรรคฝ่ายค้านประกาศข้อเรียกร้องก่อนการเจรจา	 ต้องการให้มีการจัดต้ังคณะกรรมการ

สืบหาความจริง	 และยุบกองกำาลังอาสาสมัครที่สนับสนุนรัฐบาล	 ปล่อยตัวนักโทษการเมือง	

หลังจากผู้ประท้วงยังคงถูกคุมขังกว่า	 ๑๗๐	 คน	 และรัฐบาลต้องหยุดแทรกแซงองค์กรอิสระ

ทั้งศาลฎีกา	และคณะกรรมการการเลือกตั้ง

								

นายรามอน	กุยเลอร์โม	อาเวเลโด้



65

ยูเครนเริ่มปฏิบัติการปราบปรามกลุ่มผู้สนับสนุนรัสเซีย

	 	 	 	 	 	 	 	 วันที่	 ๑๖	 เมษายน	๒๕๕๗	นายโอเล็กซานเดอร	์

ตูร์เชนอฟ	 รักษาการประธานาธิบดียูเครน	 ประกาศให้เร่ิมต้น

ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้าย	 เพื่อปราบปรามกลุ่ม

แบ่งแยกดินแดนที่มีแนวนิยมสนับสนุนรัสเซีย	 โดยกล่าว

ต่อที่ประชุมรัฐสภาว่า	 ปฏิบัติการนี้จะเป็นไปตามขั้นตอน

และความรับผิดชอบ	 เพ่ือปกป้องพลเมืองยูเครน	 หยุดย้ัง																																																																																			

การก่อการร้าย	 และความพยายามแบ่งแยกประเทศ																			

จากนั้นได้มีการยิงปะทะกันเกิดขึ้นที่ฐานทัพอากาศที่กลุ่ม

แบ่งแยกดินแดนยึดครองอยู่	 โดยในขณะนี้	กลุ่มผู้สนับสนุน

รัสเซีย	 ยึดอาคารของทางการใน	 ๑๐	 เมืองทางภาคตะวันออกซึ่งเป็นเขตอุตสาหกรรม

สำาคัญของยูเครน	 ขณะที่มีทหารรัสเซียหลายพันนายตรึงกำาลังตามแนวชายแดนที่ติดต่อกับ																	

ยูเครน	 โดยก่อนหน้านี้	 ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์	 ปูติน	 แห่งรัสเซียโทรศัพท์หารือกับ

นายกรัฐมนตรีอันเกล่า	แมร์เกิ้ล	แห่งเยอรมนี	และเตือนว่า	ความขัดแย้งภายในยูเครนกำาลัง

นำาไปสู่สงครามกลางเมือง	โดยในวันพฤหัสบดีน้ี	ผู้นำาท้ัง	๒	จะเข้าร่วมการหารือท่ีเจนีวา	ระหว่าง

รัสเซีย	ยูเครน	สหรัฐอเมริกา	และสหภาพยุโรปหรืออียูด้วย	ซ่ึงนายเซอร์เก	ลาฟรอฟ	รัฐมนตรี

การต่างประเทศรัสเซีย	เตือนว่า	การที่รัฐบาลยูเครนใช้กำาลังทหารปราบปรามการเคลื่อนไหว

ทางภาคตะวันออกมีผลต่อการเจรจาที่กำาลังจะมีขึ้น

นายโอเล็กซานเดอร์	ตูร์เชนอฟ
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รัสเซียประกาศยกหนี้ให้โสมแดง พร้อมปูทางสร้างท่อส่งก๊าซธรรมชาติผ่าน

เกาหลีเหนือไปเกาหลีใต้

	 วันที่	 ๑๙	 เมษายน	 ๒๕๕๗	 รัฐสภารัสเซียลงมติเห็นชอบยกหนี้สิน	 จำานวน	

๑๐,๙๖๐	ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ	(ราว	๓๕๒,๕๓๐	ล้านบาท)	ให้แก่เกาหลีเหนือ	โดยการยกเลิก

หนี้สินจำานวนดังกล่าวที่รัฐบาลเปียงยางกู้ยืมจากมอสโกไปตั้งแต่ยุคสหภาพโซเวียต	 ในครั้งนี้

อาจเป็นหนทางให้รัสเซียสามารถเดินหน้าสร้างท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังเกาหลีใต้	 โดยผ่าน

ดินแดนของเกาหลีเหนือ	 	ทั้งนี้	 	 “สภาดูมา”	หรือสภาผู้แทนราษฎรของรัสเซียได้ลงมติตั้งแต่

วันที่	๑๘	เมษายน	๒๕๕๗	เพื่อผ่านความเห็นชอบต่อข้อตกลงยกเลิกหนี้สินจำานวนดังกล่าว

ให้แก่เกาหลีเหนือที่เป็นชาติพันธมิตรสำาคัญ	 ซึ่งมีขนาดของเศรษฐกิจคิดเป็นสัดส่วนเพียง	

๒	 เปอร์เซ็นต์	 เม่ือเทียบกับเศรษฐกิจของชาติเพ่ือนบ้านร่วมคาบสมุทรเกาหลีอย่างเกาหลีใต้	

นอกเหนือจากการยกหนี้สินจำานวนดังกล่าวให้แก่เกาหลีเหนือแล้ว	 สภาดูมาของรัสเซีย																																																																																																																										

ยังให้ความเห็นชอบผ่อนผันให้ เกาหลี เหนือสามารถชำ าระ	 “หนี้สินส่วนที่ เหลือ”	

อีก	 ๑,๐๙๐	 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ		(ราว	๓๕,๐๖๐	ล้านบาท)	ในอีก	๒๐	ปีข้างหน้า	โดยรัสเซีย

จะยอมให้เกาหลีเหนือผ่อนจ่ายหน้ีสินในส่วนน้ีได้ในทุก	ๆ		๖	เดือน	และยังมีการมอบหมายให้

ธนาคารเพื่อการพัฒนาของรัสเซีย	(Vnesheconombank	:	VEB)	เป็นผู้รับผิดชอบดูแลหนี้สิน

ก้อนนี้ให้แก่รัฐบาลคอมมิวนิสต์โสมแดง

	 ด้านนายเซอร์เก	 สตอร์ชัค	 รัฐมนตรีช่วยว่าการ

กระทรวงการคลังของรัสเซีย	 ออกมาเปิดเผยผ่านสื่อใน

ประเทศ	 โดยยอมรับว่าการยกเลิกหนี้สินยุคสหภาพโซเวียต

ให้แก่รัฐบาลเปียงยางในครั้งนี้	 จะปูทางไปสู่โครงการความ

ร่วมมือต่างๆ	 ระหว่างมอสโกและเปียงยางในอนาคต	 ซ่ึงรวมถึง																																																																																													

โครงการสร้าง	 “ท่อส่งก๊าซธรรมชาติ”	 จากรัสเซีย	 ผ่าน

เกาหลีเหนือไปยังเกาหลีใต้	 ตลอดจนการสร้าง	 “เส้นทาง

รถไฟสายใหม่”	 เชื่อมระหว่างรัสเซียและเกาหลีใต้	 โดยมี

เกาหลีเหนือเป็นทางผ่าน
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	 ด้านประธานาธิบดีวลาดิมีร์	 ปูติน	 ผู้นำารัสเซียเผยว่า	 การยกหนี้สินแก่

เกาหลีเหนือจะช่วยดึงเกาหลีเหนือกลับคืนสู่ประชาคมระหว่างประเทศ	 และจะช่วยลดทอน

ความตึงเครียดระหว่างสองเกาหลีที่ยังคงมีสถานะเป็นคู่สงครามต่อกัน	 จากการที่ไม่เคยมี

การทำาสนธิสัญญาสันติภาพหลังสิ้นสุดสงครามเกาหลีเมื่อปี	๒๔๙๖

	 ทั้งนี้	ในอดีตรัสเซียเคยยกหนี้สินในลักษณะเดียวกันนี้ให้กับชาติพันธมิตรของตน

มาแล้วหลายครั้ง	ไม่ว่าจะเป็นการยกหนี้สินให้แก่คิวบา	เวียดนาม	เกาหลีเหนือ	และอีกหลาย

ประเทศในทวีปแอฟริกา

ประธานาธิบดีเซอร์เบีย แต่งตั้งนายอเลกซานดาร์ วูซิค เป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่

	 	 	 	 	 วันที่	 ๒๓	 เมษายน	 ๒๕๕๗	 ประธานาธิบดี																																	

โทมิสลาฟ	 นิโคลิค	 ของเซอร์เบีย	 แต่งต้ัง	 นายอเลกซานดาร์								

วูซิค	หัวหน้าพรรคเซอร์เบียน	โพรเกรสซีฟ	พาร์ต้ี	ท่ีมีนโยบาย

กลาง	 -	 ขวา	 เป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่	หลังจากที่พรรคได้													

คว้าชัยชนะในการเลือกตั้งเมื่อเดือนที่แล้ว	 ซึ่งคาดว่า	

นายวูซิคซ่ึงจะต้องเร่งจัดการกับปัญหาเศรษฐกิจ	 เพ่ือผลักดันให้													

เซอร์เบียสามารถเข้าร่วมเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรป	

จะเสนอรายชื่อคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภาและสาบานตน								

เข้ารับตำาแหน่งในปลายสัปดาห์นี้
นายอเลกซานดาร์	วูซิค
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รุมจวกซีเรียจัดเลือกตั้งอุ้ม “อัสซาด”

						 วันที่	 ๒๓	 เมษายน	 ๒๕๕๗	 นายโมฮัมหมัด	

จิฮัด	 อัล	 -	 ลาฮาม	 ประธานรัฐสภาซีเรีย	 ประกาศว่า																																																																																		

ศ าล รั ฐ ธ ร รมนูญจะ เริ่ ม รั บ สมั ค ร ผู้ ล ง ชิ ง ตำ า แหน่ ง

ประธานาธิบดี	 สำาหรับการเลือกต้ังท่ีเพ่ิงประกาศว่าจะจัด			

ในวันที่	๓	มิถุนายน	๒๕๕๗	 โดยเงื่อนไขว่า	ผู้ลงสมัครต้อง

อาศัยอยู่ในประเทศในช่วง	๑๐	ปีหลังมานี้	 ทำาให้หลายฝ่าย

คาดว่า	 พยายามกีดกันฝ่ายตรงข้าม	 ซึ่งการเลือกตั้งครั้งนี้																

ดูเหมือนประธานาธิบดีบาชาร์อัสซาด	 จะลงแข่งขันด้วย	

ขณะที่ซีเรียยังอยู่ในเหตุการณ์สงครามกลางเมืองนองเลือด

ท่ีเข้าสู่ปีท่ี	๔	แล้ว	ท้ังน้ี	มีการคาดการณ์กันอย่างกว้างขวางว่า	นายอัสซาดจะลงสมัครรับเลือกต้ัง

อีกสมัยในวาระ	๗	ปี	เป็นสมัยที่	๓	หลังจากที่สืบทอดตำาแหน่งจากบิดาเมื่อปี	๒๕๔๓	แม้ว่า

กลุ่มฝ่ายค้านจะก่อการจลาจลต่อต้านการปกครองประเทศของเขาก็ตาม	 โดยความขัดแย้ง

ในซีเรียนี้เกิดขึ้นมาตั้งแต่เดือนมีนาคม	 ๒๕๕๔	 มีผู้เสียชีวิตแล้วกว่า	 ๑๕๐,๐๐๐	 คน	 และ

ประชาชนหลายล้านคนอพยพทิ้งบ้านเรือนไปลี้ภัยอยู่ในประเทศเพื่อนบ้าน

	 ด้านสหรัฐอเมริกาประณามแผนการดังกล่าวว่าเป็นการล้อเลียนระบอบ

ประชาธิปไตย	ขณะที่	นายบัน	คี	-	มูน	เลขาธิการสหประชาชาติ	หรือยูเอ็น	ออกมาประณาม

ต่อแผนการจัดการเลือกตั้งประธานาธิบดีของซีเรีย	 ที่กำาหนดให้มีการเลือกตั้งในวันที่	 ๓	

มิถุนายน	 ๒๕๕๗	 นี้ว่า	 การจัดการเลือกตั้งของซีเรียในช่วงเวลานี้	 ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ไม่																		

เหมาะสม	 เนื่องจากยังอยู่ระหว่างการเจรจาสันติภาพของฝ่ายต่างๆ	 จนถึงขณะนี้	

ยังไม่สามารถบรรลุข้อตกลงใดๆ	ได้	เช่นเดียวกับ	สหรัฐอเมริกา	และสหภาพยุโรปหรืออียู	ได้ออก

มาประณามต่อแผนการจัดการเลือกตั้งประธานาธิบดีของซีเรียเช่นกัน	 พร้อมทั้งระบุว่า																		

การเลือกตั้งในซีเรีย	 ณ	 เวลานี้	 ถือว่าเป็นการทำาลายระบอบประชาธิปไตยเสียมากกว่า	

นายโมฮัมหมัด	จิฮัด	 อัล	 -	 ลาฮาม
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ทั้งนี้	 เนื่องจากไม่ใช่จังหวะเวลาที่เหมาะสมแล้ว	 ก่อนหน้าที่จะประกาศกำาหนดการเลือกตั้ง	

ทางรัฐสภาซีเรีย	 ก็ได้แก้กฎหมายว่าด้วยการกำาหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิลงสมัครรับเลือกต้ังว่า												

จะต้องพำานักอยู่ในซีเรียแบบถาวรไม่น้อยกว่า	 ๑๐	 ปี	 ด้วย	 ทำาให้นักการเมืองคนสำาคัญ

หลายคน	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	 ฝ่ายค้านขาดคุณสมบัติ	 เพราะหลบหนีออกนอกประเทศ										

หลังเกิดวิกฤติการเมืองจนนำาไปสู่สงครามกลางเมือง
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คณะกรรมาธิการการกีฬา วุฒิสภา 

	

	 วันที่	 ๒๖	 มีนาคม	 ๒๕๕๗	 คณะกรรมาธิการ									

การกีฬา	 วุฒิสภา	 ประชุมติดตามความคืบหน้าการก่อสร้าง

สนามบางกอกฟุตซอลอารีนา	 หนองจอก	 โดยมีตัวแทน

จากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	 และรองผู้ว่าราชการ

กรุงเทพมหานคร	 ร่วมชี้แจง	 ขณะที่คณะกรรมาธิการ	 แนะการ

ก่อสร้างต้องคำานึงถึงความคุ้มค่าและสอดคล้องกับงบประมาณ

ที่เสียไป

	 นายปัญญา	 เบ็ญจศิริวรรณ																																																	
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	 คณะกรรมาธิการการกีฬา	 วุฒิสภา	 ที่มี	 นายปัญญา	 เบ็ญจศิริวรรณ																																																																										

เป็นประธาน	 ได้ประชุมเพ่ือพิจารณาความคืบหน้าโครงการก่อสร้างอาคารฟุตซอลสเตเดียม																																																																																																																						

หรือสนามบางกอกฟุตซอลอารีนา	 หนองจอก	 ภายหลังเกิดปัญหาการก่อสร้างโครงการ

เพื่อใช้เป็นสนามแข่งขันฟุตซอลระดับโลก	 ครั้งที่	 ๗	 โดยมี	 ดร.พัฒนชาติ	 กฤติบวร												

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	 และนายอมร	 กิจเชวงกุล	

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร	 เข้าชี้แจง	 ทั้งนี้	 หลังการชี้แจงคณะกรรมาธิการ	

ได้แสดงความเป็นห่วงถึงความคุ้มค่าการใช้ประโยชน์ของอาคารสนามกีฬาฟุตซอล	

ที่ควรสอดคล้องกับงบประมาณการก่อสร้าง	 รวมทั้งการคำานึงถึงความปลอดภัย	

ความสะดวกในการเดินทาง	 พร้อมกับได้เสนอแนะให้มีการวางแผนประชาสัมพันธ์ที่ดี	

และเตรียมพร้อมวางแนวทางพัฒนาปรับปรุงในอนาคตต่อไป	
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คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมและกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ

และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา 

	

	 วันที่ 	 ๒๗	 มีนาคม	 ๒๕๕๗	 คณะกรรมาธิการ																						

การพัฒนาสังคมและกิจการเด็ก	 เยาวชน	 สตรี	 ผู้สูงอายุฯ	 วุฒิสภา															

จัดเสวนาประชาพิจารณ์	 “ร่าง	พ.ร.บ.การจ้างงานผู้สูงอายุ	พ.ศ.	 ....”	

หวังระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการจ้างงานผู้สูงอายุหลังการเกษียณ

	 คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมและกิจการเด็ก	

เยาวชน	 สตรี	 ผู้สูงอายุ	 คนพิการและผู้ด้อยโอกาส	 วุฒิสภา	 ที่มี																																																																																					

นางกีระณา	 สุมาวงศ์	 เป็นประธาน	 จัดเสวนาประชาพิจารณ์																																																																																																										 นางกีระณา		สุมาวงศ์
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“ร่างพระราชบัญญัติ	 การจ้างงานผู้สูงอายุ	 พ.ศ.	 ....”	 ในวันศุกร์ที่	 ๒๘	 มีนาคม	 ๒๕๕๗																			

ตั้งแต่เวลา	 ๐๙.๐๐	 –	 ๑๔.๐๐	 นาฬิกา	 ณ	 ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ	 หมายเลข	 ๓๐๖	

–	 ๓๐๗	 ชั้น	 ๓	 อาคารรัฐสภา	 ๒	 เพื่อแลกเปลี่ยนทัศนคติและระดมความเห็นเกี่ยวกับ

การจ้างงานผู้สูงอายุหลังการเกษียณ	 โดยให้เป็นไปด้วยความสมัครใจ	 ให้เป็นมาตรการ

สนองความต้องการของผู้สูงอายุและการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างแท้จริง	 ระดมความคิดเห็น

เก่ียวกับการจ้างงานของผู้สูงอายุ	 ว่าจะส่งผลกระทบต่อระบบการจ้างงานในระบบปกติหรือไม่				

ร่วมกันพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ	 ว่าจะสามารถให้ความคุ้มครองและส่งเสริมให้ลูกจ้างสูงอายุ

สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีและสร้างความมั่นคงของสภาวะเศรษฐกิจและสังคม

ปัจจุบันได้มากน้อยเพียงใด	 ตลอดจนนำาเสนอมาตรการและหลักเกณฑ์เชิงนโยบายให้ภาครัฐ

และเอกชนพิจารณาถึงแนวทางการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับสังคมผู้สูงอายุอย่างครบวงจร

ในอนาคต

											 ทั้งนี้ 	 ในวันดังกล่าวมีการเสวนาประชาพิจารณ์	 “ร่างพระราชบัญญัติ 																								

การจ้างงานผู้สูงอายุ	 พ.ศ.	....”	โดย	นางสิริวัณ	 ร่มฉัตรทอง	 เลขาธิการสภาองค์การนายจ้าง

แห่งประเทศไทย	นายนเรศ	 บุญเป่ียม	รองผู้อำานวยการฝ่ายบริหารรักษาการแทนผู้อำานวยการ

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ	นายชัยพร		จันทนา	ประธานสภาองค์การลูกจ้างสภาแรงงาน

อิสระแห่งประเทศไทย	นายปฐม		เพชรมณี	ผู้ตรวจราชการกรม	 กรมสวัสดิการและคุ้มครอง

แรงงาน	และนายพงศ์ฐิติ	พงศ์ศิลามณี	รองเลขาธิการสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์
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หม่อมราชวงศ์วุฒิเลิศ		เทวกุล

คณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา 

	

	 วันที่ 	 ๒	 เมษายน	 ๒๕๕๗	 คณะกรรมาธิการ																	

การศาสนา	คุณธรรม	จริยธรรม	ศิลปะและวัฒนธรรม	วุฒิสภา	ท่ีมี	

หม่อมราชวงศ์วุฒิเลิศ	 	 เทวกุล	 เป็นประธาน	 	 จัดพิธีมอบรางวัล

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น	 เพื่อส่งเสริมประเพณีไทย	 ในวัน

พุธที่	๒	เมษายน	๒๕๕๗	ตั้งแต่เวลา	๐๘.๓๐	–	๑๒.๐๐	นาฬิกา	

ณ	ห้องโถง		ชั้น	๑	อาคารรัฐสภา	๑		เพื่อประกาศผลผู้ได้รับรางวัล

และมอบรางวัลให้กับนักเรียน	 นิสิต	 นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ	

โดยผู้เข้าร่วมงานจะได้รับชมตัวอย่างภาพยนตร์สั้นที่ได้รับรางวัล

ด้วย

											 ทั้งนี้	 โครงการประกวดภาพยนตร์สั้นเพื่อส่งเสริมประเพณีไทย	จัดขึ้นโดย	คณะ

กรรมาธิการการศาสนา	 คุณธรรม	 จริยธรรมฯ	 วุฒิสภา	 ร่วมมือกับ	 กระทรวงวัฒนธรรม	

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	 กรุงเทพมหานคร	 กรมประชาสัมพันธ์	 สำานักงานศิลป

วัฒนธรรมร่วมสมัย		สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	สำานักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา	 สำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	 สำานักงานกองทุนสนับสนุน

การสร้างเสริมสุขภาพ	(สสส.)	หอภาพยนตร์	(องค์การมหาชน)	และสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์	

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ	สร้างสุขภาวะทางปัญญาให้นักเรียน	นิสิต	นักศึกษา	ผ่านกระบวนการ

ศึกษา	 เพื่อทำาความเข้าใจสาระสำาคัญของอัตลักษณ์ชุมชน	 และประเพณีไทยในท้องถิ่น

อย่างถ่องแท้	 ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาทักษะต่อกลุ่มเยาวชนด้านงานผลิตภาพยนตร์สั้น

ให้สามารถรับใช้สังคมและประชาชนอย่างสร้างสรรค์และทันสถานการณ์	 อันเป็นการส่งเสริม

ให้นักเรียน	นิสิต	นักศึกษาได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
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พลอากาศเอกวีรวิท		คงศักด์ิ

 คณะกรรมาธิการศึกษา ตรวจสอบเรื่องการทุจริต และเสริมสร้างธรรมาภิบาล วุฒิสภา 

	

	 วันที่	๒๕	 เมษายน	๒๕๕๗	 คณะกรรมาธิการศึกษา	

ตรวจสอบเรื่องการทุจริตฯ	 วุฒิสภา	 จัดสัมมนารายงานผล																																																												

การศึกษาต่อประชาชน	เรื่อง	“ธรรมาภิบาลปิโตรเลียมไทย	:	ทำาไม								

ต้องยกเลิกสัมปทาน”	 หวังนำาข้อคิดเห็นเสนอรัฐบาล	 และ

เป็นแนวทางปรับปรุงกฎหมาย

											 พลอากาศเอกวี รวิท 	 คงศักดิ์ 	 ประธานคณะ

กรรมาธิการศึกษา	 ตรวจสอบเรื่องการทุจริตและเสริมสร้าง

ธรรมาภิบาล		วุฒิสภา	เปิดเผยว่า	คณะกรรมาธิการ	ฯ	ได้จัดสัมมนา

รายงานผลการศึกษาต่อประชาชน	 เรื่อง	 “ธรรมาภิบาลปิโตรเลียมไทย	 :	 ทำาไมต้องยกเลิก

สัมปทาน?”	 ในวันศุกร์ที่	 ๒๕	 เมษายน	 ๒๕๕๗	 ระหว่างเวลา	 ๐๘.๓๐	 –	 ๑๕.๓๐	 นาฬิกา	

ณ	ห้องรับรอง	๑	–	๒	ชั้น	๓	อาคารรัฐสภา	๒	เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลรายงาน

ผลการศึกษาของคณะกรรมาธิการ	 และรับฟังมุมมองจากนักวิชาการ	 เพื่อนำาข้อคิดเห็นและ

ข้อเสนอแนะที่ได้จากการสัมมนาครั้งนี้	 จัดทำาเป็นข้อเสนอต่อรัฐบาลและเป็นแนวทาง

ในการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป

										 ท้ังน้ี	 การสัมมนาดังกล่าวจะมีการรายงานผลการศึกษาเร่ือง	 “การศึกษาเปรียบเทียบ

การบริหารจัดการทรัพยากรปิโตรเลียมระหว่างไทยกับมาเลเซีย”	 และ	 “การปรับข้ึน																																																																																																																																			

ราคาขายปลีกก๊าซหุงต้ม	 (LPG)	 ภาคครัวเรือน”	 โดยคณะอนุกรรมาธิการเสริมสร้างธรรมาภิบาล

ด้านพลังงาน	 และการอภิปรายเรื่อง	 “ธรรมาภิบาลปิโตรเลียมไทย	 :	 ทำาไมต้องยกเลิก

สัมปทาน”	โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
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	 เบนิน มีชื่อทางการคือ สาธารณรัฐเบนิน (Republic of Benin) เป็นประเทศ          

ที่ตั้งอยู่บนชายฝั่งตะวันตกของทวีปในแอฟริกา เดิมชื่อ ดาโฮมีย์ (Dahomey) หรือ ดาโฮเมเนีย        

(Dahomania) มีชายฝั่งเล็ก ๆ กับอ่าวเบนินทางภาคใต้ และมีพรมแดนติดต่อประเทศโตโก

ทางตะวันตก ประเทศไนจีเรียทางตะวันออก และประเทศบูร์กินาฟาโซกับประเทศไนเจอร์ทางเหนือ     

ไม่มีความเกี่ยวข้องเป็นพิเศษกับเมืองเบนินซิตีในไนจีเรีย หรือจักรวรรดิเบนิน ซึ่งเป็นแหล่ง

ของรูปปั้นทองแดงเบนิน (Benin Bronzes) อันมีชื่อเสียง โดยมีพื้นที่ ๑๑๒,๖๒๐ ตารางกิโลเมตร 

และมีภูมิอากาศ ภาคใต้บริเวณชายฝั่งมหาสมุทรมีอากาศร้อนชื้น และมีฤดูฝน ๒ ช่วง คือ 

ระหว่างเดือนมีนาคมถึงกรกฎาคม และระหว่างเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน ส่วนทางภาคเหนือ                                                                                                                           

จะมีฝนตกเฉพาะระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงกันยายน ปริมาณน้ำาฝนโดยเฉลี่ย ๑,๓๐๐ 

มิลลิเมตรต่อปี
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ประวัติศาสตร์

 ในศตวรรษที่ ๑๗ ชายฝั่งทะเลของเบนินเป็นศูนย์กลางการค้าทาสและการ

ค้าขายระหว่างพ่อค้าชาวฝรั่งเศส สหราชอาณาจักร และโปรตุเกส ชนพื้นเมืองกระจุกตัว                  

อยู่ที่ศูนย์กลางอำานาจหลัก ๓ แห่ง ได้แก่ เมือง Abomey ทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ 

เมือง Porto Novo ทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ และเมือง Bariba ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ                        

ต่อมาประชาชนในเมือง Abomey ได้มีอิทธิพลและสามารถรวบรวมกลุ่มต่าง ๆ 

ก่อตั้งเป็นอาณาจักรดาโฮมีย์ (Dahomey) เมื่อปี ๒๑๖๘ ต่อมาในปี ๒๔๓๖ ดินแดนดังกล่าว

ได้ตกอยู่ภายใต้การปกครอง (Protectorate) ของฝร่ังเศส และในปี ๒๔๔๗ ดาโฮมีย์กลายเป็น

ส่วนหนึ่งของสมาพันธ์แอฟริกาตะวันตกของฝรั่งเศส (French West African Federation) 

โดยมีบทบาทเป็นศูนย์กลางการบริหารของภูมิภาค และศูนย์กลางการศึกษาของฝรั่งเศส

สำาหรับอาณาจักรของฝรั่งเศสในแอฟริกา ทั้งนี้ เบนินได้รับเอกราชเมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม 

๒๕๐๓ โดยมี นาย Hubert Maga เป็นประธานาธิบดีคนแรก

 นับตั้งแต่เบนินได้รับเอกราชจนถึงปี ๒๕๑๕ ได้เกิดรัฐประหารเปลี่ยนผู้นำาถึง            

๕ ครั้ง โดยครั้งสุดท้ายเกิดขึ้นเมื่อเดือนตุลาคม ๒๕๑๕ นำาโดย พันตรี Mathieu Kerekou         

ซึ่งต่อมาได้ดำารงตำาแหน่งเป็นประธานาธิบดี และได้ประกาศใช้การปกครองระบอบสังคม       

นิยมมาร์กซ์ - เลนิน ฝักใฝ่สหภาพโซเวียต จีน และคิวบา โดยเมื่อเดือนธันวาคม ๒๕๑๘ 

ได้เปลี่ยนชื่อประเทศเป็นสาธารณรัฐประชาชนเบนิน (People’s Republic of Benin) และ

ในปี ๒๕๓๒ นาย Kerekou ได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีอีกครั้งหนึ่ง และได้ยกเลิก
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การปกครองระบอบสังคมนิยมมาร์กซ์ - เลนิน ซ่ึงได้รับการสนับสนุนจากฝร่ังเศส และประเทศ

มหาอำานาจอื่น ๆ ที่มีการปกครองระบอบประชาธิปไตย

 เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๓๓ สาธารณรัฐประชาชนเบนิน (People’s Republic 

of Benin) เปลี่ยนชื่อเป็นสาธารณรัฐเบนิน (Republic of Benin) และต่อมาในเดือนมีนาคม 

๒๕๓๔ นาย Nicephore Soglo รักษาการนายกรัฐมนตรีได้รับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดี 

จนถึงเมื่อเดือนมีนาคม ๒๕๓๙ นาย Mathieu Kerekou ได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งทั่วไป

และกลับเข้าดำารงตำาแหน่งประธานาธิบดีอีกครั้ง จนกระทั่งในปัจจุบัน ประมุขของรัฐและ

หัวหน้ารัฐบาลคือ นายโทมัส โบนี ยายี (Thomas Boni Yayi) ซึ่งดำารงตำาแหน่งตั้งแต่วันที่        

๖ เมษายน ๒๕๔๙ เป็นต้นมา 

รูปแบบการปกครอง

 เบนินมีรูปแบบการปกครองแบบประชาธิปไตยแบบสาธารณรัฐ (Unitary 

Republic) รัฐเดี่ยว ตามรัฐธรรมนูญปี ๒๕๓๓ โดยแบ่งการปกครองออกเป็น ๓ ฝ่าย ได้แก่

 ฝ่ายบริหาร กำาหนดให้ประธานาธิบดีเป็นประมุขแห่งรัฐและผู้นำารัฐบาล โดย

มาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน ดำารงตำาแหน่งวาระละ ๕ ปี จำากัดไม่เกิน ๒ สมัย 

และมีอำานาจในการแต่งตั้งคณะรัฐมนตรี ประธานาธิบดีคนปัจจุบัน คือ นายโทมัส โบนี 

ยายี (Thomas Boni Yayi) เข้ารับตำาแหน่งเมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๔๙ และได้แต่งตั้ง

คณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๘ เมษายน ๒๕๔๙ ประกอบด้วยสมาชิกจำานวน ๒๒ คน ประธานาธิบดี

ไม่มีอำานาจในการยุบสภา 
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 ฝ่ายนิติบัญญัต ิ รัฐสภา (National Assembly) แบบสภาเดี่ยว (Unicameral) 

ประกอบด้วยสมาชิก ๘๓ คน มาจากการเลือกตั้งทั่วไป อยู่ในตำาแหน่งคราวละ ๔ ปี

	 ฝ่ายตุลาการ ประกอบด้วยศาลรัฐธรรมนูญ ศาลฎีกา และศาลสูง

การเมืองการปกครอง

 รัฐสภาเป็นแบบสภาเดียว ประกอบด้วยสมาชิก ๘๓ คน ซึ่งมาจากการเลือกตั้ง           

โดยตรงจากประชาชน มีวาระ ๔ ปี การเลือกตั้งครั้งล่าสุดมีขึ้นในเดือนมีนาคม ๒๕๕๐        

พรรค Force cauris pour un Benin emergent (FCBE) ซึ่งสนับสนุน นายโทมัส โบนี ยายี 

(Thomas Boni Yayi) ได้รับการเลือกตั้งเข้ามา ๓๕ ที่นั่ง และได้จัดตั้งรัฐบาลผสมร่วมกับ

พรรคการเมืองเล็กอ่ืน ๆ จำานวนมาก ท้ังน้ี การรวมกลุ่มทางการเมืองของพรรคการเมืองต่าง ๆ  

ในรัฐสภาเบนินส่งผลอย่างมากต่อภาพลักษณ์ความเป็นเอกภาพและประสิทธิภาพในการ

ดำาเนินนโยบายของรัฐบาล นายโทมัส โบนี ยายี (Thomas Boni Yayi) ประธานาธิบดีจึงได้

เสนอให้มีการจัดทำาประชามติเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญที่จะปฏิรูปฝ่ายบริหารให้มีประสิทธิภาพ

มากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบัน ยังไม่มีข้อสรุปในเรื่องดังกล่าว ประเด็นสำาคัญที่รัฐบาล

ชุดปัจจุบันถูกวิพากษ์วิจารณ์จากสังคม ได้แก่ ปัญหาไฟฟ้าดับ การคอร์รัปชันในภาครัฐ 

แผนสวัสดิการสังคมที่ไม่ครอบคลุมทั่วถึง ปัญหาว่างงาน การบริหารประเทศและดำาเนินการ

ตามนโยบายของรัฐบาลปัจจุบันยังคงได้รับการต่อต้านจากฝ่ายค้าน ซ่ึงถือครองเสียงจำานวนมาก        

ในสภา เมื่อต้นปีที่ผ่านมาฝ่ายค้านไม่ให้การรับรองรายงานของประธานาธิบดีต่อสภา 

และประท้วงรัฐบาลด้วยการไม่เข้าร่วมการเปิดประชุมสภาเมื่อวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๓  

ส่งผลให้สภาไม่สามารถเปิดวาระการประชุมได้ เนื่องจากองค์ประกอบไม่ครบ 
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                ในการเลือกตั้งประธานาธิบดีครั้งต่อไปซึ่งจะมีขึ้นในปี ๒๕๕๔ เป็นที่คาดการณ์

ว่า นายโทมัส โบนี ยายี (Thomas Boni Yayi) จะลงสมัครรับเลือกตั้งอีกครั้ง โดยคู่แข่งคน

สำาคัญ ได้แก่ นาย Adrien Houngbedji หัวหน้าพรรค Parti du renouveau democratique 

(PRD) ซึ่งเคยดำารงตำาแหน่งนายกรัฐมนตรีและเคยลงสมัครรับเลือกตั้งประธานาธิบดีในการ 

เลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา โดยในการเลือกตั้งครั้งต่อไปนี้ นาย Houngbedji ได้รับเลือกให้เป็น

ตัวแทนของพรรคฝ่ายค้านท้ัง ๕ พรรค ซ่ึงเรียกตนเองว่า Union fait la Nation (UFN) นอกจากน้ี     

ยังมีนาย Abdoulaye Bio - Tchane อดีตรัฐมนตรีเศรษฐกิจและการคลัง ซึ่งปัจจุบันดำารง

ตำาแหน่งประธานธนาคารแอฟริกาตะวันตกเพื่อการพัฒนา (West African Development 

Bank หรือ BOAD) ในขณะที่ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งรายอื่น ๆ ยังไม่เป็นที่กล่าวถึงมากนัก 

 สำาหรับการปฏิรูประบบเลือกตั้งนั้น ประธานาธิบดีได้พยายามนำาระบบ               

การลงทะเบียนเลือกต้ังด้วยคอมพิวเตอร์ท่ีเรียกว่า Liste electorale permanente  มาใช้ โดยเช่ือว่า 

จะนำาไปสู่การเลือกตั้งที่โปร่งใสและน่าเชื่อถือยิ่งขึ้น การปฏิรูปดังกล่าวถูกต่อต้านจาก

ฝ่ายค้านด้วยการลงคะแนนเสียงคัดค้านในสภา อย่างไรก็ตาม ศาลรัฐธรรมนูญก็ได้วินิจฉัยว่า      

การลงคะแนนเสียงดังกล่าวไม่เป็นไปตามครรลองประชาธิปไตยและเป็นการใช้อำานาจใน         

ทางที่ผิดซึ่งจะส่งผลต่อข้อตกลงที่เป็นทางการระหว่างเบนินกับหน่วยงานต่างประเทศ

ท่ีให้การสนับสนุนทางเทคนิคและการเงิน ท่ีผ่านมา เบนินได้รับการสนับสนุนทางด้านการเงิน

จากสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปเป็นเงิน รวมกว่า ๒๖ ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อใช้เป็น

ปัจจัยขับเคลื่อนโครงการปฏิรูประบบเลือกตั้งของประเทศ 
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การแบ่งเขตการปกครอง

เบนิน	ได้แบ่งเขตการปกครองออกเป็น	๑๒	เขต	ดังนี้

  ๑. อาลีโบรี (Alibori)

  ๒. อาตาโกรา (Atakora)

  ๓. อัตลองติค (Atlantique)

  ๔. บอร์กู (Borgou)

  ๕. โกลลีน (Collines)

  ๖. ดงกา (Donga)

  ๗. กูฟโฟ (Kouffo)

  ๘. ลิตโตรัล (Littoral)

  ๙. โมโน (Mono)

 ๑๐. อูเอเม (Oueme)

 ๑๑. ปลาโต (Plateau)

 ๑๒. ซู (Zou)

เมืองหลวง   กรุงปอร์โต - โนโว (Porto - Novo)  

ภาษาราชการ   ฝรั่งเศส 

ศาสนา    ความเชื่อดั้งเดิม ร้อยละ ๓๕ คริสต์ ร้อยละ ๓๕ อิสลาม ร้อยละ ๒๐   

   อื่นๆ ร้อยละ ๑๐  

วันชาต ิ    ๑ สิงหาคม 
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นโยบายต่างประเทศ	

 ปัจจุบันรัฐบาลเบนินมุ่งพัฒนาความสัมพันธ์กับประเทศคู่ค้ารายใหญ่ อาทิ       

จีน ลิเบีย และบราซิล พร้อมๆ ไปกับการส่งเสริมความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน โดย

เฉพาะไนจีเรีย บูร์กินาฟาโซ และไนเจอร์ ซึ่งมีข้อพิพาทด้านดินแดนระหว่างกัน โดยเฉพาะ

กรณีการอ้างกรรมสิทธิ์เหนือเกาะต่างๆ ในแม่น้ำาไนเจอร์ และเมครู (Mekrou) อย่างไรก็ดี 

ความขัดแย้งระหว่างเบนินกับไนเจอร์ได้คลี่คลายลงในปี ๒๕๔๘ เมื่อศาลโลกได้ตัดสินให้

เกาะจำานวน ๑๖ เกาะเป็นกรรมสิทธ์ิของไนเจอร์ และจำานวน ๙ เกาะเป็นกรรมสิทธ์ิของเบนิน   

ในขณะที่ข้อพิพาทเรื่องดินแดนระหว่างเบนินกับบูร์กินาฟาโซตามแนวชายแดนความยาว 

๑๐ กิโลเมตร กำาลังอยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาคดีของศาลโลก โดยในชั้นนี้ทั้งสองฝ่าย

ตกลงที่จะจัดการพื้นที่ทับซ้อนร่วมกันไปก่อน 

 สำาหรับความสัมพันธ์กับไนจีเรียนั้น มีแนวโน้มจะพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น           

หลังจากที่ไนจีเรียได้เปิดถนนชายแดน ๓ สายเพื่อการขนส่งสินค้าจากระหว่างกัน ในเดือน

พฤศจิกายน ๒๕๔๗ ทั้งยังได้ยกเลิกการห้ามนำาเข้าผลิตภัณฑ์ สิ่งทอ น้ำา เมล็ดฝ้าย น้ำามันพืช 

และต้นปาล์มจากเบนิน นอกจากนี้ โครงการ West African Gas Pipeline (WAGP) ที่จะสร้าง

ท่อขนส่งก๊าซจากไนจีเรียมายังเบนิน ซึ่งคาดว่าน่าจะแล้วเสร็จในปี ๒๕๕๓ ก็น่าจะมีส่วนช่วย

พัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศให้ดียิ่งขึ้น 

 สำาหรับบทบาทของเบนินในระดับภูมิภาคน้ัน เบนินเป็นหน่ึงในประเทศผู้ก่อต้ัง 

Economic Community of West African States (ECOWAS) เมื่อปี ๒๕๑๘ เป็นสมาชิก

องค์กรเศรษฐกิจและความมั่นคงระหว่างภูมิภาคหลายองค์กรในเวทีระหว่างประเทศ เบนิน

ได้รับเลือกเป็นสมาชิกไม่ถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ ดำารงวาระในปี 

๒๕๔๗ - ๒๕๔๙ นอกจากน้ี เม่ือเดือนมกราคม ๒๕๕๕ ประธานาธิบดี Boni Yayi ได้รับเลือกต้ัง

เป็นประธานสหภาพแอฟริกา ซึ่งมีวาระ ๑ ปี 

 นอกจากนี้ เบนินยังให้ความสำาคัญอย่างยิ่งกับกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านที่พูด

ภาษาฝรั่งเศส (Francophone) โดยมีความตกลงเรื่องการใช้เงินสกุลเดียวกัน คือ สกุล CFA 

franc (Franc Zone) และการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจและการเงินในแอฟริกาตะวันตกตามสนธิ

สัญญาก่อตั้ง Union Economique et Monetaire Ouest - Africaine หรือ UFMOA (Economic 
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and Monetary Union of West Africa) สำาหรับมิตรประเทศนอกภูมิภาคแอฟริกานั้น ฝรั่งเศส

นับเป็นพันธมิตรที่สำาคัญที่สุด เนื่องจากเป็นประเทศผู้ให้ความช่วยเหลือรายใหญ่ อีกทั้ง     

ยังเป็นคู่ค้าสำาคัญของเบนินอีกด้วย 

ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสาธารณรัฐเบนิน

	 ด้านการทูต	

 ประเทศไทยและสาธารณรัฐเบนินได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกัน

เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๒๓ ปัจจุบันไทยได้ปรับเปลี่ยนเขตอาณาให้สถานเอกอัครราชทูต 

ณ กรุงอาบูจา สหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย มีเขตอาณาครอบคลุมเบนิน (จากเดิมที่เคย

มอบหมายให้สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงราบัต) ส่วนเบนินได้มอบหมายให้สถานเอกอัครราชทูต                

เบนินประจำาสาธารณรัฐประชาชนจีน มีเขตอาณาครอบคลุมประเทศไทย ปัจจุบัน 

นาย Sedozan Jean - Claude Apithy ดำารงตำาแหน่งเอกอัครราชทูตเบนินประจำาประเทศไทย 

ถิ่นพำานัก ณ กรุงปักกิ่ง 

ด้านเศรษฐกิจ  

 สาธารณรัฐเบนินเป็นลูกค้าข้าวรายใหญ่ของไทยในทวีปแอฟริกา โดยนำาเข้าข้าว

จากประเทศไทยประมาณปีละ ๓๕๐,๐๐๐ - ๔๐๐,๐๐๐ ตัน ซ่ึงนอกจากใช้บริโภคภายในเบนินแล้ว                      

ไทยยังจะใช้เบนินเป็นทางผ่านส่งสินค้าไปยังประเทศเพื่อนบ้านอื่นๆ เช่น ไนจีเรีย 

ไนเจอร์ และบูร์กินาฟาโซ เป็นต้น  สินค้าหลักที่ไทยส่งออกไปเบนิน ได้แก่ ข้าว ผ้าผืน เสื้อผ้า

สำาเร็จรูป ผลิตภัณฑ์พลาสติก และปูนซีเมนต์ ส่วนสินค้าไทยที่นำาเข้าจากเบนิน ได้แก่ เส้นใย

ใช้ในการทอ เครื่องเพชรพลอย อัญมณี เงินแท่งและทองคำา ธัญพืช และธัญพืชสำาเร็จรูป 

และเครื่องใช้ไฟฟ้า
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ด้านความร่วมมือทางวิชาการ

 ในระหว่างการเยือนประเทศไทย เมื่อเดือนธันวาคม ๒๕๓๔ นาย Theodore 

Holo รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือเบนิน ได้แสดงความสนใจ

ที่จะขยายความร่วมมือกับไทยทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเรื่องโครงการวิจัยข้าว ธุรกิจ

การเกษตรขนาดเล็กและขนาดกลาง การผลิตวัสดุก่อสร้างและการผลิตเคร่ืองจักรกลขนาดเล็ก        

และในระหว่างวันที่ ๒ - ๓ เมษายน ๒๕๓๕ เบนินได้เชิญผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุม

โต๊ะกลมประเทศคู่ภาคีเพื่อการพัฒาเบนิน ที่นครเจนีวา ซึ่งไทยได้มอบหมายคณะทูตถาวรฯ 

ณ นครเจนีวา ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมด้วย พร้อมกับแจ้งว่า ยินดีให้ความช่วยเหลือ

ด้านวิชาการหากฝ่ายเบนินขอมา และไทยได้กำาหนดให้เบนินเป็นประเทศที่อยู่ในโครงการ

ความช่วยเหลือของไทย (Thai Aid Programme) ซ่ึงเป็นการให้ความช่วยเหลือในรูปทุนการศึกษา               

ฝึกอบรม และดูงานในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในสาขาที่ไทยมีความเชี่ยวชาญ 

และเป็นท่ีต้องการของประเทศกำาลังพัฒนา ได้แก่ สาขาการเกษตร สาธารณสุข และการศึกษา 

แหล่งข้อมูล

 กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา กระทรวงการต่างประเทศ

 http://sameaf.mfa.go.th/th/country/africa/detail.php?ID=79#4 สืบค้นเมื่อ      

วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๗

 ประเทศเบนิน http://th.wikipedia.org/wiki/%E0% สืบค้นเมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน 

๒๕๕๗
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กฎกระทรวง

กำ�หนดคว�มปลอดภัยและคว�มสงบเรียบร้อยท่ีผู้โดยส�รต้องปฏิบัติในระหว่�งก�รโดยส�ร

พ.ศ. ๒๕๕๗

	 ในระยะ	 ๕	 ปีที่ผ่านมา	 แนวโน้มของราคาน้ำามันสูงขึ้น	 ทำาให้มีการหันมาใช้									

บริการการขนส่งสาธารณะแทน	 โดยเฉพาะการโดยสารรถประจำาทางและไม่ประจำาทาง	

แต่เมื่อเราเปรียบเทียบอัตราความปลอดภัยในการโดยสารรถประจำาทางและไม่ประจำาทาง

กับพาหนะอ่ืนๆ	 กลับพบว่ามีน้อยลง	 ซ่ึงหน่วยงานท่ีกำากับดูแลเก่ียวกับการโดยสารสาธารณะ

ได้พยายามหาวิธีแก้ไข	อาทิ	การรณรงค์ลดอุบัติเหตุ	การบังคับใช้กฎหมายควบคุมความเร็ว	

รวมทั้งการออกข้อกำาหนดเกี่ยวกับความปลอดภัยที่ผู้ให้บริการและผู้โดยสารจะต้องปฏิบัติ	

	 อย่างไรก็ตาม	 เมื่อกฎเกณฑ์	 ข้อบังคับ	 หรือข้อกำาหนด	 ไม่สามารถ																									

ตอบสนองต่อความเปล่ียนแปลงได้	จึงมีความจำาเป็นท่ีต้องกำาหนดข้ึนมาใหม่	ดังเช่นกฎกระทรวง																																																																																																																															

ฉบับที่	 ๒๗	 (พ.ศ.	 ๒๕๒๙)	 ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก	

พ.ศ.	 ๒๕๒๒	 เร่ืองข้อกำาหนดว่าด้วยความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยท่ีผู้โดยสารรถประจำาทาง		

ต้องปฏิบัติตลอดเวลาที่อยู่ในระหว่างการโดยสาร	 ซึ่งทางกระทรวงคมนาคมเล็งเห็นว่า																																																																																																																	

เป็นข้อกำาหนดที่บังคับใช้มานาน	 ไม่ครอบคลุมเรื่องความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อย

บางประการ	 และมีความจำาเป็นต้องเพิ่มข้อกำาหนดเพื่อผู้โดยสารรถขนส่งไม่ประจำาทางด้วย	

ดังนั้น	จึงให้ยกเลิกกฎกระทรวงดังกล่าว	และให้บังคับใช้กฎกระทรวงกำาหนดความปลอดภัย

และความสงบเรียบร้อยที่ผู้โดยสารต้องปฏิบัติในระหว่างการโดยสาร	พ.ศ.	๒๕๕๗	แทน
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	 หากเปรียบเทียบกฎกระทรวงกำาหนดความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยท่ีผู้โดยสาร

ต้องปฏิบัติในระหว่างการโดยสาร	พ.ศ.	 ๒๕๕๗		กับกฎกระทรวง	ฉบับที่	๒๗	(พ.ศ.	๒๕๒๙)	

ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก	 พ.ศ.	 ๒๕๒๒	 เรื่องข้อกำาหนดว่าด้วย

ความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยที่ผู้โดยสารรถประจำาทางต้องปฏิบัติตลอดเวลา

ที่อยู่ในระหว่างการโดยสาร	 จะพบว่ามีข้อแตกต่าง	 ในข้อ	 ๓	 (๑)	 เรื่องการไม่สูบบุหรี่	 ซึ่งใน													

ฉบับ	 พ.ศ.	 ๒๕๒๒	 อนุญาตให้สูบบุหรี่ในที่จัดให้โดยเฉพาะ	 แต่ฉบับ	 พ.ศ.	 ๒๕๕๗	

ไม่อนุญาตให้สูบบุหร่ีในขณะท่ีโดยสารรถประจำาทาง	นอกจากน้ี	ฉบับ	พ.ศ.	๒๕๕๗	ได้เพ่ิมเติม

ในข้อ	๓	อีก	๓	เรื่อง	คือ	ผู้โดยสารจะต้องไม่ดื่มสุราตามกฎหมายว่าด้วยสุรา	ไม่กระทำาการ

ลามกอนาจาร	และต้องรัดเข็มขัดนิรภัย	และเพ่ิมเติมข้อ	๔	ท่ีให้ข้อกำาหนดดังกล่าวบังคับใช้กับ															

ผู้โดยสารรถไม่ประจำาทางด้วย

	 โดยการบังคับใช้	 กฎกระทรวงกำาหนดความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อย				

ที่ผู้โดยสารต้องปฏิบัติในระหว่างการโดยสาร	 พ.ศ.	 ๒๕๕๗	 มีผลบังคับใช้เมื่อพ้นกำาหนด			

๓๐	 วัน	 นับจากวันประกาศในราชกิจานุเบกษา	 ดังน้ัน	 ผู้โดยสารประจำาทางและไม่ประจำาทาง

ต้องปฏิบัติตามข้อกำาหนดดังกล่าว	ตั้งแต่วันที่	๑๑	พฤษภาคม	๒๕๕๗	เป็นต้นไป	เนื่องจาก

ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา	ในเล่มที่	๑๓๑	ตอนที่	๔๐	ก	วันที่	๑๑	เมษายน	๒๕๕๗	โดย

รายละเอียดของกฎกระทรวงดังกล่าว	มีดังนี้
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กฎกระทรวง

กำ�หนดคว�มปลอดภัยและคว�มสงบเรียบร้อย

ที่ผู้โดยส�รต้องปฏิบัติในระหว่�งก�รโดยส�ร

พ.ศ. ๒๕๕๗

	 อาศัยอำานาจตามความในมาตรา	 ๗	 วรรคหนึ่ง	 และมาตรา	 ๑๑๓	 วรรคหนึ่ง			

แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก	 พ.ศ.	 ๒๕๒๒	 อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติ

บางประการเกี่ยวกับการจำากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล	 ซึ่งมาตรา	 ๒๙	 ประกอบกับ

มาตรา	 ๓๒	 มาตรา	 ๓๓	 มาตรา	 ๓๔	 มาตรา	 ๔๑	 และมาตรา	 ๔๓	 ของรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทย	 บัญญัติให้กระทำาได้โดยอาศัยอำานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย	

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมออกกฎกระทรวงไว้	ดังต่อไปนี้

	 ข้อ	 ๑	 กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำาหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษา	เป็นต้นไป

	 ข้อ	 ๒	 ให้ยกเลิกกฎกระทรวง	ฉบับที่	๒๗	 (พ.ศ.	๒๕๒๙)	ออกตามความใน

พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก	พ.ศ.	๒๕๒๒

	 ข้อ	 ๓	 ผู้โดยสารรถสำาหรับการขนส่งประจำาทางต้องปฏิบัติตามข้อกำาหนด		

ว่าด้วยความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยตลอดเวลาท่ีอยู่ในระหว่างการโดยสาร	ดังต่อไปน้ี

	 	 (๑)	 ไม่สูบบุหรี่หรือสิ่งที่มีลักษณะทำานองเดียวกัน

	 	 (๒)	 ไม่กล่าววาจาไม่สุภาพ	 เสียดสี	 ดูหมิ่น	 ก้าวร้าว	 ส่งเสียงอื้ออึง	 หรือ

กระทำาการใด	ๆ	ในลักษณะที่ก่อความรำาคาญแก่ผู้อื่น
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	 	 (๓)	 ไม่โดยสารนอกตัวรถ	 หรือห้อยโหน	 หรือยื่นมือ	 แขน	 หรือส่วนใด

ส่วนหนึ่งของร่างกายออกนอกตัวรถ	 ทั้งนี้	 เมื่อผู้ประจำารถได้ว่ากล่าวตักเตือนแล้วไม่ยอม

ปฏิบัติตาม

	 	 (๔)	 ไม่นำาสิ่งของที่มีกลิ่นแรงอันอาจก่อความรำาคาญแก่ผู้อื่นขึ้นบนรถ	

เว้นแต่จะได้จัดเก็บให้มิดชิดโดยปราศจากกลิ่นนั้น

	 	 (๕)	 ไม่นำาดอกไม้เพลิง	ลูกระเบิด	วัตถุระเบิด	หรือวัตถุกัดกร่อนขึ้นบนรถ

	 	 (๖)	 ไม่บ้วน	หรือถ่มน้ำาลาย	น้ำาหมาก	หรือเสมหะ	สั่งน้ำามูก	ถ่ายสิ่งปฏิกูล	

หรือเท	หรือทิ้งสิ่งใด	ๆ	ลงบนรถ	ณ	ที่ซึ่งมิได้จัดไว้เพื่อการนั้น

	 	 (๗)	 ไม่ลงจากรถนอกบริเวณที่มีเครื่องหมายหยุดรถประจำาทาง

	 	 (๘)	 ไม่ดื่มสุราตามกฎหมายว่าด้วยสุรา

	 	 (๙)	 ไม่กระทำาการลามกอนาจาร

	 	 (๑๐)	 รัดร่างกายด้วยเข็มขัดนิรภัยไว้กับที่นั่ง

	 ข้อ		 ๔	 ผู้โดยสารรถสำาหรับการขนส่งไม่ประจำาทางต้องปฏิบัติตามข้อกำาหนด

ว่าด้วยความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยตลอดเวลาที่อยู่ในระหว่างการโดยสาร

ตามข้อ	๓	(๑)	(๓)	(๕)	(๘)	(๙)	และ	(๑๐)

	 	 	 	 	 	 		ให้ไว้	ณ	วันที่	๒	เมษายน	พ.ศ.	๒๕๕๗

	 	 	 	 	 	 	 พลเอก	พฤณท์	สุวรรณทัต

	 	 	 	 	 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม	ปฏิบัติราชการแทน

	 	 	 	 	 	 					รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
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หม�ยเหตุ	 :-	 เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้	 คือ	 โดยที่ข้อกำาหนดว่าด้วย											

ความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยที่ผู้โดยสารรถสำาหรับการขนส่งประจำาทางต้องปฏิบัติ

ตลอดเวลาท่ีอยู่ในระหว่างการโดยสารตามกฎกระทรวง	ฉบับท่ี	๒๗	(พ.ศ.	๒๕๒๙)	ออกตามความ														

ในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก	 พ.ศ.	 ๒๕๒๒	 ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานานแล้ว								

ซ่ึงไม่ครอบคลุมข้อปฏิบัติเร่ืองความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยบางประการ	 ประกอบกับ							

จำาเป็นต้องเพิ่มข้อกำาหนดเพื่อผู้โดยสารรถสำาหรับการขนส่งไม่ประจำาทางด้วย	 ดังนั้น																																																																																																								

เพื่อให้ผู้โดยสารมีความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยในระหว่างการโดยสารยิ่งขึ้น																						

จึงจำาเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

แหล่งที่ม�

	 -	ratchakitcha.soc.go.th
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	 สะพานข้ามแม่น้ำาแคว	 ตั้งอยู่ที่ตำาบลท่ามะขาม	อำาเภอเมือง	จังหวัดกาญจนบุรี	

เป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่สำาคัญยิ่งแห่งหนึ่ง	 เป็นสะพานที่สำาคัญที่สุดของเส้นทางรถไฟ

สายมรณะ	 สร้างขึ้นสมัยสงครามโลกครั้งที่	 ๒	 ในสมัยสงครามมหาเอเชียบูรพา	 โดยกองทัพ

ญี่ปุ่นได้เกณฑ์เชลยศึกพันธมิตรจำานวนมากมาสร้างทางรถไฟสายยุทธศาสตร์นี้	 เส้นทาง

สะพานข้ามแม่น้ำาแคว	เริ่มต้นจากสถานีหนองปลาดุก	อำาเภอบ้านโป่ง	จังหวัดราชบุรี	ผ่านสถานี

ต่าง	 ๆ	 ในจังหวัด	 กาญจนบุรี	 มีวัตถุประสงค์เพื่อลำาเลียงยุทธปัจจัยและกำาลังทหารไปยังพม่า																					

เมื่อข้ามสะพานข้ามแม่น้ำาแควไปแล้ว	 เส้นทางจะเลียบไปตามลำาน้ำาแควน้อย	 ผ่านโตรกผา

หรือที่เรียกว่าถ้ำากระแซ	 ซึ่งเป็นทางโค้งเลียบหน้าผา	 ด้านหนึ่งเป็นแม่น้ำาที่เชี่ยวกราก	 บางช่วง

ต้องขุดเจาะระเบิดภูเขาเป็นช่องให้รถไฟผ่านไป	บริเวณน้ีก่อสร้างไปด้วยความยากลำาบาก	ต้องเผชิญ														
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กับความอดอยาก	 ไข้ป่า	 สัตว์ร้ายต่าง	 ๆ	 ความทารุณโหดร้ายดังกล่าว	 ส่งผลให้เชลยศึก

ชาวตะวันตก	 และกรรมกรรถไฟหลากเชื้อชาติต้องสังเวยชีวิตไปเป็นจำานวนมาก	

จนมีการเรียกการสร้างสายรถไฟประวัติศาสตร์สายน้ีว่า	 “ทางรถไฟสายมรณะ”	 ซ่ึงเปรียบเทียบ

คนท่ีเสียชีวิตจากการสร้างสายรถไฟว่า	“หนึ่งหมอนรถไฟต่อหนึ่งชีวิต”

	 ทั้งนี้	 การที่ทหารช่างญี่ปุ่นเลือกสร้างสะพานที่บริเวณนี้	 เนื่องจากมีฐานดิน

ด้านล่างแน่นที่สุด	 การก่อสร้างเริ่มจากการสร้างสะพานไม้ชั่วคราวเพื่อลำาเลียงคนและ																																																																																																																									

อุปกรณ์ก่อสร้างทางรถไฟข้ามไปก่อน	 ซ่ึงสร้างในช่วงท่ีน้ำาลดลงตอนปลายเดือนพฤศจิกายน	

พ.ศ.	 ๒๔๘๕	 โดยใช้ไม้ซุงท้ังต้นตอกเป็นเสาเข็ม	 ใช้เวลาก่อสร้าง	 ๓	 เดือน	 และได้ร้ือออกไป

หลังจากสร้างสะพานเหล็กเสร็จแล้ว	 (ปัจจุบันแนวสะพานไม้เดิมอยู่ห่างจากสะพานข้าม

แม่น้ำาแควลงไปทางใต้ประมาณ	๑๐๐	เมตร	ในพิพิธภัณฑ์สงครามโลกครั้งที่	๒)
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	 ส่วนสะพานข้ามแม่น้ำาแควใช้เวลาสร้างเพียง	 ๑	 เดือน	 โดยนำาเหล็กจากมลายู												

มาประกอบเป็นชิ้น	 ๆ	 ตอนกลางทำาเป็นสะพานเหล็ก	 ๑๑	 ช่วง	 หัวและท้ายเป็นโครงไม้	

ตัวสะพานยาวประมาณ	 ๓๐๐	 เมตร	 สร้างเสร็จและทำาพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่	

๒๕	ธันวาคม	พ.ศ.	๒๔๘๖	สะพานข้ามแม่น้ำาแควถูกทหารฝ่ายสัมพันธมิตรโจมตีทางอากาศ

เป็นครั้งแรกในเดือนพฤศจิกายน	พ.ศ.	๒๔๘๗	และถูกโจมตีทั้งสิ้นราว	๑๐	ครั้ง	 ในระหว่าง						

สงคราม	 จนกระทั่งสะพานช่วง	 ๔-๖	 ชำารุด	 และไม่สามารถใช้การได้	 ต่อมาการรถไฟ

แห่งประเทศไทยได้ปรับปรุงข้ึนใหม่จากของเดิม	 โดยตอนกลางปรับปรุงเป็นสะพานเหล็กสองช่วง																																																																																																																										

ส่วนด้านหัวและท้ายเปลี่ยนเป็นสะพานเหล็กหกช่วงแทน	 ปัจจุบันมีการขนานนามให้

สะพานข้ามแม่น้ำาแคว	เป็นสัญลักษณ์แห่งสันติภาพ

การท่องเที่ยว

งานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำาแคว

	 งานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำาแคว	จัดข้ึนในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนถึงต้นเดือน

ธันวาคมของทุกปี	 เพื่อรำาลึกถึงความสำาคัญของการสร้างทางรถไฟสายมรณะ	 และสะพาน

ข้ามแม่น้ำาแคว	 ซึ่งเป็นเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ช่วงสงครามโลกครั้งที่	 ๒	 มีการแสดง	

นิทรรศการในทางประวัติศาสตร์	 และโบราณคดี	 การแสดงพื้นบ้าน	 การออกร้านจำาหน่าย

สินค้าพื้นเมือง	และการแสดง	แสง	สี	เสียง	บริเวณสะพานข้ามแม่น้ำาแคว
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การเดินทางไปสะพานข้ามแม่น้ำาแคว

	 ๑.	โดยรถยนต์ส่วนตัว

	 	 -	 จากกรุงเทพฯ	ใช้ถนนเพชรเกษม	(ทางหลวงหมายเลข	๔)	มุ่งหน้าสู่จังหวัด

นครปฐม	จากนั้นมุ่งหน้าสู่จังหวัดราชบุรี

	 	 -		จากกรุงเทพฯ	ใช้ถนนสายป่ินเกล้า	-	นครชัยศรี	(ทางหลวงหมายเลข	๓๓๘)	

มุ่งหน้าสู่นครปฐมจากนั้นมุ่งหน้าสู่จังหวัดราชบุรี

	 ๒.	ทางรถโดยสารประจำาทาง

	 	 -	 จากสถานีขนส่งสายใต้ใหม่กรุงเทพฯ	-	กาญจนบุรีใช้เวลาประมาณ	๒	ช่ัวโมง	

โดยสามารถนั่งรถปรับอากาศสายกรุงเทพฯ-กาญจนบุรี	 แล้วไปลงที่สถานีขนส่งจังหวัด

กาญจนบุรี	 จากขนส่งกาญจนบุรีนั่งรถสายกาญจนบุรี	 -	 เอราวัณ	 หรือรถสายกาญจนบุรี	 -	

ทองผาภูมิ	-	สังขละบุรี	ไปลงตรงแยกซ้ายมือเข้าสะพานข้ามแม่น้ำาแคว		

	 ๓.	ทางรถไฟ

	 	 -	 โดยสารขบวนรถไฟประจำาธนบุรี-น้ำาตกหรือขบวนรถนำาเที่ยวพิเศษ

กรุงเทพ-น้ำาตก	(เฉพาะวันเสาร์	-	วันอาทิตย์)	ลงที่สะพานแควใหญ่	ซึ่งอยู่บริเวณเชิงสะพาน

ข้ามแม่น้ำาแคว

แหล่งข้อมูล 

	 สำานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี.	 สะพานข้ามแม่น้ำาแคว.	

สืบค้นเมื่อ	๑๑	มีนาคม	๒๕๕๗,	 จาก	http://kanchanaburi.mots.go.th

	 สะพานข้ามแม่น้ำาแคว.	 สืบค้นเมื่อ	 ๑๑	 มีนาคม	 ๒๕๕๗,	 จาก	 http://www.

paiduaykan.com/province/central/kanjanaburi
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	 การปรับเปลี่ยนเข้าสู่โทรทัศน์ระบบดิจิทัลจะทำาให้ประชาชนได้รับโอกาส
ในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและบริการท่ีมีความหลากหลาย	 เน่ืองจากจำานวนช่องรายการท่ีเพ่ิมข้ึน														

ด้วยคุณภาพที่ดีกว่าเดิม	 อันจะนำามาซึ่งการพัฒนาคุณภาพชีวิต	 สังคม	 และเศรษฐกิจ

ของประเทศโดยตรง	 นอกจากนี้ประเทศไทยได้มีพันธกรณีระหว่างประเทศกับกลุ่มประเทศ

สมาชิกอาเซียนที่มีมติเห็นชอบในการปรับเปลี่ยนระบบโทรทัศน์ภาคพื้นดินสู่ระบบดิจิทัล	

โดยใช้ระบบ	 (Digital	 Video	Broadcasting	 -	Second	Generation	Terrestrial	 :	DVB	 -	 T2	 )																																																																																																															

เป็นมาตรฐานร่วมกันของอาเซียน	 และให้กำาหนดช่วงเวลายุติการออกอากาศโทรทัศน์ภาคพ้ืนดิน							

ระบบแอนะล็อกภายในช่วงระหว่างปี	 พ.ศ.	 ๒๕๕๘	 -	 ๒๕๖๓	 รวมท้ังได้พัฒนาข้อกำาหนด

ทางเทคนิคร่วมกันสำาหรับกล่องรับสัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจิทัลที่จะใช้ในภูมิภาคเพื่อทำาให้																																

ราคาถูกลง	 และส่ิงท่ีประชาชนจะได้รับคือ	 ประชาชนจะสามารถเข้าถึงข้อมูล	 ข่าวสารและบริการ																																																																																																																																											

ท่ีหลากหลาย	 พร้อมกันน้ีกิจการโทรทัศน์จะเกิดการพัฒนาและแข่งขันการผลิตรายการให้มีคุณภาพ

ต่อประชาชนมากที่สุด
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โทรทัศน์ระบบดิจิทัล  คืออะไร ?

	 ทีวีดิจิทัลหรือโทรทัศน์ระบบดิจิทัล	 เป็นระบบการส่งสัญญาณภาพวิดีโอและเสียง

โดยระบบดิจิทัล	 ซ่ึงจากเดิมระบบการรับสัญญาณโทรทัศน์ในประเทศไทยใช้เป็นระบบแอนะล็อก	

ดังนั้นการเลือกใช้ระบบดิจิทัลจึงมีข้อดีกว่าระบบแอนะล็อกในด้านความคมชัดของภาพและ

เสียงในแง่ของการส่งสัญญาณ	 การเปลี่ยนแปลงระบบโทรทัศน์ในประเทศไทยจากเดิมจนถึง

ปัจจุบันได้มีวิวัฒนาการเปลี่ยนแปลงมาอย่างต่อเนื่อง	 โดยยุคแรกในราวปี	 พ.ศ.	 ๒๕๑๐	

มีการเปล่ียนแปลงภาพจากระบบขาวดำาเป็นสี	 และเกิดระบบการรับส่งสัญญาณทีวีรูปแบบแอนะล็อก

ซึ่งเป็นการส่งสัญญาณภาพและเสียงด้วยระบบจากสถานีฐานภาคพื้นดินในกรุงเทพฯ	 และ

จังหวัดใกล้เคียง	 ปัจจุบันช่องฟรีทีวีจะส่งสัญญาณจากบนยอดตึกใบหยก	 ๒	 ซึ่งครัวเรือนที่อยู่

ใกล้จะได้เปรียบในการรับส่งภาพ	 แต่ครัวเรือนไหนที่อยู่ไกลการรับส่งภาพจะมีประสิทธิภาพ

น้อยหรือทำาให้ภาพไม่คมชัด			
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	 ซึ่งในปัจจุบันมีผู้ประกอบการที่ส่งสัญญาณภาพและเสียงจำานวนระบบ																						

แอนะล็อก	จำานวนท้ังส้ิน	 ๖	 ราย	ประกอบไปด้วย	ช่อง	๓,	๕,	๗,	๙,	๑๑	และช่องไทยพีบีเอส	

ขณะที่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่กำาลังเกิดขึ้นอีกครั้ง	 คือ	 การก้าวเข้าสู่การรับส่งสัญญาณ

ในรูปแบบดิจิทัล	 ในปี	 พ.ศ.	 ๒๕๕๗	 และจะยุติการออกอากาศโทรทัศน์ระบบแอนะล็อก

ในปี	พ.ศ.	๒๕๕๘

	 ทั้งนี้ช่องรายการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล	 จะมีทั้งสิ้น	 ๔๘	 ช่อง											

แบ่งเป็น	 ช่องสาธารณะ	 ความคมชัดปกติ	 (Standard	 Definition	 :	 SD)	 จำานวน	 ๑๒	 ช่อง									

ช่องบริการชุมชน	ความคมชัดปกติ	(Standard	Definition	:	SD)	จำานวน	๑๒	ช่อง	และช่องบริการ

ธุรกิจ	จำานวน	๒๔	ช่อง	แบ่งเป็น	หมวดหมู่รายการท่ัวไปความคมชัดสูง	(High	Definition	:	HD)	

จำานวน	๗	ช่อง	 หมวดหมู่รายการทั่วไปความคมชัดปกติ	(Standard	Definition	:	SD)	จำานวน	

๗	 ช่อง	 หมวดหมู่ข่าวสารและสารประโยชน์	 จำานวน	 ๗	 ช่อง	 และหมวดหมู่รายการเด็กและ

เยาวชน	จำานวน	๓	ช่อง		ซึ่งจากเดิมในปัจจุบันที่มีอยู่เพียง	๖	ช่องเท่านั้น	คือช่อง	๓,	๕,	๗,	

๙,	๑๑	และช่องไทยพีบีเอส

โทรทัศน์ระบบดิจิทัล  มีข้อดีอย่างไร ?

	 ๑.	 ระบบดิจิทัลจะมีการบีบอัดสัญญาณ	 ส่งผลให้สามารถส่งรายการต่อ												

ช่องได้มากข้ึน	จากเดิม	๑	ช่อง		ส่งได้เพียง	๑	รายการแต่ระบบดิจิทัล	๑	ช่องจะสามารถส่งได้ถึง	

๔	-	๖	รายการทางภาคพื้นดิน	และ	๘	-	๑๐	รายการทางดาวเทียม	
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	 ๒.	สามารถรับชมโทรทัศน์ขณะอยู่ในพาหนะเคลื่อนที่ได้	 เช่น	 สามารถรับชม			

บนรถยนต์ได้	เป็นต้น	

	 ๓.	สามารถรับชมได้	โดยไม่เสียค่าบริการใด	ๆ	

	 ๔.	ระบบดิจิทัลรองรับประสิทธิภาพการรับส่งสัญญาณภาพและเสียงของ

โทรทัศน์ในระบบเทคโนโลยีใหม่ๆ	 เช่น	 โทรทัศน์จอกว้าง	 และโทรทัศน์ความคมชัดสูง	

เป็นต้น		

	 ขณะเดียวกันเทคโนโลยีเม่ือมีข้อดีก็ต้องมีข้อเสีย	 ซ่ึงข้อเสียของการเปล่ียนผ่าน

ครั้งนี้	 คือ	 ครัวเรือนที่อยู่ใกล้อุปกรณ์การรับส่งสัญญาณอาจจะได้รับภาพที่ไม่คมชัด	

เนื่องจากการส่งสัญญาณจะเป็นลักษณะแบบกระจาย	 หากครัวเรือนหรือโทรทัศน์อยู่ใน

สถานที่	ตึก	หรืออยู่ที่บริเวณที่มีภูเขา	อาจจะทำาให้ไม่สามารถรับสัญญาณภาพได้เต็มที่		

	 โดยในปี	 พ.ศ.	 ๒๕๕๗	 ระบบสัญญาณจะสามารถกระจายได้กว่า	 ๑๑	 จังหวัด									

ทั่วประเทศ	ดังนี้	กรุงเทพฯ		นครราชสีมา		เชียงใหม่		สงขลา		อุบลราชธานี		สุราษฎร์ธานี		

ระยอง		สิงห์บุรี		สุโขทัย		ขอนแก่น		และอุดรธานี		ซึ่งการรับชมครั้งนี้ประชาชนจะสามารถ

รับชมได้ทั้งระบบทีวีดาวเทียม	และภาคพื้นดิน
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วิธีรับชมโทรทัศน์ระบบดิจิทัล

	 การรับชมโทรทัศน์ระบบดิจิทัลต้องใช้กล่องรับสัญญาณ	หรือที่เรียกว่า	Set	Top	

Box	หรือโทรทัศน์ที่สามารถรับสัญญาณ	(Digital	Video	Broadcasting	-	Second	Generation	

Terrestrial	:	DVB	-	T2	)	 ได้	ซ่ึงเคร่ืองรับโทรทัศน์รุ่นใหม่จอแบนส่วนใหญ่เป็นเคร่ืองรับโทรทัศน์

ที่สามารถรับชมรายการที่ส่งมาเป็นระบบดิจิทัลได้	 แต่ถ้าเป็นโทรทัศน์รุ่นเก่าจะต้อง

มีอุปกรณ์เสริมคือกล่องแปลงสัญญาณ	 (Set	 Top	 Box)	 เพื่อที่จะแปลงสัญญาณดิจิทัล	

เพ่ือให้โทรทัศน์รุ่นเก่าสามารถรับสัญญาณ	เพ่ือเข้าสู่ระบบของภาพและเสียงท่ีสามารถรับชมได้

ตามปกติ

	 สำาหรับหมายเลขลำาดับการให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล	 ประกอบด้วย	

หมวดหมู่เด็ก	 เยาวชน	และครอบครัว	หมายเลขช่อง	๑๓	-	๑๕	ซึ่งบริษัท	บีอีซี-มัลติมีเดีย	

จำากัด	 ได้หมายเลขช่อง	๑๓	บริษัท	อสมท	จำากัด	 (มหาชน)	หมายเลขช่อง	๑๔	และบริษัท	

ไทยทีวี	จำากัด	ได้หมายเลขช่อง	๑๕

	 หมวดหมู่ข่าวสารและสาระ	 เริ่มจากหมายเลขช่อง	 ๑๖-๒๒	 บริษัท	 ไทย	 นิวส์	

เน็ตเวิร์ค	 (ทีเอ็นเอ็น)	จำากัด	ได้หมายเลขช่อง	๑๖	บริษัท	ไทยทีวี	จำากัด	(ทีวีพูล)	หมายเลข

ช่อง	๑๗	บริษัท	ดีเอ็น	บรอดคาสท์	จำากัด	หมายเลขช่อง	๑๘	บริษัท	สปริงนิวส์	 เทเลวิชั่น	

จำากัด	หมายเลขช่อง	๑๙	บริษัท	๓	เอ.	มาร์เก็ตติ้ง	จำากัด	หมายเลขช่อง	๒๐	บริษัท	วอยซ์	

ทีวี	จำากัด	หมายเลขช่อง	๒๑	และบริษัท	เอ็นบีซี	เน็กซ์	วิชั่น	จำากัด	หมายเลขช่อง	๒๒
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	 หมวดหมู่ทั่วไปแบบความคมชัดปกติ	SD	หมายเลขช่อง	๒๓	-	๒๙	ผลการเลือก

ลำาดับคือ	 บริษัท	 ไทย	 บรอดคาสติ้ง	 จำากัด	 ได้หมายเลขช่อง	 ๒๓	 บริษัท	 ทรู	 ดีทีที	 จำากัด	

หมายเลขช่อง	 ๒๔	 บริษัท	 จีเอ็มเอ็ม	 เอสดี	 ดิจิทัล	 ทีวี	 จำากัด	 หมายเลขช่อง	 ๒๕	 บริษัท	

แบงคอก	บิสสิเนส	บรอดแคสติ้ง	จำากัด	หมายเลขช่อง	๒๖	บริษัท	อาร์.เอส.เทเลวิชั่น	จำากัด	

หมายเลขช่อง	 ๒๗	 บริษัท	 บีอีซี-มัลติมีเดีย	 จำากัด	 หมายเลขช่อง	 ๒๘	 และบริษัท	 โมโน	

บรอดคาซท์	จำากัด	หมายเลขช่อง	๒๙							

	 และสำาหรับหมวดหมู่ทั่วไปแบบความคมชัดสูง	 HD	 หมายเลขช่อง	 ๓๐	 -	๓๖	

บริษัท	อสมท	จำากัด	(มหาชน)	ได้หมายเลขช่อง	๓๐	บริษัท	จีเอ็มเอ็ม	เอชดี	ดิจิทัล	ทีวี	จำากัด															

หมายเลขช่อง	 ๓๑	 บริษัท	 ทริปเปิล	 วี	 บรอดคาสท์	 จำากัด	 หมายเลขช่อง	 ๓๒	 บริษัท	

บีอีซี	-	มัลติมีเดีย	จำากัด	หมายเลขช่อง	๓๓	บริษัท	อมรินทร์	 เทเลวิช่ัน	จำากัด	หมายเลขช่อง	๓๔	

บริษัท	กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ	จำากัด	หมายเลขช่อง	๓๕	และบริษัท	บางกอก	มีเดีย	แอนด์	

บรอดคาสติ้ง	จำากัด	ได้หมายเลขช่อง	๓๖

	 ทั้งนี้การที่ประเทศไทยต้องเปลี่ยนระบบโทรทัศน์เป็นดิจิตอลนั้น	 เนื่องจาก

ต้องการพัฒนาระบบโทรทัศน์ของประเทศไทยให้มีคุณภาพ	 และให้มีช่องโทรทัศน์ที่เป็น

ทางเลือกต่อประชาชนมากขึ้น	 รวมทั้งโทรทัศน์ดิจิตอลยังมีภาพที่คมชัดมากกว่าและใช้คลื่น

ความถี่น้อยกว่า	 ดังนั้นการเปลี่ยนไปสู่ระบบดิจิตอล	 นอกจากได้คุณภาพของภาพและเสียง

ในการรับชมดีขึ้นแล้ว	 ยังมีช่องความถี่ให้ผู้ประกอบการใหม่	 ๆ	 เข้าสู่ตลาดได้มากขึ้นด้วย	

เพื่อเพิ่มการแข่งขันการผลิตรายการให้มีคุณภาพและประโยชน์ต่อประชาชนสูงสุดต่อไป
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แหล่งข้อมูล

สำานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง	กิจการโทรทัศน์	และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

	 ทำาไมประเทศไทยต้องเปล่ียนเป็นระบบดิจิทัล.	สืบค้นเม่ือ	๑๗	มีนาคม	๒๕๕๗,

		 จาก	www.bcp.nbtc.go.th

กสทช.ประกาศเลขช่องทีวีดิจิทัล.	สืบค้นเม่ือ	๑๑	มีนาคม	๒๕๕๗,	จาก	www.posttoday.com

กสทช.ประกาศเลขช่องทีวีดิจิทัล ๒๔ ช่องอย่างเป็นทางการ.	สืบค้นเม่ือ	๑๒	มีนาคม	๒๕๕๗,		

	 จาก	www.manager.co.th/cyberbiz

ฐานเศรษฐกิจ.	รู้จักทีวีดิจิทัล ก่อนวันเวลาได้ชมจริง.	สืบค้นเมื่อ	๑๒	มีนาคม	๒๕๕๗,	

	 จาก	www.thanonline.com

					



 

                             ผังรายการสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา (ผังยุบสภา) ระบบ FM    
                               ประจ าเดือน พฤษภาคม 2557  ออกอากาศทุกวัน ตั้งแต่เวลา 05.00 – 22.00 นาฬิกา 

  
 

เวลา จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ 

 

เสาร์ อาทิตย์ เวลา 
05.00 

 อรุณสวัสด์ิรัฐสภา 
รายการเผยแผ่ความรู้ทางศาสนา 

(หมุนเวียน) 
05.00 

06.00 
 

คุยข่าวเช้า ส่องไทย 
06.00 

07.00 ถ่ายทอดข่าว สวท. 07.00 

07.30 ทันสถานการณ์ 

 

วิจัยก้าวไกล ท าดีได้ดี 07.30 
08.00 ฅน..ชวนคิด ขบวนการคนตัวเล็ก 

(เด็กและเยาวชน) 
เจ้าตัวเล็กเด็กดี 
(เด็กและเยาวชน) 

 08.00 

09.00 มองรัฐสภา 
 (โทรทัศน์รัฐสภา) 

รัฐสภาของ ปชช. 
(โทรทัศน์รัฐสภา) 

ร้อยเรื่องเมืองไทย 09.00 
การบ้าน การเมือง มีข่าวดีมาบอก 09.15 

10.00 
การเมืองเรื่องของประชาชน บ้านสุขภาพ 

(คนพิการ-ด้อยโอกาสฯ) 

ตะลอนทัวร์ 
ท่ัวไทย 

10.00 

11.00 
เกาะติดวุฒิสภา บันทึกประชุมสภา 

11.00 

12.00 
รัฐสภาของเรา เพลงเก่าวันก่อน 

12.00 

13.00 
ตีระฆังฟังปัญหา 
(ส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส

ทางสังคม) 

สายด่วนรัฐสภา 
(โทรทัศน์รัฐสภา) 
(ส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส

ทางสังคม) 

ตีระฆังฟังปัญหา 
 (ส่งเสริมผู้ด้อยโอกาสทางสังคม) 

สายด่วนรัฐสภา 
(โทรทัศน์รัฐสภา) 
(ส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส

ทางสังคม) 

ท้องถิ่นบ้านเรา 

13.00 

14.00 

15.00 
รักเมืองไทย 

สภาสาระ 15.00 
ละครวิทยุ 15.30 

ชีวิตกับการเรียนรู้ สบาย สบาย  
 กับแพทย์ทางเลือก 

 

16.00 
16.30 คนข่าวคุยข่าว 
17.00 ประชาธิปไตย นอกห้องเรียน 

(ส่งเสริมเด็กและเยาวชน) 
ละติจูดรอบโลก 

17.00 

18.00 ของฝากจากสภา รอบรู้เรื่องสิทธิ กระทู้สภา เพลงดี 
ศรีแผ่นดิน 

เพลินเพลง 
ยามเย็น 

18.00 
18.30 กรรมาธิการพบประชาชน เจตนารมณ์กฎหมาย ร้อยเรียงข่าว 
19.00 ถ่ายทอดข่าว สวท. 19.00 
19.30 ปปช. 

พบประชาชน 
คุยกับคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนฯ เปิดประตูสู่ กกต. 

สตง. 
พบประชาชน 

ผู้ตรวจการแผ่นดิน
พบประชาชน  ศาลปกครอง (ส.1,3,5) 

ศาลรัฐธรรมนญู (ส.2,4) 
ปัญหารอบทิศฯ 
สภาท่ีปรึกษาฯ 

19.30 

20.00 ข่าวในพระราชส านัก (รับสัญญาณจาก สวท.) 20.00 
 มุ่งสู่ประชาธิปไตย 

ไปกับสถาบันพระปกเกล้า 
 

 คุยกันนอกศาล 
สนทนากับ 

คลังสมอง วปอ.ฯ 

21.00 ข่าวภาษาอังกฤษ 21.00 
21.30 
22.00 

ธรรมะก่อนนอน 
21.30 
22.00 

       

หมายเหตุ   - เวลา 08.00 น. และ 18.00 น. เคารพธงชาติ และ พระบรมราโชวาท 
   - สถานีฯ น าเสนอข่าวประเภทต่างๆ ดังน้ี 

- ข่าวต้นชั่วโมง และสปอตต่างๆ  ตั้งแต่เวลา 08.00 – 21.00 นาฬิกา   รวม 13 ช่วง  (ช่วงละ 3-5 นาที) 
- ข่าวในพระราชส านัก ในเวลา ๒๐.๐๐ น. รับสัญญาณจาก สวท. 

   - หากวันใดมีถ่ายทอดเสียงการสัมมนาของกรรมาธิการ / องค์กรตามรัฐธรรมนูญ / งานท่ีได้รับมอบหมาย  
                   สถานีฯ จะด าเนินการถ่ายทอดเสียงจนเสร็จสิ้นภารกิจ 
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จัดทำ�โดย

กลุ่มง�นผลิตเอกส�ร สำ�นักประช�สัมพันธ์

สำ�นักง�นเลข�ธิก�รสภ�ผู้แทนร�ษฎร

http://www.parliament.go.th


